






ที่ปรึกษา

	 นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง

	 			นางสาวสุภาสินี			ขมะสุนทร	 	

บรรณาธิการ

	 นายประวิช			ตั้งใจมั่น

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

กองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางฟ้าดาว	 คงนคร

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวนิธิมา			ประเสริฐภักดี	

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธุ์

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวทิพย์วิมล	 อ่อนกลั่น

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางฉัตราภรณ์			วิวัฒนวานิช

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดีที่ เกี่ยวข้องกับ											

วงงานรัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	 ข้าราชการ	 และผู้ที่

เกี่ยวข้องได้ทราบ

ระเบียบการ

	 ๑.	 ออกเป็นรายเดือน	(ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	 ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ที่	

	 	 	 ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	

	 	 	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	สำานักประชาสัมพันธ์	

	 	 	 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 	 	 ถนนประดิพัทธิ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท

	 	 	 กรุงเทพฯ	๑๐๔๐๐

	 	 	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

	 	 	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 ๓.	 การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เอกสาร

กองบรรณาธิการหนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา

โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑-๕

โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒



                     

สารบัญ

ภาพกิจกรรม					 		 	 		 	 			 							 		 	 	 ๗

การประชุมสภา	 		 	 		 	 			 							 		 	 	
สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ 		 	 	 ๒๒

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๑	

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๒

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๓

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๔

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๕

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๖

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๗

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๘

สรุปผลการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 							 		 	 	 ๖๘

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๑

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๒

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๓

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๔

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๕

	 •	การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ครั้งที่	๖

ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๘๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ																																													 ๗๙

	 •	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพอใจผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 	 ช่วงปีท่ีผ่านมา

	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เสนอโครงการส่งเสริมการติดต้ังโซลาร์รูฟ	 	 		

	 	 อย่างเสรีต่อรัฐบาล

	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบให้เสนอการกำาหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์	 	 		

	 	 เคล่ือนท่ีตามระยะเวลาการใช้งานท่ีเป็นจริงโดยคิดเป็นวินาที

	 •	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ระบุ	 การสร้างความปรองดอง	 สมานฉันท์												 		

	 	 เป็นเง่ือนไขสำาคัญต่อการปฏิรูปประเทศ

	 •	การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คดีการถอดถอน	นายนิคม		อดีตประธาน

	 	 วุฒิสภา	นายสมศักด์ิ	อดีตประธานรัฐสภา	และนางสาวย่ิงลักษณ์	

	 	 อดีตนายกรัฐมนตรี

	 •	รัฐสภาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ประจำาปี	๒๕๕๘

	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติหารือสร้างระบบการเลือกต้ังท่ีสุจริตและเป็นธรรมในประเทศ

	 •	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	

	 	 รายงานความคืบหน้าการจัดทำารัฐธรรมนูญฯ	ต่อท่ีประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติหารือใช้ระบบสัมปทาน	ไทยแลนด์ทรีพลัส	ควบคู่กับ

	 	 การศึกษาระบบแบ่งปันผลผลิต

	 •	ตัวแทนรัฐบาลเข้าหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติเพ่ือติดตามความคืบหน้า	 	 		

	 	 ในการทำางาน	และกำาหนดทิศทางการทำางานร่วมกัน

	 •	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์	 	 		

	 	 ประเทศไทย	(vision	workshop)

	 •	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติยืนยันเดินหน้าปฏิรูปไม่ล่าช้า	

	 •	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	–	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

	 	 ร่วมลงนามคำารับรองการปฏิบัติราชการฯ	ประจำาปีงบประมาณ	๒๕๕๘

	 •	สภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดแถลงเปิดสำานวนคดี	๓๘	ส.ว.	ประเด็น

	 	 แก้รัฐธรรมนูญฯ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ในวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘

	 •	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ร่วมกำาหนดแนวทาง

	 	 จัดกิจกรรมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

	 •	ประกวดภาพยนตร์สั้น	Short	film	of	parliament	2015



	 •	สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบรายงานการจัดทำาวิสัยทัศน์และออกแบบ	 	 			 	

	 	 อนาคตประเทศไทย	พร้อมเดินหน้าปฏิรูปสู่ความยั่งยืน

	 •	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดงานการปาฐกถาพิเศษ		 	 			 	

	 	 เรื่อง	“พระผู้ให้กำาเนิดประชาธิปไตย”

	 •	สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาชี้แจงคณะกรรมการ	 	 			 	

	 	 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พร้อมรับใบอนุญาตช่อง	๑๐

ข่าวต่างประเทศ																																															 ๑๑๖	 			

	 •	ผู้นำาบราซิลสาบานตนเขารับตำาแหน่งสมัยที่สอง

	 •	ปากีสถานเสนอกฎหมายตั้งศาลทหารรับมือก่อการร้าย

	 •	ประธานรัฐสภาเมียนมาร์เสนอขึ้นเงินเดือนประธานาธิบดี

	 •	ประธานาธิบดีศรีลังกา	๒	สมัย	แพ้เลือกตั้ง

	 •	รัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านร่างกฎหมายจ่ายค่าชดเชยเรือเฟอร์รีล่ม

	 •	นายกฯ	ฝรั่งเศสหนุนตอบโต้การก่อการร้ายอย่างเข้มข้น

	 •	ประธานาธิบดีอิตาลีประกาศลาออกจากตำาแหน่ง

	 •	โอบามาประกาศจะใช้สิทธิวีโต้รัฐสภาหากเพิ่มมาตรการแทรกแซงอิหร่าน

	 •	นายกฯ	โซมาเลียประกาศยุบสภาที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่

	 •	อินโดฯ	ห้ามสายการบินขายตั๋วล่วงหน้าเส้นทางที่ยังไม่อนุมัติ

	 •	สภาฯ	อินโดฯ	มีมติให้เลือกตั้งผู้นำาท้องถิ่นโดยตรง

	 •	โอบามาแถลงนโยบายประจำาปีต่อรัฐสภา

	 •	เวเนซุเอลาขึ้นค่าแรงขั้นตำ่าพร้อมทั้งปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

	 •	ผู้นำาเยเมนลาออกหลังกบฏฮูทียึดทำาเนียบ

	 •	เกาหลีใต้แต่งตั้งนายกฯ	คนใหม่

	 •	พรรคฝ่ายซ้ายจัดกรีซชนะเลือกตั้ง

	 •	ฝรั่งเศสแก้กฎหมายยกระดับสถานะสัตว์

คณะกรรมาธิการ
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ																										 ๑๓๖

	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ		สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ		สภาปฏิรูปแห่งชาติ



	 •	คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	นวัตกรรม

	 	 และทรัพย์สินทางปัญญา	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ																										 ๑๔๗

	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม	ชุมชน	เด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	 	 		

	 	 และผู้ด้อยโอกาส	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

	 •	คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการปกครองท้องถ่ิน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการการศาสนา	ศิลปะ	วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว	

	 	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม	ชุมชน	เด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ		 	 		

	 	 และผู้ด้อยโอกาส	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ	การเงินและการคลัง	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 •	คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถ่ินและคณะกรรมาธิการปฎิรูปการป้องกัน			

	 	 และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ

รัฐสภาต่างแดน	 																																																						 ๑๖๐	 		
	 •	บรูไนดารุสซาลาม	(Brunei	Darussalam)

ก้าวทันกฎหมาย																																												 ๑๗๕

	 •	ข้อบังคับ	ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 	 		

	 	 และกรรมาธิการ	พ.ศ.	๒๕๕๘

ภาพเก่าเล่าเรื่อง			 	 		 	 			 							 		 	 	 ๑๘๓	 		

	 •	แหล่งผลิตและซื้อขายธงชาติที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทย

เรื่องน่ารู	้																																																												 ๑๘๗

	 •	ราชวงศ์จักรี
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ลงนามถวายพระพร

	 วันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 พระบรมมหาราชวัง																						

รองศาสตราจารย์	ดร.	ทัศนา	บุญทอง	รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	คนที่สอง	พร้อมด้วย											

นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 และข้าราชการสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๕๘
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อวยพรปีใหม่รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 วันที่	 ๕	 มกราคม	๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๑.๓๐	 นาฬิกา	ณ	 ห้องรับรองพิเศษ	 ชั้น	 ๒	

อาคารรัฐสภา	๒	นายจเร	พันธุ์เปรื่อง	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	นำาคณะผู้บริหารสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 มอบกระเช้าผลไม้อวยพรปีใหม่แด่นายพีระศักดิ์	 พอจิต	

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง	เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
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ถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 วันที่	 ๗	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๗.๒๙	 นาฬิกา	 ณ	 พระบวรราชานุสาวรีย์																																																																																																																																		

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว	 บริเวณโรงละครแห่งชาติ	 นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง																																																																																																																					

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ได้มอบหมายให้นายประวิช	 ตั้งใจมั่น	 ผู้อำานวยการ																		

สำานักประชาสัมพันธ์	 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์																																																

พระบาทสมเด็ จพระปิ่ น เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว 	 เนื่ อ ง ในโอกาสวันคล้ ายวันสวรรคต																																																																																																																								

ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติให้การรับรองคณะผู้แทนสื่อมวลชนจากเวียดนาม

	 วันที่	 ๗	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๑.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๒																																																														

อาคารรัฐสภา	๑	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 รองศาสตราจารย์	

ดร.	ทัศนา	บุญทอง	รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	คนท่ีสอง	พร้อมด้วยนายอลงกรณ์	พลบุตร	

เลขานุการกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 และนางสาวอ่อนอุษา	 ลำาเลียงพล	

ประธานกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพ่ือการปฏิรูป	 ให้การรับรองนายหม่า	 เด่ียว	 เกือง											

รองประธานสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งเวียดนาม	 และนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์

แห่งนครโฮจิมินห์	พร้อมคณะผู้แทนสื่อมวลชนจากเวียดนาม	จำานวน	๒๑	คน	จาก	๑๗	องค์กร																																																																																																																																											

ท้ังจากหนังสือพิมพ์รายวัน	 นิตยสาร	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 และส่ือออนไลน์ต่าง	 ๆ	 ในระหว่าง

การเยือนประเทศไทย	 เพื่อแสดงความยินดีในการดำารงตำาแหน่งประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและเวียดนาม



11

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 

และลงนามคำารับรองการปฏิบัติราชการฯ

	

	 วันที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๔.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุมกรรมาธิการ	

หมายเลข	๓๗๐๑	ชั้น	๗	อาคารรัฐสภา	๓	นายจเร	พันธุ์เปรื่อง	เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารราชการ	 สำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ	 ครั้งที่	 ๑/๒๕๕๘	 เพื่อพิจารณา

ร่างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	

พร้อมเป็นประธานในพิธีลงนามคำารับรองการปฏิบัติราชการ	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	

๒๕๕๘	 ระดับรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ระดับข้าราชการที่ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษา	

ระดับสำานัก	และกลุ่มงานขึ้นตรง
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กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๘

	 วันที่	 ๑๐	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๘.๔๕	 นาฬิกา	 ณ	 เวทีกลาง	 หน้าศาล																	

พระสยามเทวาธิราช	นายสุรชัย	เล้ียงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนท่ีหน่ึง															

เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๕๘	 โดยมี

นางสาวจิตติเทวี	 ตติยรัตน์	 รองเลขาธิการวุฒิสภา	 ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน

ฉลองวันเด็กแห่งชาติ	ประจำาปี	๒๕๕๘	เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในคร้ังน้ี	

จากน้ันรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนท่ีหน่ึง	เลขาธิการวุฒิสภา	เลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร	 ผู้บริหารของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร								

กับเด็กและเยาวชน	 ร่วมร้องเพลง	 “พรุ่งน้ี”	 พร้อมต่อจ๊ิกซอ	 :	 “ภาพประเทศไทย”	 รวมท้ัง

มีการมอบรางวัลพิเศษให้กับเด็กและเยาวชนผู้โชคดี	จำานวน	๑๕	รางวัล
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รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก

ประจำาประเทศไทย

	 วันที่	๑๕	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๔.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 ศาสตราจารย์บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง															

ให้การรับรอง	 นายมิเคล	 เหมนิธิ	 วินเธอร์	 เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์ก

ประจำาประเทศไทย	 ในโอกาสเข้าเย่ียมคารวะเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในระดับ

ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	 ซึ่งเอกอัครทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กฯ	 ใช้โอกาสนี้สอบถาม

ถึงกระบวนการการดำาเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 การรับเรื่องหรือข้อเสนอแนะ

จากภาคประชาชน	 ปัญหาและอุปสรรคต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในการทำางาน	 และความคาดหวัง

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อการปฏิรูปประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ประจำาประเทศไทย

	 วันที่	๑๕	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๕.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 ศาสตราจารย์บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	

ให้การรับรอง	 นายตีแยรี	 วีโต	 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย

ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	

ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ	 แต่งตั้งดำารงตำาแหน่งดังกล่าว	 และหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ		

กรอบภารกิจแผนการดำาเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 โดยรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ									

คนที่หนึ่ง	 กล่าวชี้แจงว่า	 สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ดำาเนินการตามกรอบที่บัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว	พ.ศ.	 ๒๕๕๗	พร้อมดำาเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	ท่ีเน้นย้ำา										

ถึงความสำาคัญของหลักการ	 ให้มีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะข้อมูลในการปฏิรูปประเทศ
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วันยุทธหัตถี

	 วันที่	 ๑๘	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 	 เวลา	 ๑๐.๐๙	 นาฬิกา	 ณ	 พระบรมราชานุสรณ์	

อำาเภอดอนเจดีย์	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 นายจเร	 พันธุ์เปรื่อง	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมวางพานประดับพุ่มดอกไม้

ในนาม	 “สภาปฏิรูปแห่งชาติ”	 ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในโอกาส

วันยุทธหัตถีและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช



16

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย

(Vision Workshop)

	 วันที่	 ๑๙	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ณ	 ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม	 โรงแรมเอเชีย																				

นายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย	 (Vision	 Workshop)	

โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 ทัศนา	 บุญทอง	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	

ในฐานะประธานกรรมการอำานวยการจัดการประชุมฯ	 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงจุดประสงค์

ของการสัมมนาคร้ังน้ีท่ีเป็นการกำาหนดเป้าหมายร่วมกันของคนในชาติ	 ทิศทาง	 และตำาแหน่ง

ของยุทธศาสตร์	 และเชื่อมโยงกับการปฏิรูปประเทศ	 ๑๘	 ด้าน	 อย่างมีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกัน	พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ	

	 ด้านนายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ได้กล่าว																												

ในช่วงเปิดงานว่า	 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 นี้ 	 เพื่อตอกย้ำาประเด็นต่อสมาชิก

สภาปฏิรูปแห่งชาติที่ต้องร่วมเร่งคิดถึงเป้าหมายของการปฏิรูป	 ซึ่งได้แก่	 การปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยที่มีความเหมาะสมต่อสภาพสังคมไทย	 มีระบบเลือกตั้งที่สุจริต

และเป็นธรรม	มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน	ขจัดความเหล่ือมล้ำา	สร้างความเป็นธรรม

ในสังคมและพัฒนาที่ยั่งยืน	 กลไกรัฐสามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็ว	

และต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นธรรม
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พิธีลงนามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระดับองค์กร

	 วันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา		ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ	

หมายเลข	 ๓๗๐๑	 ชั้น	 ๗	 อาคารรัฐสภา	 ๓	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เป็นประธานในพิธีลงนามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ระดับองค์กร
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สภาปฏิรูปแห่งชาติพบสื่อมวลชน (Meet the Press)

	 วันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๗.๐๐	นาฬิกา	ณ	โรงแรมเดอะ	รอยัล	ริเวอร์	

กรุงเทพฯ	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ศาสตราจารย์บวรศักด์ิ	 อุวรรณโณ														

รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และรองศาสตราจารย์	 ดร.	 ทัศนา	 บุญทอง	

รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	 พร้อมด้วยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

และสื่อมวลชนแขนงต่าง	ๆ	ร่วมงาน	“สภาปฏิรูปแห่งชาติพบสื่อมวลชน	 (Meet	 the	Press)”	

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับสื่อมวลชน	ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
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การประกวดหนังสั้น Short Film of Parliament 2015 ครั้งที่ ๒

	 วันที่	 ๒๓	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๓.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 โถงชั้น	 ๑	 Hall																																																									

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	นางสาวสุภาสินี	ขมะสุนทร	รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการประกวดหนังส้ัน	Short	 Film	of	Parliament	 2015	คร้ังท่ี	๒	

หัวข้อ	 “คนค(ร)บ”	 โดยมี	 นางสาวโสมอุษา	บูรณะเหตุ	 ผู้อำานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา	เป็นผู้กล่าวรายงาน	พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ	

	 จากน้ัน	 ในเวลา	 ๑๓.๒๐	 นาฬิกา	 มีการเสวนาในหัวข้อ	 “สิทธิและความเท่าเทียม

ของคนพิการในสังคม”	 โดยนายวิริยะ	 นามศิริพงศ์พันธุ์	 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

และประธานมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ	 –	 หอศิลป์ย้ิมสู้	 ร่วมกับน้องๆ	 ตัวแทนจากมูลนิธิฯ	

และในเวลา	๑๓.๔๕	นาฬิกา	เป็นการแถลงข่าวการประกวดภาพยนตร์ส้ันฯ	โดยอาจารย์บุญส่ง	นาคภู่	

อาจารย์พิเศษสาขาวิชาภาพยนตร์และผู้กำากับภาพยนตร์	 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

และตัดสินผลงาน
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ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประจำาประเทศไทย

	 วันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ศาสตราจารย์บวรศักดิ์									

อุวรรณโณ	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และประธานกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ	พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์	ดร.	ทัศนา	บุญทอง	รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	คนท่ีสอง	

ให้การรับรอง	 นายรอล์ฟ	 เพเทอร์	 กอทท์ฟรีด	 ชุลเซอ	 เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนีประจำาประเทศไทย	 เนื่องในโอกาสมอบหนังสือเชิญจากรัฐบาลเยอรมนีให้ฝ่ายไทย

จัดคณะฯ	จำานวน	๘	คน	เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเลือกตั้ง	ณ	สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี	ระหว่างวันที่	๑๖	-	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๘
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สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๑

	 ท่ีรัฐสภา	วันพฤหัสบดีท่ี	๘	มกราคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ครั้งที่	 ๑	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๐	นาฬิกา

	 เม่ือสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย																			

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และนายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ได้กล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานสรุปผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรี																		

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสาร

ทางถนนระหว่างประเทศ	พ.ศ.	....	
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	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	เรื่อง	ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

ได้มีหนังสือแจ้งว่า	ตามท่ีประธานวุฒิสภาได้ส่งคำาร้องขอของนายอภิสิทธ์ิ		เวชชาชีวะ	และคณะ																																																																																																																		

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๑๔๖	 คน	 กรณีขอให้ถอดถอนนางสาวย่ิงลักษณ์	 ชินวัตร	

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	นายปลอดประสพ		สุรัสวดี	รองนายกรัฐมนตรี	

และนายจารุพงศ์	 เรืองสุวรรณ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ออกจากตำาแหน่ง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ไปยังคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	

เพื่อดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง	เมื่อวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	จำานวน	๕	คำาร้องนั้น

	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ได้พิจารณาคำาร้องขอให้ถอดถอนดังกล่าวแล้วเห็นว่า																									

เป็นคำาร้องขอให้ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาออกจากตำาแหน่ง	 โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหา

มีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำานาจหน้าท่ีขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 เพียงประการเดียว	 ดังนั้น	 เมื่อรัฐธรรมนูญฯ	 ได้สิ้นสุดลงแล้ว	 จึงไม่มี							

บทบัญญัติที่เป็นมูลฐานแห่งการพิจารณาเพื่อนำาไปสู่การถอดถอนจากตำาแหน่ง	 ทำาให้

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ไม่มีเหตุท่ีจะต้องดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำาร้องขอให้ถอดถอน

ต่อไป	จึงมีมติให้จำาหน่ายคดีออกจากสารบบคดี

	 ที่ประชุมรับทราบ

		 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 ตามที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒๙/๒๕๕๗		

วันพฤหัสบดีที่	 ๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๗	 ที่ประชุมได้พิจารณา	 เรื่อง	 ให้ความเห็นชอบบุคคล

ผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	ตามมาตรา	๖	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 และผลการออกเสียงลงคะแนนลับ										

ปรากฏว่าที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบให้หม่อมหลวงฤทธิเทพ	 เทวกุล	 ดำารงตำาแหน่ง																																																																																																																														

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 และได้ส่งรายช่ือกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินดำาเนินการ

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๔๘/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 ๒๙	 พฤษภาคม	

๒๕๕๗	 เรื่อง	 การสรรหาบุคคล	 เพื่อดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่งที่ว่างและรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๔๓	ประกอบมาตรา	๒๐๖	 (๒)	 แล้ว	

ผลปรากฏว่าคณะกรรมการสรรหาฯ	 มีมติยืนยันตามมติ เดิมไม่ เป็นเอกฉันท์ ให้

หม่อมหลวงฤทธิเทพ	 เทวกุล	 ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ดังน้ัน	 คณะกรรมการสรรหาฯ	
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ต้องเร่ิมกระบวนการสรรหาใหม่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน	 นับแต่วันท่ีมีเหตุให้ต้องดำาเนินการ

ดังกล่าว			

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	 รับทราบ	เร่ือง	ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ได้มีหนังสือแจ้งว่า	เม่ือวันท่ี	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๗	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้ส่งรายงานสำานวน

การไต่สวนข้อเท็จจริง	 เอกสาร	 และความเห็นที่มีมติชี้มูลความผิดการกระทำาของสมาชิก

วุฒิสภา	 จำานวน	 ๓๘	 คน	 กรณีดำาเนินการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	 เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา	 อันเป็นมูลเหตุ

ให้ถูกถอดถอนออกจากตำาแหน่งได้	 เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติดำาเนินการตามอำานาจ

หน้าที่ต่อไป	ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการ	ดังนี้	

	 	 ๔.๑	 การนัดประชุมครั้งแรกตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๙	เพื่อกำาหนดวันแถลง

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 และผู้ถูกกล่าวหาตามข้อ	 ๑๕๔	 และพิจารณาคำาร้องขอเพิ่มเติม

พยานหลักฐานตามข้อ	๑๕๕	ในวันพุธที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๘	

	 	 ๔.๒	 ให้แจกสำาเนารายงานพร้อมเอกสารที่มีอยู่และความเห็นของ											

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ให้แก่สมาชิกฯ	และผู้ถูกกล่าวแล้ว	ในวันศุกร์ที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๗	

นอกจากนี้เอกสารที่เป็นหลักฐานประกอบรายงาน	 และสำานวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

สามารถตรวจดูเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้	ณ	ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ	หมายเลข	๑๐๒	

ชั้น	๑	อาคารรัฐสภา	๒	

	 	 ๔.๓	 สมาชิกฯ	 ที่มีความประสงค์เสนอญัตติเพื่อกำาหนดประเด็นซักถาม	

ให้เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุมแถลงเปิดสำานวนฯ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสอง	

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 ต่อมา	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 																											

ครั้งที่	๓/๒๕๕๗	วันพฤหัสบดีที่	๒๑	สิงหาคม	๒๕๕๗		และครั้งที่	๔/๒๕๕๗	วันพฤหัสบดีที่	

๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๗	ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ	ทั้งสองครั้งดังกล่าว

	 จากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอปรึกษาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา								

การขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 เนื่องจากมีเนื้อหาสาระสำาคัญ
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ท่ีต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๐๓	วรรคสอง	ซ่ึงท่ีประชุมสภา

ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น	จำานวน	๒	ฉบับ	ดังนี้	

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติหอพัก	พ.ศ.	....	โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก	๓๐	วัน	นับแต่วันที่	๑๗	มกราคม	๒๕๕๘	

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำามัน	

พ.ศ.	....	โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ได้ขอขยายเวลาพิจารณาออกไปอีก	๓๐	วัน	

นับแต่วันที่	๑๔	มกราคม	๒๕๕๘	

	 หลังจากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	....	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	(เร่ืองด่วนท่ี	๑)	โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	(พลเอก	อุดมเดช		สีตบุตร)		

แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 ซึ่งมีสมาชิกฯ	 อภิปราย

แสดงความคิดเห็นพอสมควร	และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตอบช้ีแจงแล้ว	 ท่ีประชุม

ได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	 แต่เนื่องจาก

เป็นผู้ร่างพระราชบัญญัติที่ประธานสภาวินิจฉัยว่ามีสาระสำาคัญเกี่ยวกับเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	

และผู้สูงอายุหรือคนพิการ	 หรือทุพพลภาพ	 หากสภามิได้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา	

ให้สภาต้ังกรรมาธิการวิสามัญข้ึนประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนเก่ียวกับบุคคลประเภทน้ัน			

มีจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนกรรมาธิการทั้งหมด	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๘๙	

ในการนี้สมาชิกฯ	ได้เสนอญัตติขอใช้ข้อบังคับฯ	ข้อ	๘๙	ประกอบข้อ	๒๑๑	เป็นการชั่วคราว

เฉพาะกรณี	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 และให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง

เพื่อพิจารณา	จำานวน	๑๕	คน	ประกอบด้วย	

	 	๑.	พลเรือโท	กฤษฎา		เจริญพานิช	 	 ๒.	พลตรี	กฤษณะ		บวรรัตนารักษ์

	 	๓.	นายฉัตรชัย		ปิยะสมบัติกุล	 	 ๔.	คุณหญิงทรงสุดา		ยอดมณี

	 	๕.	พันเอก	ธานินทร์		ทุนทุสวัสดิ์	 	 ๖.	ศาสตรารย์นิสดาร์ก		เวชยานนท์

	 	๗.	นายบัญญัติ		จันทน์เสนะ	 	 ๘.	นายพัชโรดม		ลิมปิษเฐียร

	 	๙.	นายภัทรศักดิ์		วรรณแสง	 ๑๐.	นายมนุชญ์		วัฒนโกเมร

										 ๑๑.	พลเอก	มารุต		ปัชโชตะสิงห์	 ๑๒.	พลเรือเอก	วัลลภ		เกิดผล
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	 ๑๓.	 พลเอก	สุชาติ		หนองบัว	 ๑๔.	 นางสุวรรณ		สิริเวชชะพันธ์

	 ๑๕.	 นางสุวิมล		ภูมิสิงหราช

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๑	 วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้																														

ให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 ๒	 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอหารือต่อที่ประชุมว่า																											

คณะรัฐมนตรีผู้ เสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้ขอปรับปรุงถ้อยคำาในบันทึกหลักการ

และเหตุผลพร้อมท้ังถ้อยคำาในร่างมาตรา	๓	ของร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว	ท้ังน้ี	ในการแก้ไข										

เพิ่มเติมญัตติที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

และได้ส่งให้สมาชิกฯ	แล้ว	จะกระทำาได้ต่อเม่ือได้รับความยินยอมของท่ีประชุมสภา	ตามข้อบังคับฯ		

ข้อ	 ๔๖	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 ต่อจากนั้น	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	

(พลเอก	อุดมเดช		สีตะบุตร)	แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	

ซ่ึงมีสมาชิกฯ	อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

ได้ตอบช้ีแจงแล้ว	 ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระท่ีหน่ึงรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

ไว้พิจารณาและมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณา	 จำานวน	 ๒๑	 คน																																																																																																

ประกอบด้วย	

	 	 ๑.	พลตรี	กฤษณะ		บวรรัตนารักษ์	 	 ๒.	พลตรี	คธายุทธ์		เสาวคนธ์

	 	 ๓.	พลเรือเอก	จักรชัย		ภู่เจริญยศ	 	 ๔.	พลอากาศเอก	ชาลี		จันทร์เรือง

	 	 ๕.	นายชูเกียรติ		รัตนชัยชาญ	 	 ๖.	พันเอก	ธานินทร์		ทุนทุสวัสดิ์

	 	 ๗.	พลตำารวจโท	บุญเรือง		ผลพาณิชย์	 	 ๘.	พลเอก	โปฎก		บุนนาค

	 	 ๙.	พลตำารวจเอก	พิชิต		ควรเดชะคุปต์	๑๐.	พลอากาศเอก	ไพศาล		สีตบุตร

									 ๑๑.	พลเอก	มารุต		ปัชโชตะสิงห์	 ๑๒.	พลเอก	วลิต		โรจนภักดี

									 ๑๓.	พลเรือเอก	ศักดิ์สิทธิ์		เชิดบุญเมือง	๑๔.	พลเอก	ศิริชัย		ดิษฐกุล

									 ๑๕.	พลเอก	สกนธ์		สัจจานิตย์	 ๑๖.	นายสุชัย		งามจิตต์เอื้อ

	 ๑๗.	พลเอก	สุชาติ		หนองบัว	 ๑๘.	พลเอก	สุรวัช		บุตรวงษ์
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	 ๑๙.	พลเอก	อกนิษฐ์		หมื่นสวัสดิ์	 ๒๐.	พลอากาศเอก	อาคม		กาญจนหิรัญ

								 ๒๑.	พลโท	อำาพน		ชูประทุม

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๑	 วรรคหนึ่ง	

และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี

ให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ๓.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน										

นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 สมาชิกวุฒิสภา	 ออกจากตำาแหน่ง	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๖๔	

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	

๒๕๔๒	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 เนื่องจากในการพิจารณาของสภาเพื่อถอดถอนบุคคลหนึ่งบุคคลใด									

ให้พิจารณาโดยเปิดเผยเว้นแต่มีความจำาเป็นเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์สาธารณะสำาคัญ	

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๒	 วรรคหน่ึง	 ท้ังน้ี	 มีสมาชิกฯ	 เสนอให้ท่ีประชุมดำาเนินการประชุมลับ

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อยกเว้นดังกล่าว	 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติไม่เห็นชอบ	 ดังน้ัน	ประธานสภานิติบัญญัติ

ได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย	ดังนี้	

	 	 ๓.๑	 การแถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิดสำานวน

หรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ

ของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคหนึ่ง	โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา		มหาคุณ	

ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็น

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 และนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ผู้ถูกกล่าวหา	 แถลงคัดค้านโต้แย้ง											

คำาแถลงเปิดสำานวน	 หรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 โดยไม่มี

การซักถาม	จากน้ัน	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กำาหนดให้คู่กรณีมีสิทธิย่ืนคำาขอแถลงการณ์

ปิดสำานวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อที่ประชุมสภาได้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลง

เปิดสำานวนเสร็จสิ้น	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	ดังนี้	
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	 	 	 ๑)	 กรณียื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภา

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้น	 ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่	 ๘	 มกราคม	

๒๕๕๘	ถึงวันพุธที่	๑๔	มกราคม	๒๕๕๘	

	 	 	 ๒)	 กรณียื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนเป็นหนังสือต่อประธานสภา

ในระหว่างวันพุธท่ี	๑๔	มกราคม	๒๕๕๘	ถึงวันอังคารท่ี	๒๐	มกราคม	๒๕๕๘	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๕๖	วรรคสาม	

	 	 ๓.๒	 พิจารณาประเด็นซักถามตามบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ																			

ที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสอง	 ทั้งนี้มีสมาชิกฯ	

เสนอญัตติล่วงหน้าภายในวันพุธที่	๗	มกราคม	๒๕๕๘	แล้ว	จำานวน	๓	เรื่อง	ดังนี้

	 	 	 ๑)	 ญัตติ	เร่ือง	ขอเสนอญัตติเพ่ือกำาหนดประเด็นซักถาม	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๕๔	วรรคสอง	ซึ่งรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์		สูทกวาทิน	เป็นผู้เสนอ

	 	 	 ๒)	 ญัตติ	เร่ือง	ขอเสนอญัตติเพ่ือกำาหนดประเด็นซักถาม	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๕๔	วรรคสอง	ซึ่งนายเจตน์		ศิรธรานนท์	เป็นผู้เสนอ

	 	 	 ๓)	 ญัตติ	เร่ือง	ขอเสนอญัตติเพ่ือกำาหนดประเด็นซักถาม	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๕๔	วรรคสอง	ซึ่งนายสมชาย		แสวงการ	เป็นผู้เสนอ	

	 ในการพิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติดังกล่าว	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติ			

ให้ที่ประชุมงดให้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสองและวรรคสี่	 ประกอบข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๒๑๑	

เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 โดยการขยายเวลาให้สมาชิกฯ	

เสนอญัตติเพื่อกำาหนดประเด็นซักถามคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 หรือผู้ถูกกล่าวหาได้ไปจนถึง

วันจันทร์ที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา	และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ

ซักถามพิจารณากำาหนดในการจัดกลุ่มประเด็นซักถามตามญัตติเพื่อกำาหนดประเด็นซักถาม							

ผู้เกี่ยวข้องของสมาชิกทั้งหมดด้วย		

	 	 ๓.๓	 ตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสาม																																																																																																																																							

โดยกำาหนดให้นำาข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๓๗	และข้อ	๑๓๘	มาใช้บังคับเก่ียวกับกรณีให้สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติแต่งต้ังคณะกรรมาธิการสามัญข้ึนคณะหน่ึง	 มีจำานวนไม่เกินย่ีสิบเอ็ดคน	 โดยต้ังจาก																			

สมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอชื่อ	 มีจำานวนไม่เกิน															

ห้าคน	 นอกจากนั้น	 ให้ที่ประชุมสภาตั้งจากรายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสามัญ
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ประจำาสภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น	ฯ	คณะละหนึ่งคน	ทั้งนี้	ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติ							

ให้งดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสาม	 ประกอบข้อ	 ๒๑๑	 เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณ	ี

ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโดยไม่นำาองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๓๗	และข้อ	๑๓๘	มาใช้บังคับ	และตั้งคณะกรรมาธิการซักถามกรณีถอดถอนนายนิคม		

ไวยรัชพานิช		สมาชิกวุฒิสภาออกจากตำาแหน่ง	ขึ้นคณะหนึ่ง	จำานวน	๙	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.	นายกิตติ		วะสีนนท์	 	 ๒.	พลตำารวจเอก	ชัชวาลย์		สุขสมจิตร์

	 ๓.	รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ		สูทกวาทิน	๔.	นายนิพนธ์		นราพิทักษ์กุล

	 ๕.	นางนิพัทธา		อมรรัตนเมธา	 	 ๖.	นายนิรวัชช์		ปุณณกันต์

	 ๗.	นายมนุชญ์		วัฒนโกเมร	 	 ๘.	พลเอก	มารุต		ปัชโชตะสิงห์

	 ๙.	นายยุทธนา		ทัพเจริญ

	 ทั้งนี้	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กำาหนดวันประชุมสภานิติบัญญัติ			

แห่งชาติเพื่อซักถามผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ในวันพฤหัสบดีที่	 ๑๕	มกราคม	๒๕๕๘	ซึ่งเป็นระยะเวลา

ภายในเจ็ดวัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสาม	

	 ๔.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน											

นายสมศักด์ิ	 เกียรติสุรนนท์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ออกจากตำาแหน่ง	ตามมาตรา	๖	วรรคสอง	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๖๔	

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	

(เรื่องด่วนที่	๔)	ประธานสภานิติบัญญัติได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย	ดังนี้	

	 	 ๔.๑	 การแถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิดสำานวน	

หรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคหน่ึง	 โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา	 มหาคุณ	

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็น

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 โดยไม่มีการซักถาม	 ซ่ึงนายสมศักด์ิ	 เกียรติสุรนนท์	 ผู้ถูกกล่าวหา

ไม่ประสงค์จะแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิดสำานวน	 หรือรายงานพร้อมความเห็น

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จากน้ัน	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กำาหนดให้คู่กรณีมีสิทธิ

ยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อที่ประชุมสภาได้ภายในเจ็ดวัน
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นับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จส้ินด้วยวาจา	 หรือเป็นหนังสือต่อท่ีประชุมสภาได้ภายในเจ็ดวัน

นับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้นตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	ดังนี้

	 	 ๔.๑	 การแถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ	 และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิดสำานวน	

หรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ของผู้ถูกกล่าวหาตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคหนึ่ง	โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา		มหาคุณ	

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็น

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 โดยไม่มีการซักถาม	 ซ่ึงนายสมศักด์ิ	 เกียรติสุรนนท์	 ผู้ถูกกล่าวหา			

ไม่ประสงค์จะแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิดสำานวน	 หรือรายงานพร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 จากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กำาหนดให้คู่กรณีมีสิทธิ

ยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือต่อที่ประชุมสภาได้ภายในเจ็ดวัน

นับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้นตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	ดังนี้

	 	 	 ๑)	 กรณียื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภา

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้น	 ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่	 ๘	 มกราคม	

๒๕๕๘	ถึงวันพุธที่	๑๔	มกราคม	๒๕๕๘	

	 	 	 ๒)	 กรณีที่ยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนเป็นหนังสือประธานสภา

ในระหว่างวันพุธท่ี	๑๔	มกราคม	๒๕๕๘	ถึงวันอังคารท่ี	๒๐	มกราคม	๒๕๕๘	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๕๖	วรรคสาม	

	 	 ๔.๒	 พิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ																		

ที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสอง	 ทั้งนี้มีสมาชิกฯ	

เสนอญัตติล่วงหน้าภายในวันพุธที่	๗	มกราคม	๒๕๕๘	แล้ว	จำานวน	๔	เรื่อง	ดังนี้

	 	 	 ๑)	 ญัตติ	เร่ือง	ขอเสนอญัตติเพ่ือกำาหนดประเด็นซักถาม	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๕๔	วรรคสอง	ซึ่งรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์		สูทกวาทิน	เป็นผู้เสนอ

	 	 	 ๒)	 ญัตติ	เร่ือง	ขอเสนอญัตติเพ่ือกำาหนดประเด็นซักถาม	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๕๔	วรรคสอง	ซึ่งพันตำารวจโท	พงษ์ชัย		วราชิต	เป็นผู้เสนอ	

	 	 	 ๓)	 ญัตติ	เร่ือง	ขอเสนอญัตติเพ่ือกำาหนดประเด็นซักถาม	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๕๔	วรรคสอง	ซึ่งนายเจตน์		ศิรธรานนท์	เป็นผู้เสนอ
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	 	 	 ๔)	 ญัตติ	เร่ือง	ขอเสนอญัตติเพ่ือกำาหนดประเด็นซักถาม	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๕๔	วรรคสอง	ซึ่งนายสมชาย		แสวงการ	เป็นผู้เสนอ

	 ในการพิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติดังกล่าว	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติ										

ให้ที่ประชุมงดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสองและวรรคสี่	 ประกอบข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๒๑๑	

เป็นการช่ัวคราวเฉพาะกรณี	ซ่ึงท่ีประชุมมติเห็นชอบ	โดยการขยายเวลาให้สมาชิกฯ	เสนอญัตติ						

เพ่ือกำาหนดประเด็นซักถามคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 หรือผู้ถูกกล่าวหาได้ไปจนถึงวันจันทร์ท่ี	

๑๒	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา	และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการซักถามพิจารณา

กำาหนดในการจัดกลุ่มประเด็นซักถามญัตติเพื่อกำาหนดประเด็นซักถามผู้เกี่ยวข้องของสมาชิก

ทั้งหมดด้วย	

	 	 ๔.๓	 ตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสาม										

โดยกำาหนดให้นำาข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๓๗	และข้อ	๑๓๘	ใช้บังคับเกี่ยวกับกรณีให้สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจำานวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน	 โดยตั้งจาก

สมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอชื่อ	 มีจำานวนไม่เกิน

ห้าคน	 นอกจากนั้นให้ที่ประชุมสภาตั้งจากรายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำา

สภาเสนอจากกรรมาธิการคณะนั้น	ๆ	คณะละหนึ่งคน	ทั้งนี้	ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติให้งดใช้

ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสาม	ประกอบข้อ	๒๑๑	เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	ซึ่งที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ	โดยไม่นำาองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๓๗	

และข้อ	๑๓๘	มาใช้บังคับ	และมอบหมายให้คณะกรรมาธิการซักถามกรณีถอดถอนนายนิคม		

ไวยรัชพานิช	 สมาชิกวุฒิสภาออกจาตำาแหน่ง	 พิจารณา	 ท้ังน้ี	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ						

ได้กำาหนดวันประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องในวันพฤหัสบดีที่	

๑๕	มกราคม	๒๕๕๘	ซึ่งเป็นระยะเวลาภายในเจ็ดวัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสาม		

	 ต่อมา	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอให้เปลี่ยน

ระเบียบวาระการประชุม	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๓๙	 (๒)	 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๖)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แล้ว										

ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับ							

มาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้ง
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เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการ

พิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนดังกล่าว	 ประธาน				

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนท่ีหน่ึง	 ได้ผลัดเปล่ียนกัน											

ทำาหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม	 และได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า	 ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องกระทู้ถาม	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	และเรื่องที่ค้างพิจารณาโดยขอเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วนลำาดับที่	๕	

ลำาดับที่	๗	ถึงลำาดับที่	๙	และเรื่องเสนอใหม่ในการประชุมครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๙.๕๕	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 

 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	พ.ศ.	....

 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน	(ฉบับที่	..	)	พ.ศ.	....
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒

	

	 ที่รัฐสภา	 วันศุกร์ที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ครั้งที่	 ๒	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๐	นาฬิกา

	 เม่ือสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	และนายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้แจ้งต่อที่ประชุม

ว่าการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุม	 เรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	และรับรองรายงานการประชุม

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอปรึกษาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา																			

การขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 เน่ืองจากมีเน้ือหาสาระสำาคัญที่ต้อง

พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๐๓	 วรรคสอง	 ซึ่งที่ประชุมสภา

ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น	จำานวน	๒	ฉบับ	ดังนี้	

				 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 โดยประธาน														

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่	

๑๒	มกราคม	๒๕๕๘	

		 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 โดยประธาน															

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก	๓๐	วัน	นับแต่วันที่	๑๔	

มกราคม	๒๕๕๘

	 ต่อมา	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองด่วน	

ตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน

นางสาวยิ่งลักษณ์	 	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรีออกจากตำาแหน่ง	ตามมาตรา	๖	วรรคสอง	ของ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๖๔										

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	๒๕๔๒	(เรื่องด่วนที่	๑)	ประธานสภานิติบัญญัติได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผย	ดังนี้	

	 	 ๑.๑	 การแถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิดสำานวน	

หรือรายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ของผู้ถูกกล่าวหา	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคหนึ่ง	โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา		มหาคุณ	

ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็น

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 แถลงเปิดสำานวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	และนางสาวยิ่งลักษณ์		ชินวัตร	ผู้ถูกกล่าวหา	แถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิดสำานวน

เสร็จสิ้น	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	ดังนี้

	 	 	 ๑)	 กรณียื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภา

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้น	ในระหว่างวันศุกร์ที่	๙	มกราคม	๒๕๕๘	ถึง

วันพฤหัสบดีที่	๑๕	มกราคม	๒๕๕๘

	 	 	 ๒)	 กรณีย่ืนคำาขอแถลงการณ์เปิดสำานวนเป็นหนังสือต่อประธานสภา

ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่	๑๕	มกราคม	๒๕๕๘	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	วรรคสาม	

	 	 ๑.๒	 พิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ									

ที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสอง	 ทั้งนี้	 มีสมาชิกฯ	

เสนอญัตติล่วงหน้าภายในวันพฤหัสบดีท่ี	๘	มกราคม	๒๕๕๘	แล้ว	จำานวน	๑	เร่ือง	คือ	ญัตติ	

เรื่อง	 ขอเสนอญัตติเพื่อกำาหนดประเด็นซักถาม	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสอง	 ซึ่ง

นายเจตน์	 ศิรธรานนท์	 เป็นผู้เสนอ	 ในการพิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติดังกล่าว	

ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติให้ที่ประชุมงดใช้ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสองและวรรคสี่	ประกอบ

ข้อบังคับฯ	ข้อ	๒๑๑	เป็นการช่ัวคราวเฉพาะกรณี	ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ	โดยการขยายเวลา																			

ให้สมาชิกฯ	 เสนอญัตติเพื่อกำาหนดประเด็นซักถามคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 หรือ

ผู้ถูกกล่าวหาได้ไปจนถึงวันอังคารท่ี	๑๓	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา	และมอบหมาย											

ให้คณะกรรมาธิการซักถามพิจารณากำาหนดในการจัดกลุ่มประเด็นซักถามตามญัตติ

เพื่อกำาหนดประเด็นซักถามผู้เกี่ยวข้องของสมาชิกทั้งหมดด้วย
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	 	 ๑.๓	 ตั้งคณะกรรมาธิการซักถาม	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสาม																																																																																																																								

โดยกำาหนดให้นำาข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๓๗	และข้อ	๑๓๘	มาใช้บังคับเก่ียวกับกรณีให้สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง	มีจำานวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน	 โดยตั้งจาก

สมาชิกที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอชื่อ	 มีจำานวนไม่เกิน

ห้าคน	 นอกจากนั้น	 ให้ที่ประชุมสภาตั้งจากรายชื่อสมาชิกที่คณะกรรมาธิการสามัญประจำา

สภาเสนอจากกรรมาธิการคณะน้ัน	 ๆ	 คณะละหน่ึงคน	 ท้ังน้ี	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติให้งดใช้

ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสาม	ประกอบข้อ	๒๑๑	เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	ซึ่งที่ประชุม

มีมติเห็นชอบโดยไม่นำาองค์ประกอบของคณะกรรมาธิการที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๓๗											

และข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๓๘	 มาใช้บังคับ	 และตั้งคณะกรรมาธิการซักถามกรณีถอดถอน

นางสาวยิ่งลักษณ์		ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	ออกจากตำาแหน่ง	จำานวน	๙	คน	ประกอบด้วย	

	 ๑.	นายกิตติศักดิ์		รัตนวราหะ	 ๒.	พลอากาศเอก	ชาลี		จันทร์เรือง

	 ๓.	พลเอก	ดนัย		มีชูเวท	 	 ๔.	พันตำารวจโท	พงษ์ชัย		วราชิต

	 ๕.	นายพรศักดิ์		เจียรณัย	 	 ๖.	นายมหรรณพ		เดชวิทักษ์

	 ๗.	นายสมชาย		แสวงการ	 	 ๘.	พลเอก	สิงห์ศึก		สิงห์ไพร

	 ๙.	นายสุธรรม		พันธุศักดิ์

	 ทั้งนี้	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กำาหนดวันประชุมสภานิติบัญญัติ						

แห่งชาติเพื่อซักถามผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ในวันศุกร์ที่	 ๑๖	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ซึ่งเป็นระยะเวลา								

ภายในเจ็ดวัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสาม

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 ....	ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

(พลตรี	จารึก		อารีราชการัณย์)	แถลงช้ีแจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

แล้วที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองเริ่มต้นชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับ

มาตราจนจบร่าง	และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	

	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมตาม						

ข้อบังคับข้อ	 ๓๙	 (๒)	 โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดลำาดับระเบียบวาระการประชุมพิจารณา

เรื่องด่วน	ดังนี้	
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	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว	(เร่ืองด่วนท่ี	๕)	โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	(นายวิทยา		ฉายสุวรรณ)	

แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้

พิจารณาในวาระที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา

จนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้งเห็นด้วยกับ

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา

ดำาเนินการต่อไป

	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๓)	โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ	(นายวัลลภ										

ตังคณานุรักษ์)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

แล้วท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระท่ีสองเร่ิมต้นด้วยช่ือร่าง	 คำาปรารภ	แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับ

มาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้งเห็นด้วย

กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา

ดำาเนินการต่อไป	

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนดังกล่าว	 ประธาน						

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนท่ีหน่ึง	 ได้ผลัดเปล่ียนกัน

ทำาหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม	 และประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าในการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติครั้งนี้	ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องกระทู้ถาม	เรื่องที่คณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ	โดยขอเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องด่วนลำาดับที่	๔	และเรื่องที่ค้างพิจารณาออกไปในการประชุมครั้งต่อไป	

	 เลิกประชุมเวลา	๒๐.๔๐	นาฬิกา	

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำานวน ๓ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.	....

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	....
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 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๓

	 ท่ีรัฐสภา	วันพฤหัสบดีท่ี	๑๕	มกราคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		

ครั้งที่	 ๓	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ทำาหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	และนายพีระศักดิ์		พอจิต	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และดำาเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้	

	 ๑.	 รับทราบ	เร่ือง	รายงานผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อสร้าง

ทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์	

ในท้องที่อำาเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ครั้งที่	

๕/๒๕๕๗	วันศุกร์ท่ี	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๗	ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

	 จากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา		

เรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้
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	 ๑.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน

นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 สมาชิกวุฒิสภา	 ออกจากตำาแหน่ง	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๖๔									

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	๒๕๔๒	(เร่ืองด่วนท่ี	๑)	เก่ียวกับการซักถามประเด็นตามท่ีท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กำาหนดตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยคณะกรรมาธิการซักถาม	 ตามข้อบังคับฯ							

ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสาม	 ในการนี้	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ประธาน

คณะกรรมาธิการซักถาม	 (พลเอก	 มารุต	 ปัชโชตะสิงห์)	 ได้แถลงรายงานผลการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมาธิการซักถาม	ทั้งนี้	ได้แจกจ่ายสำาเนารายงานลับของคณะกรรมาธิการซักถาม

ให้แก่สมาชิกฯ	เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุม	โดยคณะกรรมาธิการซักถามได้กำาหนด

ประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกฯ	 ที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๕๔	วรรคสามและวรรคสี่	ดังนี้	

		 	 ๑.๑	 การซักถามคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ผู้กล่าวหา	โดยศาสตราจารย์พิเศษ

วิชา		มหาคุณ	ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นผู้ตอบประเด็นซักถาม

	 	 ๑.๒	 การซักถามผู้ถูกกล่าวหา	 โดยนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 เป็นผู้ตอบ

ประเด็นซักถาม

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า	 คู่กรณีได้ยื่นคำาขอ

แถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้น	 ทั้งนี้	

ให้ประธานสภานัดประชุมเพ่ือรับฟังคำาแถลงการณ์ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับคำาขอ

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๖	 วรรคหนึ่งและวรรคสอง	 โดยจะครบกำาหนดในวันอังคารที่	 ๒๐	

มกราคม	๒๕๕๘	 ในการนี้	 ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมภายใต้ข้อบังคับฯ													

ข้อ	 ๑๕๖	 วรรคสอง	 ประกอบข้อ	 ๒๑๑	 เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	 ซึ่งที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงขอให้นัดประชุมสภา	 เป็นกรณีพิเศษ	 เพื่อรับฟัง

การแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาของคู่กรณี	ในวันพุธท่ี	๒๑	มกราคม	๒๕๕๘	และเพ่ือลงมติ

ถอดถอนหรือไม่ถอดถอน	ในวันศุกร์ที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๘
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	 ๒.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน																		

นายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ออกจากตำาแหน่ง	ตามมาตรา	๖	วรรคสอง																								

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๖๔	

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒																																																																																																					

(เรื่องด่วนที่	 ๒)	 เกี่ยวกับการซักถามประเด็นตามที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กำาหนดตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยคณะกรรมาธิการซักถาม	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	 วรรคสาม	ในการนี้	ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ประธาน

คณะกรรมาธิการซักถาม	 (พลเอก	 มารุต	 ปัชโชตะสิงห์)	 ได้แถลงรายงานผลการดำาเนินงาน

ของกรรมาธิการซักถาม	 ท้ังน้ี	 ได้แจกจ่ายสำาเนารายงานลับของคณะกรรมาธิการซักถามให้แก่

สมาชิกฯ	 เพื่อประกอบการพิจารณาในที่ประชุม	 โดยคณะกรรมาธิการซักถามได้กำาหนด

ประเด็นซักถามญัตติของสมาชิกฯ	ที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	

วรรคสามและวรรคสี่	ดังนี้	

	 	 ๒.๑	 การซักถามคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ผู้กล่าวหา	โดยศาสตราจารย์พิเศษ

วิชา		มหาคุณ	ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นผู้ตอบประเด็นซักถาม

	 	 ๒.๒	 การซักถามผู้ถูกกล่าว	โดยนายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์	เป็นผู้ตอบประเด็น

ซักถาม	

	 จากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งต่อที่ประชุมว่า	 คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 ผู้กล่าวหา	 ได้ยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลง

เปิดสำานวนเสร็จสิ้น	 โดยนายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ไม่ประสงค์ยื่นคำาขอแถลงการณ์				

ปิดสำานวน	 ทั้งนี้	 ให้ประธานสภานัดประชุมเพื่อรับฟังคำาแถลงการณ์ดังกล่าวภายในเจ็ดวัน

นับแต่วันที่ได้รับคำาขอตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	วรรคหนึ่งและวรรคสอง	โดยจะครบกำาหนด

ในวันอังคารที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๘	ในการนี้	ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุม

ให้งดใช้ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	วรรคสอง	ประกอบข้อ	๒๑๑	เป็นการช่ัวคราวเฉพาะกรณี	ซ่ึงท่ีประชุม

มีมติเห็นชอบประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงขอให้นัดประชุมสภา	 เป็นกรณีพิเศษ	

เพ่ือรับฟังการแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาของผู้กล่าวหา	 ในวันพุธท่ี	๒๑	มกราคม	๒๕๕๘	

และเพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน	ในวันศุกร์ที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๘	



40

	 ต่อมา	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอให้

เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๓๙	 (๒)	 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

ให้จัดลำาดับระเบียบวาระการประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	ดังนี้

		 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 ๙)	 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	 (นายสุธี	 มากบุญ)	

แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 ซึ่งมีสมาชิกฯ	 อภิปราย

แสดงความคิดเห็นพอสมควร	 และผู้แทนคณะรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงแล้ว	 ที่ประชุม

ได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณาและมีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา	จำานวน	๑๕	คน	ประกอบด้วย

	 	 ๑.	นายเจตน์		ศิรธรานนท์	 	๒.	นายถวัลย์		ทิมาสาร

	 	 ๓.	พลอากาศเอก	ทรงธรรม				 	๔.	นายนภดล		เภรีฤกษ์	โชคคณาพิทักษ์		

	 	 ๕.	นายนิรุตต์		ศรีไกรวิน	 	๖.	พลอากาศเอก	บุญยฤทธิ์		เกิดสุข

	 	 ๗.	นายประมุท		สูตะบุตร	 	๘.	คุณพรทิพย์		จาละ

	 	 ๙.	นายพรศักดิ์		เจียรณัย	 ๑๐.	พลเรือเอก	ยุทธนา		ฟักผลงาม

									 ๑๑.	นายศิระชัย		โชติรัตน์	 ๑๒.	นายสุจิต		จงประเสริฐ

									 ๑๓.	พลเอกโสภณ		ศีลพิพัฒน์			 ๑๔.	นายอนุวัฒน์		เมธีวิบูลวุฒิ

									 ๑๕.	นายอิสระ		บุญยัง

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๑	 วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้									

ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการแห่งร่าง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา					

	 ๒.	 ภาคผนวก	 ๔	 การอำานวยความสะดวกสำาหรับการขนส่งข้ามแดน	 (เร่ืองด่วนท่ี	 ๔)	

ภาคผนวก	 ๕	 การข้ามแดนของบุคคล	 (เรื่องด่วนที่	 ๕)	 ภาคผนวก	 ๖	 กฎเกณฑ์ในการผ่าน

พิธีการศุลกากรสำาหรับสินค้าผ่านแดนและสินค้าผ่านแดนในประเทศ	 (เร่ืองด่วนท่ี	 ๖)	 ภาคผนวก	

๘	การนำาเข้ารถยนต์ชั่วคราว	 (เรื่องด่วนที่	๗)	และภาคผนวก	๑๔	กฎเกณฑ์ศุลกากรสำาหรับ

คอนเทนเนอร์	 (เรื่องด่วนที่	 ๘)	 ซึ่งแนบท้ายความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
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กัมพูชา	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 สหภาพพม่า	

ราชอาณาจักรไทย	 และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 เพื่อการอำานวยความสะดวกใน

การขนส่งสินค้าและบุคคลข้ามพรมแดน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 ตามมาตรา	 ๒๓	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	เน่ืองจากภาคผนวก

ดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาทำานองเดียวกัน	 ในการนี้	 ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษา

เพ่ือขอรวมการพิจารณาไปในคราวเดียวกัน	แต่ให้แยกการลงมติทีละเร่ือง	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๔๐	(๒)	

ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ	โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	(นายอาคม		เติมพิทยาไพสิฐ)	

แถลงเหตุผลประกอบการเสนอภาคผนวกท้ังห้าเร่ือง	 ซ่ึงมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็น

พอสมควรและผู้แทนคณะรัฐมนตรีได้ตอบช้ีแจงแล้ว	ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับภาคผนวก	๔	

ภาคผนวก	๕	ภาคผนวก	๖	ภาคผนวก	๘	และภาคผนวก	๑๔	ตามลำาดับ

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	 พ.ศ.	 ....																																																																																																																												

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๑๑)	โดยประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	 (นายศิริพล	 ยอดเมืองเจริญ)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ	 แล้วท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระท่ีสองเร่ิมต้นด้วยช่ือร่าง	 คำาปรารภ	

แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้

เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 เพื่อส่งไปยัง

คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนดังกล่าว	 ประธาน		

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และรองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนท่ีสอง	ได้ผลัดเปล่ียนกันทำาหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม	และได้แจ้ง							

ต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระ

การประชุมเรื่องกระทู้ถาม	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 เรื่องที่เสนอใหม่	 และ

เร่ืองอ่ืน	ๆ	โดยขอเล่ือนการพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองด่วนลำาดับท่ี	๓	ลำาดับท่ี	๑๐	ลำาดับท่ี	๑๒	

และเรื่องที่ค้างพิจารณาไปในการประชุมครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๒๐.๓๕	นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 

 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	พ.ศ.	....

	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔

	 ที่รัฐสภา	วันศุกร์ที่	 ๑๖	มกราคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ครั้งที่	 ๔	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย						

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และนายพีระศักดิ์	 พอจิต	 รองประธานสภานิติบัญญัติ										

แห่งชาติ	คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ว่าในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติคร้ังน้ีไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ี															

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 และเรื่องรับรองรายงานการประชุม	 จากนั้น	 ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน

นางสาวยิ่งลักษณ์		ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	ออกจากตำาแหน่ง	ตามมาตรา	๖	วรรคสอง	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ประกอบมาตรา	 ๖๔									

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	๒๕๔๒	(เร่ืองด่วนท่ี	๑)	เก่ียวกับการซักถามประเด็นตามท่ีท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ																			

กำาหนดตามญัตติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยคณะกรรมาธิการซักถาม	

ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคสาม	 ในการนี้	 	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนิน

การประชุมลับ	 เนื่องจากมีสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ของสภาร้องขอให้ประชุมลับ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๓	 เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการซักถามของ

คณะกรรมาธิการซักถาม	กรณีนางสาวยิ่งลักษณ์	 	ชินวัตร	ผู้ถูกกล่าวหา	 ไม่ได้มาด้วยตนเอง	

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวเสร็จแล้ว	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผยและให้ประธานคณะกรรมาธิการซักถาม	(พลเอก	สิงห์ศึก		สิงห์ไพร)	

แถลงรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการซักถาม	 ทั้งนี้	 ได้แจกจ่ายสำาเนา
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รายงานลับของคณะกรรมาธิการซักถามให้แก่สมาชิกฯ	 เพื่อประกอบการพิจารณา

ในที่ประชุม	 โดยคณะกรรมาธิการซักถามได้กำาหนดประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกฯ										

ที่เสนอล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสามและวรรคสี่	ดังนี้

	 	 ๑.๑	 การซักถามคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ผู้กล่าวโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา		

มหาคุณ	ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นผู้ตอบประเด็นซักถาม	

	 	 ๑.๒	 การซักถามผู้ถูกกล่าวหา	 กรณีนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ไม่ได้มา

ด้วยตนเอง	 ซึ่งมอบหมายให้ผู้แทนมาตอบประเด็นซักถาม	 แต่เนื่องจากคณะกรรมาธิการ

ซักถามได้หารือกับสมาชิกฯ	 ผู้เสนอญัตติซึ่งมีความประสงค์ให้นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	

ตอบประเด็นซักถามเท่าน้ันจึงทำาให้คณะกรรมาธิการซักถามได้กำาหนดประเด็นและดำาเนินการ

ซักถามเพียงฝ่ายเดียว	

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า	 คู่กรณีได้ยื่นคำาขอ

แถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้น	 ทั้งนี้								

ให้ประธานสภานัดประชุมเพ่ือรับฟังคำาแถลงการณ์ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับคำาขอ

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	วรรคหนึ่งและวรรคสอง	โดยจะครบกำาหนดในวันพุธที่	๒๑	มกราคม	

๒๕๕๘	ในการนี้	ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมให้งดใช้ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	

วรรคสอง	ประกอบข้อ	๒๑๑	เป็นการชั่วคราว	เฉพาะกรณี	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จึงขอให้นัดประชุมสภา	 เพื่อรับฟังการแถลงการณ์ปิดสำานวน

ด้วยวาจาของคู่กรณี	ในวันพฤหัสบดีที่	๒๒	มกราคม	๒๕๕๘	และเพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่

ถอดถอนในวันศุกร์ที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๘	

	 ๒.	 ร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

และกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	

โดยประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อนำาข้อบังคับฯ	 หมวด	 ๗	 เกี่ยวกับ

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาใช้บังคับโดยอนุโลม	 ซ่ึงประธานคณะกรรมาธิการสามัญฯ	

(คุณหญิงทรงสุดา	 ยอดมณี)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ

สามัญ	 ฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 แล้วพิจารณา

เรียงตามลำาดับข้อจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศให้ร่างข้อบังคับว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ	 พ.ศ.	 ....	 ใช้เป็นข้อบังคับ

ต่อไป
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	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ									

เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (พลอากาศเอก	

ชนะ	 อยู่สถาพร)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญแล้ว	

ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับ							

มาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมทั้ง

เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบด้วย

การพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนดังกล่าว	 ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และรองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม	

และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า	 ตามท่ีได้บรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมในคร้ังน้ี	

คือ	กระทู้ถาม	เร่ือง	ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ	สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ซึ่งนายเจตน์	 ศิรธรานนท์	 เป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขนั้น	 เนื่องจากรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบชี้แจงกระทู้ถามติดภารกิจสำาคัญ							

จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ดังกล่าวออกไปก่อน	 ทั้งนี้	 ในการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติคร้ังน้ีไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว										

เรื่องที่เสนอใหม่เรื่องอื่น	 ๆ	 โดยขอเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่พิจารณาไป

ในการประชุมครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๑๕	นาฬิกา					

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 

 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ												

เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	พ.ศ.	๒๕๔๐	พ.ศ.	....
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๕

	 ที่รัฐสภา	 วันพุธที่	 ๒๑	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ครั้งที่	 ๕	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ							

ทำาหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	และนายพีระศักดิ์		พอจิต	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง	

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และดำาเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ดังนี้	

	 ๑.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชบัณฑิตย์สภา	พ.ศ.	....	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานผลดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการค้างาช้าง	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการสังคมกิจการเด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 คนพิการ	 และผู้ด้อยโอกาส

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	

(กำาหนดความผิดเกี่ยวกับเพศ)

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	 รับทราบ	 เรื่อง	 รายงานผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ
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	 ๕.	 รับทราบ	 เรื่อง	 การประชุมสภาเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอนสมาชิก

วุฒิสภา	 จำานวน	 ๓๘	 คน	 ออกจากตำาแหน่ง	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๖๔	แห่งพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

ซึ่งกระบวนการในการพิจารณาถอดถอนเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ข้อ	 ๑๖๑	 กำาหนดว่านับแต่เมื่อประธานสภาได้มีคำาสั่งตามข้อ	 ๑๕๐	

เป็นต้นไป	 จนเสร็จสิ้นการออกเสียงลงมติถอดถอนตามข้อ	 ๑๕๘	 สมาชิกจักต้องวางตน

เป็นกลางและเที่ยงธรรม	 ไม่กล่าวหรือแสดงไม่ว่าด้วยวิธีใด	 ๆ	 ซึ่งข้อความหรือความเห็น

อันจะทำาให้การพิจารณาและการวินิจฉัยของที่ประชุมสภาต้องเสียหรือความเห็นอันจะทำาให้

การพิจารณาและการวินิจฉัยของที่ประชุมสภาต้องเสียความยุติธรรมไป

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 จากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า																														

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติคร้ังน้ีไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเร่ืองรับรอง

รายงานการประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน							

นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 สมาชิกวุฒิสภา	 ออกจากตำาแหน่ง	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	 	 พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๖๔									

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 เกี่ยวกับการรับฟังคำาแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาของ

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู้กล่าวหา	 และนายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	 สมาชิกวุฒิสภา	 ผู้ถูกกล่าว	

เรื่องจากคู่กรณีได้ยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิด

สำานวนเสร็จสิ้น	 ทั้งนี้	 ให้ประธานสภานัดประชุมเพื่อรับฟังคำาแถลงการณ์ดังกล่าวภายใน

เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำาขอ	 หากมีการแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาของทั้งสองฝ่าย	

ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นฝ่ายแถลงก่อนตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	วรรคหน่ึงและวรรคสอง	

ครบกำาหนดในวันอังคารที่	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ซึ่งในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

คร้ังท่ี	๓/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีท่ี	๑๕	มกราคม	๒๕๕๘	ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ				

ข้อ	 ๑๕๖	 วรรคสอง	 เป็นการช่ัวคราวเฉพาะกรณีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จึงได้กำาหนด							
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นัดการประชุม	 เป็นพิเศษ	 ในวันพุธที่	 ๒๑	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 เพื่อรับฟังการแถลงการณ์

ปิดสำานวนด้วยวาจาของคู่กรณี	 ในการนี้	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการ

ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ผู้กล่าวหา	โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา		มหาคุณ	ซึ่งได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นฝ่ายแถลงก่อน	ต่อจากน้ัน	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ผู้ถูกกล่าวหา							

แถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจา	 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียกประชุมสภา																																																																																																																

เพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนภายในสามวันนับแต่วันแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจา

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๗	ในวันศุกร์ที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๘

	 ๒.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน												

นายสมศักด์ิ	 เกียรติสุรนนท์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ออกจากตำาแหน่ง	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๖๔																																																																																																														

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 เกี่ยวกับการรับฟังคำาแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจา

ของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู้กล่าวหา	 เนื่องจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู้กล่าวหา	

ได้ยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลงเปิดสำานวนเสร็จสิ้น																																																																																																																																							

โดยนายสมศักด์ิ	 เกียรติสุรนนท์	 ไม่ประสงค์ย่ืนคำาแถลงการณ์ปิดสำานวน	 ท้ังน้ี	 ให้ประธานสภา

นัดประชุมเพ่ือรับฟังคำาแถลงการณ์ดังกล่าว	ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับคำาขอ	ตามข้อบังคับฯ																	

ข้อ	 ๑๕๖	 วรรคหนึ่งและวรรคสอง	 ครบกำาหนดในวันอังคารที่	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๕๘	

ซึ่งในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ครั้งที่	๓/๒๕๕๘	วันพฤหัสบดีที่	๑๕	มกราคม	๒๕๕๘	

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๖	 วรรคสอง	 เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขยายเวลาให้นัดประชุมสภา	 เป็นพิเศษ	 ในวันพุธที่	

๒๑	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 เพ่ือรับฟังการแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาของผู้กล่าวหา	 ในการน้ี			

ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู้กล่าวหา	 โดยศาสตราจารย์

พิเศษวิชา	 มหาคุณ	 ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นฝ่ายแถลงการณ์

ปิดสำานวนด้วยวาจาฝ่ายเดียว	 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียกประชุมสภาเพ่ือลงมติ																					

ถอดถอนหรือไม่ถอดถอนภายในสามวันนับแต่วันแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจา	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๗	ในวันศุกร์ที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๘
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	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอให้เปลี่ยน

ระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๓๙	 (๒)	 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดลำาดับ

ระเบียบวาระการประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	ดังนี้

	 ๑.	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ	

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ							

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 ตามข้อบังคับการประชุม																																																																																																																																											

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 ข้อ	 ๑๓๗	 ประกอบมาตรา	 ๒๔	 แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (เร่ืองด่วนท่ี	 ๔)	 โดยประธานของท่ีประชุม

ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า	 คณะรัฐมนตรีได้เสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือ

ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน																												

จำานวนเก้าคนต่อสภานิติบัญญัติเพื่อให้ความเห็นชอบ	 ต่อจากนั้น	 ที่ประชุมได้มีมติ

ให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติและพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบต้ัง

คณะกรรมาธิการ	สามัญฯ	ข้ึนคณะหน่ึง	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๓๗	จำานวน	๑๗	คน	ประกอบด้วย

	 	 ๑.	นายกิตติ		วะสีนนท์	 	๒.	นายโกศล		เพ็ชร์สุวรรณ์

	 	 ๓.	พลเอก	จิระเดช		โมกขะสมิต	 	๔.	นายฉัตรชัย		ปิยะสมบัติกุล

	 	 ๕.	พลโท	ชาตอุดม		ติตถะสิริ	 	๖.	นายแถมสิน		รัตนพันธุ์

	 	 ๗.	พลเอก	ธีระวัฒน์		บุณยะประดับ	๘.	พลตำารวจโท	บุญเรือง		ผลพานิชย์

	 	 ๙.	ร้อยตำารวจตรี	พงษ์นิวัฒน์		 ๑๐.	พลเอก	ไพชยนต์		ค้าทันเจริญ

	 	 	 ยุทธภัณฑ์บริภาร								 ๑๑.	พลเรือเอก	ศักด์ิสิทธ์ิ		เชิดบุญเมือง	 	

	 ๑๒.	นายศิระชัย		โชติรัตน์	 ๑๓.	นายศิริพล		ยอมเมืองเจริญ	

	 ๑๔.	ศาสตราจารย์สม		จาตุศรีพิทักษ์	๑๕.	พลเรือเอก	สุรศักด์ิ		หรุ่นเริงรมย์	 	

	 ๑๖.	นางสุรางคณา		วายุภาพ	 ๑๗.	พลเอก	อู้ด		เบื้องบน

	 โดยมีกำาหนดการปฏิบัติภารกิจภายใน	๒๐	 วัน	 นับแต่วันท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญฯ	ชุดนี้
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	 ๒.	 เลือกกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ	 แทนตำาแหน่งที่ว่าง															

ตามมาตรา	 ๓๗	 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	

พ.ศ.	๒๕๔๒	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชทานบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง	(ฉบับที่	๗)	พ.ศ.	๒๕๕๗	(เรื่องด่วนที่	๕)	โดยประธานคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา

เสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ	 (พลอากาศเอก																																																																																																																						

ชาลี	 จันทร์เรือง)	 ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	 ในส่วนที่หนึ่งซึ่งเป็นรายงาน

โดยเปิดเผยแล้ว	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการประชุมลับตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ																																																																																																																						

ร้องขอ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๔๓	 วรรคสองเพื่อพิจารณารายงานในส่วนที่สอง	 ซึ่งเป็น

รายงานการประชุมลับ	 เมื่อที่ประชุมพิจารณารายงานในส่วนที่สองเสร็จแล้ว	 ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการประชุมโดยเปิดเผยที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนลับ								

ต่อข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๖๗	 (๓)	 โดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนลับเพื่อเลือกกรรรมการตุลาการ

ศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำานวน	 ๒	 คน	 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า	 ศาสตราจารย์อุดม							

รัฐอมฤต	และนายวีรวิทย์		วิวัฒนวานิช	เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลำาดับแรก	และลำาดับที่สอง									

ตามลำาดับ	 จึงถือว่าบุคคลทั้งสองเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 ๓.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน

สมาชิกวุฒิสภา	 จำานวน	 ๓๘	 คน	 ออกจากตำาแหน่ง	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๖๔	

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	

(เรื่องด่วนที่	 ๓)	 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งที่ประชุมว่า	 พันตำารวจโท	 จิตต์		

ศรีโยหะ	 มุกดาธนพงศ์	 สมาชิกวุฒิสภา	 ผู้ถูกกล่าวหา	 ได้มีหนังสือขอคัดค้านการทำาหน้าที่

ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ซึ่งเคยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภา	 จำานวน	 ๓๘	 คน	

ออกจากตำาแหน่ง	ต่อมา	 ได้มีสมาชิกฯ	อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	ซึ่งมาตรา	๕	

วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๐	กำาหนด

ว่าในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการวินิจฉัยกรณีใดท่ีเกิดข้ึนในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ดังนั้น	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้วินิจฉัยชี้ขาดให้คำาขอคัดค้านดังกล่าวเป็นอันตกไป
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	 ต่อจากนั้น	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการประชุม	ดังนี้

	 	 ๓.๑	 กำาหนดวันแถลงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ	 ผู้กล่าวหา	 และสมาชิกวุฒิสภา	 จำานวน	 ๓๘	 คน	 ผู้ถูกกล่าวหา	 ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๑๔๙		ทั้งนี้	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดประชุมสภา	เป็นกรณีพิเศษ	ในวันพุธที่																																																																																																																													

๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	เพื่อแถลงเปิดสำานวนของคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	

ผู้กล่าวหา	 โดยไม่มีการซักถามตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๔	 วรรคหนึ่ง	 เมื่อการแถลงดังกล่าว

เสร็จสิ้นให้ที่ประชุมสภาพิจารณาประเด็นซักถามตามญัตติของสมาชิกฯ	 ที่เสนอล่วงหน้า																																																																																																												

ก่อนวันประชุม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสอง	กล่าวคือ	สมาชิกฯ	 เสนอญัตติซักถาม

ได้จนถึงวันอังคารที่	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 ในการนี้	 สมาชิกฯ	 เสนอญัตติให้ที่ประชุม

งดใช้ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๔	วรรคสอง	ประกอบข้อบังคับฯ	ข้อ	๒๑๑	เป็นการช่ัวคราว	เฉพาะกรณี	

ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ	โดยการขยายเวลาให้สมาชิกฯ	เสนอญัตติเพ่ือกำาหนดประเด็กซักถาม											

คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 หรือผู้ถูกกล่าวหาได้ไปจนถึงวันศุกร์ที่	 ๒๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	

เวลา	๑๒.๐๐	นาฬิกา

	 	 ๓.๒	 พิ จ า รณาคำ า ขอ เพิ่ ม เ ติ มพยานหลั กฐานของผู้ ถู ก กล่ า วหา																											

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๕	เม่ือวันท่ี	๒๕	มกราคม	๒๕๕๘	พันตำารวจโท	จิตต์	 ศรีโยหะ	มุกดาธนพงศ์	

สมาชิกวุฒิสภาผู้ถูกกล่าว	 ได้ยื่นคำาขอเพิ่มเติมพยานหลักฐาน	 จำานวน	 ๒	 รายการ	 ได้แก่	

รายการที่	 ๑.	 สำาเนาหนังสือเรื่องแจ้งคำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ	 ที่	 ศร	 ๐๐๐๙.๑/๙๘๓	 ลงวันที่	

๖	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 และรายการที่	 ๒.	 สำาเนาคำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ	 ที่	 ๕๓-๕๘/๒๕๕๗	

ลงวันที่	๖	สิงหาคม	๒๕๕๗	ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ผู้ถูกกล่าวหา															

และคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ผู้กล่าวหา	 โดยนายวิชัย	 วิวิตเสวี	 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ชี้แจงเกี่ยวกับการขอเพิ่มเติมพยานหลักฐาน	ทั้งนี้	ให้เป็นตามมติของ

ที่ประชุมสภา	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๕	 วรรคสอง	 โดยที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับคำาขอ

เพิ่มเติมพยานหลักฐานทั้งสองรายการของผู้ถูกกล่าวหา	

	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๖)	โดยประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (พลเรือเอก	 วัลลภ	 เกิดผล)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอ

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองเริ่มต้น
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ด้วยช่ือร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระท่ีสาม

สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย	 พร้อมท้ังเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเรื่องด่วนดังกล่าว	 ประธาน	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนท่ีหน่ึง	 ได้ผลัดเปล่ียนกัน

ทำาหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม	 และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติครั้งนี้	ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมกระทู้

	 เลิกประชุมเวลา	๑๙.๓๐	นาฬิกา	

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 

 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง	พ.ศ.	....
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๖

	 ท่ีรัฐสภา	วันพฤหัสบดีท่ี	๒๒	มกราคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ							

ครั้งที่	 ๖	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ทำาหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	และนายพีระศักดิ์		พอจิต	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง	

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	และเรื่องรับรองรายงานการประชุม

	 จากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอปรึกษาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

การขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ....	

เนื่องจากมีเนื้อหาสาระสำาคัญที่ต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ	 โดยประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ขอขยายเวลาการพิจารณาเป็นคร้ังท่ี	๒	ออกไปอีก	๓๐	วัน	นับแต่วันท่ี	

๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	ซึ่งที่ประชุมสภาไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น	ตามข้อบังคับการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๑๐๓	วรรคสอง

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินการบวนการถอดถอน

นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	ออกจากตำาแหน่ง	ตามมาตรา	๖	วรรคสอง	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับช่ัวคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ประกอบมาตรา	 ๖๔	

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 เกี่ยวกับการรับฟังคำาแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาของ
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คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 ผู้กล่าวหา	และนางสาวย่ิงลักษณ์		ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	 ผู้ถูกกล่าวหา	

เนื่องจากคู่กรณีได้ยื่นคำาขอแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาภายในเจ็ดวันนับแต่วันแถลง

เปิดสำานวนเสร็จสิ้น	ทั้งนี้	 ให้ประธานสภานัดประชุมเพื่อรับฟังคำาแถลงการณ์ดังกล่าวภายใน

เจ็ดวันนับแต่วันที่ไดรับคำาขอ	 หากมีการแถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจาของทั้งสองฝ่าย	

ให้คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นฝ่ายแถลงก่อนตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๖	วรรคหนึ่งและวรรคสอง	

ครบกำาหนดในวันพุธที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๘	ซึ่งในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ครั้งที่																																																																																																									

๓/๒๕๕๘	 วันพฤหัสบดีที่	 ๑๕	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับฯ	

ข้อ	 ๑๕๖	 วรรคสอง	 เป็นการช่ัวคราวเฉพาะกรณีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้กำาหนดให้												

นัดการประชุมสภา	 ในวันพฤหัสบดีที่	 ๒๒	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 เพื่อรับฟังการแถลงการณ์

ปิดสำานวนด้วยวาจาของคู่กรณีในการนี้	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้

คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ผู้กล่าวหา	โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา	 มหาคุณ	ซึ่งได้รับมอบหมาย							

จากคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 เป็นฝ่ายแถลงก่อน	 ต่อจากนั้น	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	

นายกรัฐมนตรีผู้ถูกกล่าวหา	แถลงการณ์ปิดสำานวนด้วยวาจา	 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เรียกประชุมสภาเพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอนภายในสามวันนับแต่วันแถลงการณ์

ปิดสำานวนด้วยวาจา	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๗	ในวันศุกร์ที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๘

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....																					

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เร่ืองด่วนท่ี	๒)	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	(ฉบับท่ี	..)	

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 ร่างพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (เรื่องด่วนที่	 ๔)	 ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน	

เงินวิทยฐานะและเงินประจำาตำาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 (ฉบับท่ี	 ..)	

พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๕)	และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

รัฐสภา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(เรื่องด่วนที่	๖)	เนื่องจากร่างพระราช				

บัญญัติทั้งห้าฉบับมีหลักการทำานองเดียวกัน	 ในการนี้	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ได้ขอปรึกษาเพ่ือให้รวมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท้ังห้าฉบับดังกล่าวไปในคราวเดียวกัน	

แต่ให้แยกการลงมติทีละฉบับ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๐	 (๒)	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	

โดยรองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	 แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอ
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ร่างพระราชบัญญัติทั้งห้าฉบับซึ่งมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นพอสมควร	

และรองนายกรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจง

	 ต่อจากนั้น	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ไว้พิจารณา	และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา	จำานวน	๑๕	คน	ประกอบด้วย

	 	๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย		บุญยะลีพรรณ		๒.	นางนิพัทธา		อมรรัตนเมธา

	 	๓.	ศาสตราจารย์นิสดารก์		เวชยานนท์	 	๔.	นายปรีชา		วัชราภัย

	 	๕.	นายมนุชญ์		วัฒนโกเมร	 		 	 	๖.	นางสาวเยาวนุช		วิยาภรณ์

	 	๗.	พลตำารวจเอก	วัชรพล		ประสารราชกิจ	 	๘.	นายวิษณุ		เครืองาม

	 	๙.	นายวิสูตร		ประสิทธิ์ศิริวงศ์	 								 ๑๐.	พลเรือเอก	ศักด์ิสิทธ์ิ		เชิดบุญเมือง

									 ๑๑.	พลเอก	สมเจตน์		บุญถนอม	 									๑๒.	นายสีมา		สีมานันท์

									 ๑๓.	พลเอก	สุนทร		ขำาคมกุล	 								 ๑๔.	นางสุวิมล		ภูมิสิงหราช

									 ๑๕.	นางเสาวณี		สุวรรณชีพ

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	 ๗	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๒๑	 วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้																	

ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ																																																																																																														

แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ต่อมา	 ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ร่างพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	

ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน	 เงินวิทยฐานะ	 และเงินประจำาตำาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ไว้พิจารณาทีละฉบับ	 และส่งให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	พิจารณาโดยมีกำาหนดการ

แปรญัตติภายใน	๗	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคหนึ่ง	และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	พิจารณาร่างพระราชบัญญัติท้ังส่ีฉบับดังกล่าวให้แล้วเสร็จ	ภายใน	๓๐	วัน																																																																																																																			

นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้

พิจารณา
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	 ๓.	 ร่ างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการที่ แต่ งตั้ ง																																																																																																																											

ตามประกาศและคำาส่ังของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ	พ.ศ.	....	ซ่ึงคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๗)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

(นายวิษณุ		เครืองาม)	แถลงช้ีแจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	แล้ว	

ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับ

มาตราจนจบร่าง	และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง																											

ท่ีค้างพิจารณา	คือ	รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง	และสำานักงานศาลปกครอง	ประจำาปี	

๒๕๕๖	ตามมาตรา	๙๓	แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (ระเบียบวารที่	 ๕.๓)	 โดยเลขาธิการสำานักงานศาลปกครอง	 (นายดิเรกฤทธิ์		

เจนครองธรรม)	 ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ	 ซึ่งสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็น

พอสมควร	และเลขาธิการฯ	ได้ตอบชี้แจงแล้ว	ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอเลื่อนการพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมลำาดับที่	 ๕.๑	 ลำาดับที่	 ๕.๒	 และลำาดับที่	 ๕.๔	 เนื่องจากผู้ชี้แจง

ประกอบการเสนอรายงานติดภารกิจสำาคัญ	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	จำานวน	๓	เรื่อง	ดังนี้	

	 ๑.	 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสำานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	

๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๖	ตามมาตรา	๖๙	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ี

และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๓	(ระเบียบวาระที่	๕.๑)

	 ๒.	 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 สำาหรับปี	 ๒๕๕๖	

ตามมาตรา	 ๖๙	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	

(ระเบียบวาระที่	๕.๒)	
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	 ๓.	 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 และรายงานผล

การปฏิบัติงานประจำาปี	 ๒๕๕๕	 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตามมาตรา	

๑๕	 (๖)	 และ	 (๗)	 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

(ระเบียบวาระที่	๕.๔)	

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเร่ืองด่วน	 และเร่ืองท่ีค้างพิจารณา														

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	

และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนท่ีสอง	 ได้ผลัดเปล่ียนกันทำาหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม	

และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ไม่มีการบรรจุ

ระเบียบวาระการประชุมกระทู้ถาม	 เร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 เร่ืองท่ีเสนอใหม่	

และเรื่องอื่น	ๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๕.๕๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รับหลักการแห่งราชพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๕ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติตำารวจแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน	 เงินวิทยฐานะ	 และเงินประจำาตำาแหน่ง

ข้าราชการครู	และบุคลากรทางการศึกษา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๕.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่งตั้งตามประกาศ

และคำาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ	พ.ศ.	....				



58

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๗

	 ที่รัฐสภา	วันศุกร์ที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๘	มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ครั้งที่	 ๗	 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๒๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร	 วิชิตชลชัย	

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต	ิ นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่หนึ่ง	และนายพีระศักดิ์		พอจิต	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คนที่สอง	

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุม	 และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมและเรื่องรับรองรายงานการประชุม

	 ต่อมา	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา																			

เรื่องด่วนตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน

นายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 สมาชิกวุฒิสภา	 ออกจากตำาแหน่ง	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง																													

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๖๔										

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	๒๕๔๒	 เพื่อลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน	นายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	สมาชิกวุฒิสภา	

ออกจากตำาแหน่ง	(ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๗)	(เรื่องด่วนที่	๑)	

	 ๒.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน														

นายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ออกจากตำาแหน่ง	ตามมาตรา	๖	วรรคสอง	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ประกอบมาตรา	๖๔	

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	
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เพ่ือการลงมติถอดถอน	หรือไม่ถอดถอน	นายสมศักด์ิ	 เกียรติสุรนนท์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

ออกจากตำาแหน่ง	(ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๗)	(เรื่องด่วนที่	๒)	

	 ๓.	 การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอน

นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 ออกจากตำาแหน่ง	 ตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗		ประกอบมาตรา	๖๔	

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	

๒๕๔๒	 เพื่อการลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน	นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	

ออกจากตำาแหน่ง	(ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๗)	(เรื่องด่วนที่	๓)	

	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อให้รวม																							

การพิจารณาเร่ืองด่วน	ลำาดับท่ี	๑	ลำาดับท่ี	๒	และลำาดับท่ี	๓	ไปในคราวเดียวกัน	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๔๐	(๒)	และการออกเสียงลงมติให้กระทำาโดยวิธีลงคะแนนลับ	ท้ังน้ี	ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติจัดให้มีการจับสลากเพื่อคัดเลือกจำานวนสมาชิกสิบคนเป็นกรรมการ	จำานวน	๓	คณะ	

เพื่อดำาเนินการลงคะแนนและตรวจนับคะแนน	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๕๘	 และข้อ	 ๑๕๙	

ซ่ึงมติให้ถอดถอนผู้ใดออกจากตำาแหน่งให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา	 (๑๓๒	คะแนน)	ตามมาตรา	๖๕	แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ผลการลงคะแนน

ปรากฏว่าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน	ดังนี้	

	 ๑)	 นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ถอดถอนด้วยคะแนน	๙๕	คะแนน

	 ๒)	 นายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ถอดถอนด้วยคะแนน	๑๐๐	คะแนน

มติถอดถอนบุคคลทั้งสองดังกล่าวมีคะแนนเสียงไม่ถึงสามในห้าของจำานวนสมาชิก

เท่าที่มีอยู่ของ	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถอดถอน											

นายนิคม		ไวยรัชพานิช	สมาชิกวุฒิสภา	และนายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

ออกจากตำาแหน่ง	

	 ๓)	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 ถอดถอนด้วยคะแนน	 ๑๙๐	 คะแนน	 ซึ่งเป็น

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าของจำานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	

ออกจากตำาแหน่ง
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	 ทั้งนี้	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ดำาเนินการแจ้งมติให้คณะกรรมการ	

ป.ป.ช.	 ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกถอดถอนออกจากตำาแหน่ง	 แล้วแต่กรณี	 รวมทั้งเลขาธิการ		

คณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง	เพื่อทราบโดยทันที	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๖๐	

	 ๒.	 ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติ

และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจการ

แผ่นดินตามมาตรา	 ๖	 วรรคสอง	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 ประกอบประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๔๘/๒๕๕๗	

ลงวันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เรื่อง	การสรรหาบุคคลเพื่อดำารงตำาแหน่งแทนตำาแหน่งที่ว่าง	

(เรื่องด่วนที่	 ๔)	 เนื่องจากนางผานิต	 นิติทัณฑ์ประภาศ	 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ได้พ้น									

จากตำาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ดำาเนินการสรรหาผู้สมควร

เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน	จำานวน	๑	คน	คือ	หม่อมหลวงฤทธิเทพ		เทวกุล	ซึ่งในคราวประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๒๓/๒๕๕๗	วันพฤหัสบดีท่ี	๔	 ธันวาคม	๒๕๕๗	 ท่ีประชุมได้ลงมติ											

เห็นชอบให้	 หม่อมหลวงฤทธิเทพ	 เทวกุล	 ดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน	 และได้ส่ง

รายช่ือดังกล่าวกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาเพ่ือดำาเนินกระบวนการสรรหาใหม่	 โดยกรรมการ

สรรหาได้มีมติยืนยันตามมติเดิมด้วยคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์	 จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการ

สรรหาต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่	

	 ในการนี้	 คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอรายชื่อผู้สมควรเป็น									

ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 จำานวน	 ๑	 คน	 คือ	 นายบูรณ์	 ฐาปนกุล	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้ง						

คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทำาหน้าท่ีตรวจสอบประวัติฯ	ข้ึนคณะหน่ึง	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๓๗	

และข้อ	๑๓๘	จำานวน	๑๗	คน	ประกอบด้วย

	 	๑.	นายกล้านรงค์		จันทิก	 	๒.	พลเรือเอก	จักรชัย		ภู่เจริญยศ

	 	๓.	พลอากาศเอก	ชนัท		รัตนอุล	 	๔.	พลอากาศเอก	ตรีทศ		สนแจ้ง

	 	๕.	พลเอก	ไตรรัตน์		รังคะรัตน	 	๖.	พลโท	เพทพงศ์		ทิพยจันทร์

	 	๗.	พลเรือเอก	พิจารณ์		ธีรเนตร	 	๘.	พลโท	พิสิทธิ์		สิทธิสาร

	 	๙.	นายวัลลภ		ตังคณานุรักษ์						๑๐.	พลเอก	สกล		ชื่นตระกูล

									 ๑๑.	พลเอก	สมเจตน์		บุญถนอม		๑๒.	พลตรี	สมโภชน์		วังแก้ว
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									 ๑๓.	นายสมศักดิ์		โชติรัตนะศิริ					๑๔.	พลเอก	โสภณ		ศีลพิพัฒน์

								 ๑๕.	พลเอก	องอาจ		พงษ์ศักดิ์					๑๖.	พลอากาศเอก	อาคม		กาญจนหิรัญ

								 ๑๗.	พลเอก	อู้ด		เบื้องบน

	 โดยมีกำาหนดระยะเวลาการดำาเนินการภายใน	๒๐	วัน	นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการฯ	ชุดนี้			

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

การประชุมเรื่องที่ค้างพิจารณาดังนี้	

	 ๑.	 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสำานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	

๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๖	ตามาตรา	๖๙	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๓	(ระเบียบวาระที่	๕.๑)	โดยผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินที่	๖	สำานักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน	(นางภัทรา	 โชว์ศรี)	ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานฯ	ซึ่งสมาชิกฯ	อภิปราย

แสดงความคิดเห็นพอสมควร	และผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินที่	๖	ได้ตอบชี้แจงแล้ว	

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว

	 ๒.	 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำานักงาน																						

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	

สำาหรับปี	๒๕๕๖	ตามมาตรา	๖๙	วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	 และกิจการโทรคมนาคม	

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 (ระเบียบวาระที่	 ๕.๒)	 โดยผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินที่	 ๖	

ได้ตอบชี้แจงแล้ว	ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานฯ	ดังกล่าว	

	 ทั้งนี้	 ประธานของที่ประชุมได้ขอเลื่อนการพิจารณารายงานการประเมิน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 และรายงานการปฏิบัติงานประจำาปี	 ๒๕๕๕	 ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ตามมาตรา	 ๑๕	 (๖)	 และ	 (๗)	 แห่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 (ระเบียบวาระที่	๕.๓)	 เนื่องจากผู้ชี้แจง

ติดภารกิจสำาคัญ
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	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบการประชุมเรื่องด่วน	 และเรื่องที่ค้าง																					

การพิจารณาประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนท่ีหน่ึง							

และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธาน

ของท่ีประชุม	และประธานของท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๓๐	นาฬิกา
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๘

	 ที่รัฐสภา	 วันพฤหัสบดีที่	 ๒๙	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภานิติบัญญัติ						

แห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๘	 โดยมีนายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		

คนที่หนึ่ง	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และนายพีระศักดิ์	 พอจิต	 รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน									

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า	 ในการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติคร้ังน้ี	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อ

ที่ประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องรับรอง

รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ซึ่งที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ	

ดังนี้	

	 ครั้งที่	๖/๒๕๕๗	วันพฤหัสบดีที่	๔	กันยายน	๒๕๕๗

	 ครั้งที่	๗/๒๕๕๗	วันพฤหัสบดีที่	๑๑	กันยายน	๒๕๕๗

	 ครั้งที่	๘/๒๕๕๗	วันศุกร์ที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๗

	 ครั้งที่	๙/๒๕๕๗	วันอังคารที่	๑๖	กันยายน	๒๕๕๗

	 ครั้งที่	๑๐/๒๕๕๗	วันพฤหัสบดีที่	๑๘	กันยายน	๒๕๕๗

	 จากนั้น	ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำาอาง	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ					

(เรื่องด่วนที่	 ๑)	 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงสาธารณสุข	 (นายสมศักดิ์	 ชุณหรัศมิ์)	

แถลงหลักการและเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ	 ซึ่งมีสมาชิกฯ	 อภิปราย

แสดงความคิดเห็นพอสมควร	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตอบช้ีแจงแล้ว		

ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา	
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และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือพิจารณา	จำานวน	๒๑	คน	ประกอบด้วย

	 	๑.	นายเจตน์		ศิรธรานนท์	 	๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย		บุญยะลีพรรณ

	 	๓.	พลอากาศเอก	ชนะ		อยู่สถาพร		๔.	คุณหญิงทรงสุดา		ยอดมณี

	 	๕.	นายธานี		อ่อนละเอียด	 	๖.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษธำารง		ทัศนาญชลี

	 	๗.	นางนิพัทธา		อมรรัตนเมธา	 	๘.	นายประพนธ์		อางตระกูล

	 	๙.	นายมหรรณพ		เดชวิทักษ์				 ๑๐.	นางยุพา		เตียงธวัช

									 ๑๑.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งเพ็ชร			 ๑๒.	ผู้ช่วยศาสตารจารย์วรรณา	 ศรีวิริยานุภาพ

	 	 	 สกุลบำารุงศิลป์		 ๑๓.	นายวราสิทธิ์		กาญจนสูตร	

	 ๑๔.	นายศักดิ์ชัย		ธนบุญชัย	 ๑๕.	นายสมพล		พันธุ์มณี	

	 ๑๖.	รองศาสตราจารย์สรณ			 ๑๗.	นายสาธิต		ชาญเชาวน์กุล	

	 		 บุญใบชัยพฤกษ์		 ๑๘.	นายสุธรรม	พันธุศักดิ์

	 ๑๙.	นายสุพันธุ์		มงคลสุธี	 ๒๐.	นางสาวสุมาลี		พรกิจประสาน

	 ๒๑.	นางสุวรรณี		สิริเวชชะพันธ์

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๒๑	วรรคหนึ่ง	

และที่ประชุมมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี	้																															

ให้แล้วเสร็จภายใน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ

แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา

	 ๒.	 การขอพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไข												

เพ่ิมเติมมาตรา	๖๑	มาตรา	๖๕	และมาตรา	๙๑	และเพ่ิมมาตรา	๖๕/๑	เพ่ือให้ร่างพระราชบัญญัติ

มีความถูกต้องสมบูรณ์	ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๑๓๒							

(เรื่องด่วนที่	 ๒)	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า	 ในคราวประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ครั้งที่	๒/๒๕๕๘	วันศุกร์ที่	๙	มกราคม	๒๕๕๘	ที่ประชุมได้ลงมติ

ในวาระที่สามเห็นสมควรให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมาย	 แต่เนื่องจาก

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 (นายวิทยา	 ฉายสุวรรณ)	 เสนอญัตติเพื่อให้นำาร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าวกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจำานวนสมาชิกท้ังหมดท่ีมีอยู่ในวันประชุม	 ตามข้อบังคับฯ	
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ข้อ	 ๑๓๒	 วรรคหนึ่ง	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้แถลงชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับ

การทบทวนโดยให้แก้ไขการออกประกาศหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขในการขออนุญาต

และการออกใบอนุญาตให้คงไว้ในมาตรา	 ๖๕	 และเพิ่มมาตรา	 ๖๕/๑	 เพื่อแยกอำานาจ

ในการออกกำาหนดหลักเกณฑ์ทำาการประมงตามพันธกรณีตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี	 ดังนั้น	 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการประมง

นอกน่านน้ำาไทยจึงได้แก้ไขความในอนุมาตรา	 (๕)	 ของมาตรา	 ๖๑	 และบทกำาหนดโทษของ

มาตรา	 ๙๑	 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา	 ๖๕	 และเพิ่มมาตรา	 ๖๕/๑	 ดังกล่าว	

ซึ่งตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๓๒	 วรรคสาม	 กำาหนดว่า	 ในวาระที่สองการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม

ให้กระทำาได้เท่าท่ีจำาเป็น	 และให้กระทำาในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยคณะกรรมาธิการ

เต็มสภา	 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเริ่มต้นด้วยมาตรา	๖๕	จนถึงการเพิ่มมาตรา	๖๕/๑	ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติสั่งพักการประชุมเพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	พิจารณาทบทวน

มาตราดังกล่าว	 หลักจากนั้น	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการให้ที่ประชุม								

พิจารณามาตรา	 ๖๕/๑	 มาตรา	 ๖๑	 และมาตรา	 ๙๑	 ซึ่งที่ประชุมลงมติในวาระที่สาม

สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

	 ต่อมา	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอให้เปล่ียนระเบียบวาระการประชุมตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๓๙	(๒)	 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดลำาดับระเบียบวาระการประชุม	ดังนี้	

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๔)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	

(นายนรนิติ	 เศรษฐบุตร)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ																

วิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	

แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่างและลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็น							

กฎหมาย	 พร้อมทั้งเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 เพื่อส่งไปยัง

คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๒.	 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจำาปี	 ๒๕๕๕	 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ ตามมาตรา	

๑๕	 (๖)	 และ	 (๗)	 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

(ระเบียบวาระที่	 ๕)	 และรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	
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และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	 ๒๕๕๖	 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

ตามมาตรา	 ๑๕	 (๖)	 และ	 (๗)	 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (ระเบียบวาระที่	 ๖.๒)	 เนื่องจากรายงานทั้งสองเรื่องของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นเรื่องทำานองเดียวกัน	 ในการนี้ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษา

เพ่ือขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมพิจารณาไปในคราวเดียวกันตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๔๐	 (๒)	

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (ศาตราจารย์อมรา	

พงศาพิชญ์)	 ชี้แจงประกอบการเสนอรายงานทั้งสองฉบับ	 ซึ่งสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดง

ความคิดเห็นพอสมควร	 และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตอบชี้แจงแล้ว

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานทั้งสองเรื่องดังกล่าว	

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม	 (ฉบับที่ 	 .. )	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง																

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เร่ืองด่วนท่ี	 ๓)	 โดยประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	 (นายเจตน์	 ศิรธรานนท์)	 แถลงช้ีแจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณา

เรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และลงมติในวาระที่สามสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอเลื่อน																					

การพิจารณารายงานประจำาปี	๒๕๕๕	ศาลรัฐธรรมนูญ	ตามาตรา	๑๔	แห่งพระราชบัญญัติ

สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ	พ.ศ.	๒๕๔๒	(ระเบียบวาระที่	๖.๑)	เนื่องจากผู้ชี้แจงประกอบการ

เสนอรายงานติดภารกิจสำาคัญ

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน	 เรื่องที่ค้างพิจารณา	 และเรื่องที่										

เสนอใหม่ดังกล่าว	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

คนท่ีหน่ึง	 และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 คนท่ีสอง	 ได้ผลัดเปล่ียนกันทำาหน้าท่ีประธาน

ของที่ประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระ

การประชุมกระทู้ถามเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	เร่ืองอ่ืน	ๆ	และให้งดการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่	๓๐	มกราคม	๒๕๕๘

	 เลิกประชุมเวลา	๑๙.๒๕	นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำาอาง	พ.ศ.	....

	 สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....			
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สรุปผลการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๑

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๕	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ									

ครั้งที่	๑	โดยมีนายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

การประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๔	นาฬิกา

	 เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว	 นายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ						

ศาสตราจารย์บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่หนึ่ง	 และ

รองศาสตราจารย์	ดร.	ทัศนา	บุญทอง	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์	

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	กล่าวเปิดประชุม	

	 ก่อนที่ประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระ	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ											

ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ	หารือเกี่ยวกับประเด็นเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง	ๆ

	 จากน้ัน	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี	 ๓	

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	คือ
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	 ๑.	 รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง	 โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี	

(ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำาหรับบ้านและอาคาร)	ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน	

พิจารณาเสร็จแล้ว	 นายทองฉัตร	 หงศ์ลดารมภ์	 ประธานกรรมาธิการ	 ได้เสนอรายงาน												

สมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติ

หน้าที่	และคณะกรรมาธิการตอบชี้แจง	

	 จากนั้น	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของรายงานและข้อเสนอประเด็น											

การปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต

และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ท่ีอภิปราย	 เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีให้ดำาเนินการต่อไป	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๙๘

	 ๒.	 รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง	การกำาหนดให้มีองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ	 ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค	

พิจารณาเสร็จแล้ว	 นางสาวสารี	 อ๋องสมหวัง	 ประธานกรรมาธิการ	 ได้เสนอรายงาน	 โดยมี

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 และคณะกรรมาธิการ

ตอบชี้แจง	

	 จากนั้น	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของรายงานและข้อเสนอประเด็น

การปฏิรูปของคณะกรรมาธิการและสมาชิกฯ	ที่อภิปราย	เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคดำาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภค	 พ.ศ.	 ....	 โดยมีหลักการต่าง	 ๆ	 ตามข้อ	 ๔	 ของรายงานกรรมาธิการให้แล้วเสร็จ

ภายใน	๓๐	วัน	เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมสภาต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๙.๐๘	นาฬิกา
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒

						 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๖	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ									

ครั้งที่	 ๒	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 ทัศนา	 บุญทอง	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ									

คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	

เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๘	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	 รองศาสตราจารย์	 ดร.	 ทัศนา	 บุญทอง	 รองประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 ก่อนที่ประชุมจะพิจารณา

ตามระเบียบวาระ	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกฯ	หารือเกี่ยวกับ

ประเด็นเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง	ๆ

	 จากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่	๓	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง	 การกำาหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามระยะเวลาการใช้งานที่เป็นจริงโดยคิดเป็นวินาที	 ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครอง

ผู้บริโภค	พิจารณาเสร็จแล้ว	นางสาวสารี	อ๋องสมหวัง	ประธานกรรมาธิการ	ได้เสนอรายงาน	

สมาชิกฯ	 อภิปราย	 และคณะกรรมาธิการตอบช้ีแจง	 จากน้ัน	 ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับ

รายงานและข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปของคณะกรรมาธิการเพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ทั้งนี้	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	

ที่อภิปราย	เพื่อให้คณะกรรมาธิการนำาไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

	 ๒.	 รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง	 สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติกับการปฏิรูป

คุณธรรม	 จริยธรรมและธรรมาภิบาลของประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านของคณะกรรมการ

การปฏิรูปคุณธรรม	 จริยธรรมและธรรมาภิบาล	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

พิจารณาเสร็จแล้ว	นายพลเดช	ปิ่นประทีป	ประธานกรรมการ	ได้เสนอรายงาน	โดยมีประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ	สมาชิกฯ	อภิปราย	และคณะกรรมาธิการตอบชี้แจง	
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	 จากนั้น	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในหลักการของรายงานและข้อเสนอประเด็น

การปฏิรูปของคณะกรรมาธิการ	 รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ที่อภิปราย	

เพื่อนำาไปประมวลและปรับปรุงรายงานให้แล้วเสร็จภายใน	๖๐	วัน

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๔๙	นาฬิกา
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๓

						 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๑๒	 	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ		

ครั้งที่	๓	โดยมีนายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

การประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๙	นาฬิกา

	 เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว	 นายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ																																																																																																																						

และรองศาสตราจารย์	 ดร.	 ทัศนา	 บุญทอง	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง										

ขึ้นบัลลังก์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติกล่าวเปิดประชุม	 ก่อนที่ประชุมจะพิจารณา

ตามระเบียบวาระ	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อนุญาตให้สมาชิกฯ	หารือเกี่ยวกับประเด็น

เพื่อการปฏิรูปด้านต่าง	ๆ

	 จากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ		

วาระท่ี	๓	 เร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 คือ	 รายงานความคืบหน้าการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วม	 และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 พิจารณา

เสร็จแล้ว	 นายประชา	 เตรัตน์	 ประธานกรรมาธิการ	 และคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงาน	

ภายหลังสมาชิกฯ	อภิปราย	และคณะกรรมาธิการตอบชี้แจง	

	 ที่ประชุมได้รับทราบ	รายงานความคืบหน้าดังกล่าว

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่	 ๕	 เรื่องที่เสนอใหม่	 คือ	 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เรื่อง	 ระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรมในประเทศไทย

จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

	 สมาชิกฯ	 ได้อภิปรายให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้มีระบบการเลือกตั้ง

ที่สุจริตและเป็นธรรม	 โดยมีประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ									

คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม	 จากนั้น	 ที่ประชุมได้ลงมติให้ส่งความเห็น	

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ที่อภิปรายไปยังคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง

และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำาเนินการต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๕๕	นาฬิกา
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ครั้งที่ ๔

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑๓	 	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ครั้งที่	๔	โดยมีนายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

การประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๒	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ								

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 ก่อนที่ประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติได้อนุญาตให้สมาชิกฯ	หารือเกี่ยวกับประเด็นเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง	ๆ

	 จากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ						

วาระที่	๕	เรื่องที่เสนอใหม่	คือ	รายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง	การเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม	

รอบที่	 ๒๑	 ซึ่งคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระที่	 ๕.๑)	

นายทองฉัตร	 หงศ์ลดารมภ์	 ประธานกรรมาธิการ	 และคณะกรรมาธิการ	 ได้แถลงรายงาน	

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำารายงานเรื่อง	 การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่	 ๒๑	 และ

แนวทางการบริหารจัดการพลังงานปิโตรเลียมอย่างยั่งยืน

	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เป็นผู้เสนอ	 (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)	 ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป	 เนื่องจากเป็นเรื่อง

เก่ียวเน่ืองกัน	 จากน้ัน	นายประชา	 เตรัตน์	 ประธานกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน	 ได้แถลงรายงาน	 สมาชิกฯ	 อภิปราย	 โดยมีประธานสภาปฏิรูป

แห่งชาติและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม			

จากนั้น	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ส่งรายงานทั้งสองฉบับ	 และข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการ	 รวมท้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	 ท่ีอภิปรายไปยังคณะรัฐมนตรี

เพื่อดำาเนินการต่อไป
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	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูป

พลังงานเสียงข้างมากซึ่งให้ดำาเนินการเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม	 รอบที่	 ๒๑	 ด้วยระบบ

สัมปทาน	Thai	III+	ตามแผนงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

	 ก่อนเลิกประชุม	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	 ได้สั่งเลื่อน

การพิจารณาการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เรื่อง	 จะทำาอย่างไรให้ประเทศไทยมีกลไกป้องกันและขจัดความทุจริตและประพฤติมิชอบ								

ที่มีประสิทธิภาพ	(ในระเบียบวาระที่	๕.๒)	ไปในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๙.๓๓	นาฬิกา
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ครั้งที่ ๕

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๒๖	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ								

ครั้งที่	๕	โดยมีนายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

การประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๗	นาฬิกา	

	 เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว	 นายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

และรองศาสตราจารย์	 ดร.	 ทัศนา	 บุญทอง	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง														

ขึ้นบัลลังก์	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติกล่าวเปิดประชุมก่อนที่ประชุมจะพิจารณาตาม

ระเบียบวาระ	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ	หารือเกี่ยวกับประเด็นเพื่อ

การปฏิรูปด้านต่าง	ๆ

	 จากนั้น	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	 รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำาเนินการของคณะกรรมาธิการยกร่าง														

รัฐธรรมนูญ	 พลเอก	 เลิศรัตน์	 รัตนวานิช	 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 ได้รายงาน

ความคืบหน้าการดำาเนินการของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งได้มีการพิจารณา

ร่างบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราตาม	 โครงร่างรัฐธรรมนูญไปแล้วในส่วน

ของบททั่วไป	ภาค	๑	พระมหากษัตริย์และประชาชน	ภาค	๒	ผู้นำาการเมืองที่ดีและสถาบัน

การเมือง	 เฉพาะหมวด	 ๒	 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 และกำาลังดำาเนินการ	 ในภาค	 ๓	

นิติธรรม	ศาล	และองค์กรตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	 รับทราบรายงานข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทย	 ของสำานักงาน																					

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 ที่ประชุมรับทราบ	 และให้ส่งรายงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ประจำาสภา	๑๘	คณะ	เพื่อพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



76

	 ๓.	 รับทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการปฏิรูป																		

การป้องกันและปราบปราม	การทุจริตและประพฤติมิชอบ	เก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 โดยประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปรึกษาที่ประชุมตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๒๕								

เพื่อส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่	๓	เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	คือ	รายงานการจัดทำาวิสัยทัศน์

และออกแบบอนาคตประเทศไทย	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำาวิสัยทัศน์และออกแบบ

อนาคตประเทศไทย	พิจารณาเสร็จแล้ว	นายสุวิทย์	 เมษินทรีย์	ประธานกรรมาธิการ	ได้เสนอ

รายงาน	สมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ		คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยน

ปฏิบัติหน้าที่

	 จากน้ัน	 ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของกรรมาธิการฯ	 และเห็นชอบด้วย																																																																																																																																			

กับข้อเสนอแนะ	 ความเห็น	 และข้อสังเกตของสมาชิกฯ	 ท่ีอภิปราย	 เพ่ือส่งให้คณะกรรมาธิการ

ที่เกี่ยวข้องดำาเนินการต่อไป

	 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่	 ๔	 เรื่องค้างพิจารณา	 คือ	 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เรื่อง	 จะทำาอย่างไรให้ประเทศไทยมีกลไกป้องกันและขจัด

ความทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ

	 นายประมนต์	 สุธีวงศ์	 ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 ได้นำาเสนอข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	 สมาชิกฯ	 ได้อภิปรายให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้มี														

กลไกป้องกันและขจัดความทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ	 โดยมีประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติดำาเนินการประชุมต่อ	 จากน้ัน	 ท่ีประชุมได้ลงมติให้ส่งความเห็น	 ข้อสังเกต	
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และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	ท่ีอภิปรายไปยังคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบและกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง	เพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ก่อนเลิกประชุม	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบมติ															

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติได้กำาหนดให้มีการประชุมสภาปฏิรูป

แห่งชาติทุกวันจันทร์และวันอังคาร	เวลา	๑๑.๐๐	นาฬิกา	จนส้ินสุดการพิจารณา	หรือประมาณ	

๑๘.๐๐	 นาฬิกา	 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๕๘	 และให้สมาชิกฯ	 หารือเฉพาะ

ในวันอังคาร	เวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา

	 เลิกประชุมเวลา	๑๗.๕๘	นาฬิกา
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การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ครั้งที่ ๖

			 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๒๗	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ครั้งที่	๖	โดยมีนายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

การประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๓	นาฬิกา	

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายเทียนฉาย	กีระนันทน์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ											

และรองศาสตราจารย์	 ดร.	 ทัศนา	 บุญทอง	 รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 คนที่สอง	

ขึ้นบัลลังก์	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติกล่าวเปิดประชุม

	 ก่อนที่ประชุมจะพิจารณาตามระเบียบวาระ	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ													

ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ	 หารือเกี่ยวกับประเด็นเพื่อการปฏิรูปด้านต่าง	 ๆ	 จากนั้น	 ประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำาเนินการ

ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

	 นายคำานูณ	สิทธิสมาน	กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	ได้รายงานความคืบหน้า

การดำาเนินการของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งได้มีการพิจารณาร่างบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราไปแล้ว	ในภาค	๓	นิติธรรม	ศาล	และองค์กรตรวจสอบการใช้

อำานาจรัฐ	หมวด	๑	ศาลและกระบวนการยุติธรรม

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่	 ๕	 เรื่องที่เสนอใหม่	 คือ	 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น

ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เร่ือง	 จะทำาอย่างไรเพ่ือขจัดความเหล่ือมล้ำาและสร้างความเป็นธรรม

ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 สมาชิกฯ	 ได้อภิปรายให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการขจัด														

ความเหลื่อมล้ำาและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

โดยมีรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	คนที่สอง		ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 จากน้ัน	ท่ีประชุมได้ลงมติให้ส่งความเห็น	ข้อสังเกต	และข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ	

ที่อภิปรายไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๕.๒๖	นาฬิกา
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ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพอใจผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติช่วงปีที่ผ่านมา

    

 วันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร                         

วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวสรุปการทำางาน                                                                                                            

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงปีที่ผ่านว่า สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณากฎหมายที่ประกอบด้วย 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำานวน ๑ ฉบับ  

รวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติท่ัวไปท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ได้เสนอมา จำานวน ๒๑ ฉบับ และคณะรัฐมนตรี (ครม.)        

เสนอมา จำานวน ๔๙ ฉบับ รวมทั้งหมด ๗๑ ฉบับ ทั้งนี้ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาผ่านวาระที่ ๓ เพื่อ

ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ๔๙ ฉบับ ส่วนอีก ๓๓ ฉบับ 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
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ที่เหลือรอการประกาศใช้ และมีบางฉบับยังอยู่ในกระบวนการที่ยังไม่ผ่านวาระแรก ซึ่งตลอด

การทำางานที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทำางานประสานงานกันเป็นอย่างดี ดังนั้น

ผลงานท่ีผ่านมาน้ันได้เป็นไปตามเป้าหมาย และขอยืนยันว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                                                                

พิจารณากฎหมายด้วยความรอบคอบ ถึงแม้จะมีกฎหมายจำานวนมากและมีข้อจำากัดเรื่อง

ระยะเวลาก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และถูกต้องเป็นธรรม สำาหรับงาน

ด้านการพิจารณาการบริหารราชการแผ่นดินนั้น ได้ตั้งคณะกรรมาธิการด้านต่างๆ เพื่อ

ให้ครอบคลุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นไปที่กระบวนการปฏิรูปตามโรดแมพ 

(Road Map) ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติวางไว้ ส่วนผลงานตามกรอบรัฐธรรมนูญ   

และการมีส่วนร่วม การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่งสมาชิก

เข้าไปมีส่วนร่วมในการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา

การยกร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังได้ทำาหน้าที่สรรหาแต่งตั้ง                                                                                                                                  

และให้ความเห็นชอบบุคคลท่ีจะเข้ามาดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระต่าง ๆ ซ่ึงสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติใช้อำานาจของวุฒิสภาดำาเนินการตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำาหนดไว้

 สำาหรับข้อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการทำ างานของ                       

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร กล่าวว่า ถ้าประเมินการปฏิบัติงาน   

ในเรื่องการออกกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากสังคมจะเห็นได้ว่า กฎหมาย

ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชาชนให้การตอบรับเพราะเชื่อว่า

จะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นภาพรวมที่ปรากฏถือว่า                      

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แก้ไขสิ่งที่ค้างมาและนำามาดำาเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนใน         

ปี ๒๕๕๘ นั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีแนวคิดที่จะเสนอกฎหมายที่จะดำาเนินการเอง 

อาทิ การส่งเสริมกิจการฮัจญ์ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองสตรีและเด็ก และสำาหรับเรื่องของ

การสิ้นสมาชิกภาพของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ขาดการประชุมเกินกว่าที่กำาหนดไว้ใน

ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากการตรวจสอบที่ผ่านมา ซึ่งการเข้า

ประชุมร่วมกันเป็นเรื่องสำาคัญ เพราะการพิจารณาในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ สมาชิกจะต้องอยู่

ประชุมพิจารณาร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการนับองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการลงมติในการร่าง

กฎหมาย เพ่ือให้เกิดความชอบธรรมในกฎหมายท่ีมีการตราข้ึน ส่วนเร่ืองของการลาประชุมน้ัน         

ส่วนใหญ่ลาเพราะติดภารกิจสำาคัญ ซึ่งได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและให้สมาชิกเข้า

ช้ีแจงเหตุผลของการลา  จึงเช่ือว่าไม่น่าจะมีผลกระทบกับการพิจารณาร่างกฎหมายแต่อย่างใด    
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สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้เสนอโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟ

อย่างเสรีต่อรัฐบาล 

      

 วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุม                                                            

สภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมี นายเทียนฉาย กีระนันทน์                                                                                               

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม  

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในรายงานและข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน ที่จะเสนอโครงการ          

ส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (ระบบผลิตไฟฟ้า

ด้วยแสงอาทิตย์สำาหรับบ้านและอาคาร : Solar PV Rooftops 

for Residential and General Buildings) ต่อรัฐบาล ด้วย

คะแนนเสียง ๒๐๖ ต่อ ๑๕ เสียง งดออกเสียง ๗ เสียง   

จากจำานวนผู้เข้าร่วมประชุม ๒๒๘ คน เพ่ือผลักดันให้เกิดการปฏิรูปในด้านพลังงาน

โดยเร็วที่สุดตามโครงการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) ของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยการเสนอให้

คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติส่งเสริมโครงการ

ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน อาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบ้านและ

อาคาร เพื่อนำาไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในบ้านหรืออาคาร และยังสามารถส่งไฟฟ้าที่เหลือจาก

การใช้เองไปขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่ายได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นสร้างความมั่นคง

ทางพลังงานกับประชาชน ด้วยหลักที่ว่าตนเองเป็นทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตพลังงานและต้องใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการฯ มีข้อคิดเห็นและ        

ข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญเก่ียวกับพลังงานเพ่ิมเติม อาทิ ส่งเสริมให้มีการผลิต

และใช้พลังงานแบบหมุนเวียน จัดให้กิจการพลังงานเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน

      อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะมีมติเห็นชอบ สมาชิก        

สภาปฏิรูปแห่งชาติต่างอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง อาทิ นางถวิลวดี บุรีกุล 

กล่าวสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพราะเห็นว่าจะเป็นการลดภาระด้านเงินทุนในการสร้าง

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีปัญหาส่งผลกระทบในหลายด้านโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ขณะที่                                                                                                                                       

นายเทียนฉาย กีระนันทน์
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รองศาสตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาโซลาร์เซลล์ยังมีราคาแพง                                                                                                                       

แต่โครงการดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง พร้อมเสนอแนะให้

สามารถนำาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเป็นส่วนลดหย่อนภาษี ด้าน นายกิตติพล ทุ่งกลาง             

ตั้งข้อสังเกตว่าในระยะแรก ผู้ผลิตซึ่งมีอยู่ในประเทศไทย จำานวน ๖ ราย จะเป็นผู้ได้

รับประโยชน์มากกว่าประชาชน ท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต้ังก่อนจะถึงจุดคุ้มทุน ขณะท่ี      

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เสนอแนะให้ลดค่าใช้จ่ายสำาหรับการติดตั้งด้วยการลดภาษีนำาเข้า

อุปกรณ์ พร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นคง

ทางพลังงานอย่างแท้จริง

สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบให้เสนอการกำาหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตามระยะเวลาการใช้งานจริงโดยคิดเป็นวินาที

      

 วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุม                               

สภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา        

บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง 

เป็นประธานในท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาประเด็นปฏิรูปเร็ว                                                   

(Quick Win) เกี่ยวกับการกำาหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์  

เคล่ือนท่ีตามระยะเวลาการใช้งานท่ีเป็นจริงโดยคิดเป็นวินาที 

ซ่ึงคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาแล้ว 

ขณะที่ นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานคณะกรรมาธิการ

ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวถึงหลักการสำาคัญที่

คณะกรรมาธิการฯ เสนอให้มีการพิจารณากำาหนดอัตรา

ค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นวินาทีว่า ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี

รายใหญ่ในประเทศไทย คือ AIS DTAC และ TRUE คิดค่าบริการค่าโทรประเภทเสียงเป็น

นาที และเศษของนาทีคิดเป็น ๑ นาที ทุก ๆ ครั้งที่มีการใช้โทรศัพท์ จึงไม่เป็นธรรมต่อ            

ผู้ใช้บริการเพราะการปัดเศษวินาทีต่อการใช้งานโทรศัพท์แต่ละคร้ัง เป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องจ่าย           

ค่าบริการเพิ่มมากขึ้นถึง ๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อเดือน และจากการสำารวจพบว่าหากคิด

ค่าบริการตามจริงผู้บริโภคสามารถลดค่าโทรศัพท์ลงได้คนละประมาณ ๔๐ บาทต่อเดือน 

หรือทั้งประเทศ ๓,๐๐๐ ล้านบาทต่อเดือน และ ๔๓,๐๙๒ ล้านบาทต่อปี

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง
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 จากนั้น ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติเห็นชอบในรายงานการศึกษาของ

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ๒๑๑ ต่อ ๓ เสียง 

งดออกเสียง ๗ เสียง จากจำานวนผู้เข้าประชุม ๒๒๑ คน ภายหลังสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ส่วนใหญ่อภิปรายแสดงความเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการฯ เพราะจะช่วยลดความเหล่ือมล้ำา

และคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงการ

ทำาหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ (กสทช.) ที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการควบคุมดูแลกิจการโทรคมนาคม 

โดยเฉพาะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายใหญ่ในประเทศไทย จึงเสนอแนะให้มีการปฏิรูป 

กสทช. ด้วย 

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ            

ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค

ทำาการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำาไปสู่การปฏิรูปถึงระดับโครงสร้างในด้านดังกล่าวต่อไปด้วย 

สำาหรับขั้นตอนหลังจากนี้ สภาปฏิรูปแห่งชาติจะส่งเรื่องไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้ กสทช. ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่เพื่อให้เกิด

การปฏิรูปด้านกิจการโทรคมนาคมในการห้ามผู้ประกอบการคิดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

แบบปัดเศษวินาที และออกหลักเกณฑ์คิดค่าบริการตามระยะเวลาใช้งานจริงเป็นวินาที 

พร้อมเร่งออกประกาศ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกระทำาเอาเปรียบผู้บริโภคท่ีอาศัยการใช้เครือข่าย

ไปโฆษณาในลักษณะค้ากำาไรเกินควรหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำาคาญโดยเร็ว

  ในวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูป

แห่งชาติ พร้อมด้วยศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และศาสตราจารย์สมบัติ 

ธำารงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมแถลง         

เร่ือง การสร้างความปรองดองให้ควบคู่ไปกับการปฏิรูป ภายหลังการประชุมคร้ังแรกของ

คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง (คศป.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่มี

นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานในที่ประชุม โดยนายเทียนฉาย กล่าวว่า 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๑ ด้าน แต่แนวคิด

และการนำาเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ จะสำาเร็จได้ประเทศไทยต้องอยู่สภาวะเงื่อนไขที่ดีและ
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เหมาะสม ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยยังอยู่ภายใต้ของความขัดแย้งท่ีสะสมมานาน ซ่ึงเป็น

เง่ือนไขสำาคัญต่อการปฏิรูปประเทศในทุกด้าน ทำาให้การปฏิรูปประเทศสำาเร็จได้ยาก ดังนั้น

จึงจำาเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองเข้ามาศึกษา

วิเคราะห์ปัญหาของต้นเหตุที่แท้จริง ทำาอย่างไรให้ประเทศเกิดความสงบสุขได้อย่างเป็น

รูปธรรม โดยประกอบไปด้วย สภาปฏิรูปแห่งชาติและบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นคู่ขัดแย้งมาร่วม

เสนอแนวทาง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนยังคงเป็นสิ่งสำาคัญ ก็จะช่วย

ทำาให้การปฏิรูปประเทศประสบผลสำาเร็จได้ในไม่ช้า ทั้งนี้จะมีคณะทำางานของอนุกรรมการ

แต่ละคณะลงพื้นที่รับฟังความเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือจาก

สื่อมวลชนในการสะท้อนความคิดเห็นกลับมายังคณะทำางานด้วย

 ด้าน ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ กล่าวว่า ความขัดแย้งของประเทศเกิดขึ้นมานาน

เกือบ ๑๐ ปี ดังนั้นรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นต้องสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศให้ได้อย่าง

ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำาในสังคม       

และปัญหาทางการเมือง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นกำาหนดให้มีภาค ๔ 

การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง ซ่ึงแตกต่างจากฉบับอ่ืนๆ ท่ีผ่านมา โดยเขียนหลักการ

ในการสร้างความปรองดอง อาทิ การนำาคู่ขัดแย้งทั้ง ๒ ฝ่ายมาเจรจา โดยมีอีก ๑ ฝ่ายที่เป็น

ที่ยอมรับจากทั้ง ๒ ฝ่ายคู่ขัดแย้งมาร่วมเสนอแนวทางและความคิดเห็นด้วย เพื่อนำาไปสู่การ

ปรองดองสมานฉันท์ที่ยั่งยืน

 ขณะท่ีศาสตราจารย์สมบัติ กล่าวว่า คณะทำางานส่วนอ่ืน ๆ ท่ีทำางานด้านน้ี

อยู่แล้วสามารถทำางานต่อควบคู่กับคณะกรรมการได้เลย ไม่จำาเป็นต้องรอผลการศึกษาจาก        

คณะกรรมการชุดนี้ ทั้งนี้ไม่รู้สึกกังวลเรื่องการทำาหน้าที่ที่อาจจะทับซ้อนกัน เนื่องจาก

จะมีการเชิญหน่วยงานที่มีภารกิจด้านความปรองดอง มาร่วมพูดคุยให้เกิดเป็นรูปธรรม

ในสัปดาห์หน้า เพื่อแสวงหาจุดร่วมของคนในสังคมในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 

ป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นซ้ำาอีก
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คดีการถอดถอน นายนิคม อดีตประธานวุฒิสภา 

นายสมศักด์ิ อดีตประธานรัฐสภา และนางสาวย่ิงลักษณ์ อดีตนายกรัฐมนตรี

 วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมี

นายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหน่ึง ทำาหน้าท่ีประธาน 

ในท่ีประชุม เพ่ือดำาเนินกระบวนการถอดถอน นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา 

และนายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา ออกจากตำาแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 จากน้ัน ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงเปิดคดีแจ้งข้อกล่าวหาและชี้แจงเหตุผลการถอดถอน 

นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธาน

รัฐสภา เน่ืองจากบุคคลท้ัง ๒ มีพฤติกรรมส่อว่ากระทำาการทุจริต และใช้อำานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ                        

ที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ จึงต้องดำาเนินการส่งเร่ืองมายังสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ให้ดำาเนินการพิจารณา ซึ่งแม้ทั้ง ๒ คนจะพ้นจากตำาแหน่งแล้ว แต่หากบุคคลใด

ท่ีถูกถอดถอนจะต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา ๕ ปี ท่ีไม่มีผลกับคดีอาญา แต่อย่างใด               

พร้อมยืนยัน ป.ป.ช มีอำานาจพิจารณาถอดถอน แม้จะไม่มีรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แล้วก็ตาม               



86

 ด้านนายนิคม ผู้ถูกกล่าวหา ได้กล่าวแถลงคัดค้านโต้แย้งคำาแถลงเปิดสำานวน

และความเห็นของ ป.ป.ช. ด้วยตนเอง ได้นำาเอกสาร ๓ รายการ คือ ร่างข้อบังคับการประชุม 

บันทึกการประชุม และบันทึกการแปรญัตติของคณะกรรมาธิการ มาประกอบการแถลงเปิดคดี                  

เพื่อยืนยันว่าตนเองทำาหน้าที่อย่างถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมที่รัฐธรรมนูญฯ

พ.ศ. ๒๕๕๐ กำาหนดไว้โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายอย่างเต็มท่ี และได้ถามความเห็น

ของสมาชิกทุกครั้งก่อนดำาเนินการใด ๆ พร้อมเชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะให้            

ความเป็นธรรม และตนพร้อมที่จะชี้แจงตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการซักถาม

ทุกประเด็น

 ขณะที่นายสมศักดิ ์ ไม่ได้เดินทางมาแถลงคัดค้านโต้แย้งข้อกล่าวหาด้วยตนเอง 

และไม่ได้ส่งตัวแทนมาแต่อย่างใด ประธานในที่ประชุมจึงถือว่านายสมศักดิ์ไม่ประสงค์ที่จะ

แถลงเปิดคดีเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหา

 และในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)   

เพ่ือพิจารณาดำาเนินกระบวนการถอดถอนนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

ออกจากตำาแหน่ง ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี ปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำานำาข้าว 

โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                                                                                     

(ป.ป.ช.) ได้แถลงเปิดคดีแจ้งข้อกล่าวหาและช้ีแจงเหตุผลการถอดถอนว่า นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร                                                                                                            

มีพฤติการณ์ส่อว่าจงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฯ และส่อว่า                                                                                                    

จงใจใช้อำานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน เน่ืองจากปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำานำาข้าวและการระบายข้าว                                                                                                          

ท้ังท่ีทราบถึงปัญหาและการทุจริต โดยเฉพาะการทุจริตโครงการเชิงนโยบาย อีกท้ัง                                                                                                          

การแทรกแซงราคาข้าวยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ซึ่งทาง ป.ป.ช. ได้แจ้งให้                                          

นางสาวยิ่งลักษณ์ ซึ่งดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ทราบถึงปัญหาถึง ๔ ครั้ง   

แต่ยังเพิกเฉยไม่ระงับยับย้ังความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ี การถอดถอนเป็นไปตามมาตรา ๖ 

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒   

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ป.ป.ช. ไม่ได้เร่งรัดคดีโครงการรับจำานำาข้าว หรือสองมาตรฐานตามที่มีการ 

กล่าวหา
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 ขณะที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) และการบริหารประเทศของรัฐบาลนั้น เป็นไป         

โดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และยึดหลักรัฐธรรมนูญ 

แต่การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติดำาเนินกระบวนการ

ถอดถอนจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

และภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมระบุว่า ขณะนี้

ตนเองพ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่มีคำาวินิจฉัยของ

ศาลรัฐธรรมนูญ หากถอดถอนในคร้ังน้ีก็ถือว่าเป็นการซ้ำาซ้อน 

โดยยืนยันว่า โครงการน้ีไม่ใช่โครงการใหม่ ซ่ึงมีการดำาเนินการมาแล้วกว่า ๓๐ ปี โดยรัฐบาล

มีการปรับปรุงโครงการต่าง ๆ ในอดีต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้มี

รายได้ใกล้เคียง และปรับปรุงกลไกตลาดข้าวให้มีความเสรี นอกจากนี้ ยืนยันว่าไม่ได้มีการ

ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตตามข้อกล่าวหา และในการปราบปรามการทุจริตได้มีการ

ร่วมประชุมกับคณะทำางานกว่า ๖๐๐ ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตในโครงการดังกล่าว 

และตลอดระยะเวลาการดำาเนินโครงการได้มีการรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ขณะเดียวกัน

นางสาวย่ิงลักษณ์ ได้ย้ำาความบริสุทธ์ิใจว่าต้ังใจทำางานเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ได้มีการ

ทุจริต พร้อมขอความเป็นธรรมจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า ขอให้พิจารณาด้วยความเป็นธรรม 

มีความเป็นกลาง ซึ่งมองว่าหากดำาเนินการไม่มีความเป็นกลาง จะทำาให้ประเทศชาติเกิด

ความปรองดองได้อย่างไร

 ต่อมาในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                                                                                        

(สนช.) เพื่อดำาเนินกระบวนการถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา 

และนายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา ออกจากตำาแหน่ง ในกระบวนการ

ข้ันตอนของคณะกรรมาธิ การซั กถาม  โดยศาสตราจารย์พิ เศษวิ ชา  มหาคุณ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) ได้ตอบข้อซักถามของ

คณะกรรมาธิการซักถาม โดยย้ำาว่าตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยังให้                                                                                                                                      

อำานาจ ป.ป.ช. มีอำานาจในการไต่สวนช้ีมูลความผิดได้ แม้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยุติ ไปแล้ว                                                                

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร
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และแม้ว่าพ้นจากตำาแหน่งแล้ว แต่ความผิดจะผูกพันกับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองตลอดไป                                                                                                                      

ซึ่งสามารถถอดถอนได้ โดยพบว่าการกระทำาของนายนิคม ในฐานะรองประธานรัฐสภา 

และนายสมศักดิ์ ในฐานะประธานรัฐสภา ได้กระทำาการจงใจส่อขัดกับรัฐธรรมนูญ และ

ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง เน่ืองจากการไม่รับฟังความเห็นของสมาชิกเสียงข้างน้อย เป็นการ

รวบรัดตัดสิทธิผู้จะอภิปรายในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในวาระที่ ๒ 

การกระทำาของทั้งสองคน จึงถือว่าไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และการแก้ไข

รัฐธรรมนูญโดยไม่รับฟังอย่างรอบด้านจะส่งผลกระทบต่อการปกครองประเทศครั้งใหญ่                                                                            

เพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุด ทั้งนี้ การทำาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ต้องคำานึง                                                                                                                                     

ถึงหลักนิติธรรม ใช้อำานาจโดยสุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รับฟังเสียงข้างน้อย  เพื่อให้      

ความเป็นธรรม แต่การกระทำาของทั้งสองคนกลับตรงข้าม ทั้งนี้ นายนิคมในฐานะที่เป็น

สมาชิกวุฒิสภาหวังแต่แก้รัฐธรรมนูญให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถดำารงตำาแหน่งได้เกิน ๑ วาระ 

จึงถือว่านายนิคมมีผลประโยชน์ทับซ้อน ขณะที่ในส่วนของนายสมศักดิ์ นอกจากความผิดที่  

เหมือนกันกับนายนิคมแล้ว ยังพบว่า มีหลายข้อที่ส่อว่าทำาหน้าที่โดยมิชอบคือ การนำาเอา                                                                                                                  

ญัตติรองคือญัตติขอปิดประชุม มาใช้กับญัตติหลักคือการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตามหลัก

ไม่สามารถทำาได้ การนับเวลากำาหนดการแปรญัตติย้อนหลังจนทำาให้เหลือเวลาแปรญัตติ

เพียง ๑ วัน การให้ลงมติในวาระที่ ๓ ทั้งที่กระบวนการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ไม่ถูกต้อง ส่วนกรณีการสับเปล่ียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขท่ีเสนอโดยนายอุดมเดช รัตนเสถียร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นฉบับอ่ืน โดยไม่มีสมาชิกรัฐสภาลงช่ือรับรองมาพิจารณาในวาระ

รับหลักการ  ยังอยู่ในระหว่างการไต่สวนว่าจะเป็นคดีอาญาด้วยหรือไม่

นายนิคม ไวยรัชพานิช นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์
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 ด้านนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตรองประธานรัฐสภา ตอบคำาถาม               

คณะกรรมาธิการซักถาม โดยกล่าวว่า ตนไม่ได้ปิดประชุมเพื่อเร่งรัดแก้ไขรัฐธรรมนูญ                    

ซึ่งการขอปิดประชุมนั้น ได้มีผู้เสนอเป็นญัตติ โดยตนได้ถามในที่ประชุมว่ามีใครเห็น

เป็นอ่ืนหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้เห็นเป็นอ่ืน จึงสามารถส่ังปิดประชุมได้ตามข้อบังคับการประชุม

รัฐสภา  ส่วนกรณีไม่ให้สมาชิกรัฐสภา ๕๗ คน อภิปรายในการประชุมแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ 

เนื่องจากพบว่าแปรญัตติขัดหลักการ จึงขอยืนยันว่าไม่ได้กระทำาการขัดต่อข้อบังคับ

การประชุมและรัฐธรรมนูญตามที่ถูกกล่าวหา พร้อมระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำานาจ

ของคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  และประชาชน  โดยไม่ได้

คิดว่าการแก้รัฐธรรมนูญให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด จะทำาให้ตนได้เป็น ส.ว. อีก

 ขณะที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา ตอบคำาถาม

คณะกรรมาธิการซักถาม ขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ในข้อหาปลอมแปลงร่างรัฐธรรมนูญฯ 

เพราะร่างดังกล่าวนายอุดมเดชได้มีการแก้ไขในขั้นตอนธุรการ ซึ่งสำานักการประชุมก็ได้

ตรวจสอบและอนุญาตให้แก้ไขได้ เพราะตนยังไม่ได้ลงนามบรรจุลงระเบียบวาระ ดังนั้น 

จึงยังแก้ไขร่างได้ ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งต่อมาได้ดำาเนินการบรรจุลงระเบียบวาระ

ภายใน ๑๕ วัน ตามรัฐธรรมนูญกำาหนด จึงขอยืนยันว่า ร่างที่เข้าสู่การพิจารณาคือ                           

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายอุดมเดชของแท้อย่างแน่นอน ส่วนท่ีไม่ได้ขอให้สมาชิกลงช่ือ

รับรองฉบับท่ีแก้ไขใหม่ ตนได้ถามไปยังเจ้าหน้าที่แล้วทราบว่า ตามแนวทางปฏิบัติจะให้                            

ผู้เสนอหลักคือ นายอุดมเดชเป็นผู้นำาเสนอเพื่อขอแก้ หลังจากนั้นก็จะแจ้งให้สมาชิก

ทราบโดยผ่านคณะกรรมการประสานงานของแต่ละพรรคทราบ เพราะที่ผ่านมาในสมัย

พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย ก็ปฏิบัติกันมาเช่นนี้ จึงขอถามกลับไปว่า หากเป็นการ

กระทำาท่ีไม่ถูกต้อง เหตุใดจึงไม่ทักท้วงแต่กลับปล่อยมาจนถึงขณะน้ี ส่วนกรณีแปรญัตติ 

๑ วันน้ัน ขอยืนยันว่า ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ ๙๖ ให้นับกำาหนดวันแปรญัตติ                                                                                                                                           

๑๕ วัน ถัดจากวันท่ีรับหลักการ ซึ่งรัฐสภารับหลักการวันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

ดังนั้น ครบกำาหนดแปรญัตติวันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซ่ึงถูกต้องและไม่ได้เหลือวันแปรญัตติ

เพียง ๑ วันตามท่ีถูกกล่าวหา ขณะที่การกดบัตรแทนกัน ตนได้ทราบหลังจากที่มีข่าว และ

ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบแล้วตามหน้าท่ีประธาน ซ่ึงประเด็นกดบัตรแทนเป็นความผิดเฉพาะ

บุคคลท่ีทำา จึงไม่ได้เป็นมูลเหตุให้มาถอดถอนตน ขณะที่ประเด็นการตัดสิทธิผู้อภิปราย 
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๕๗ คนนั้น มีรายงานว่าแปรญัตติขัดข้อบังคับฯ คณะกรรมาธิการจึงนำาเสนอเข้าท่ีประชุม

เพ่ือพิจารณา ซ่ึงตนในฐานะประธานมีสิทธิท่ีจะวินิจฉัย แต่ตนกลับเปิดให้มีการหารือ ขอให้

สิทธิ ๕๗ คนได้อภิปรายต่อ โดยหารือต่อท่ีประชุมกว่า ๑๐ ช่ัวโมง และสุดท้ายก็ได้มีการ

ขอมติท่ีประชุมตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑๗ ซึ่งสุดท้ายที่ประชุมลงมติว่า ๕๗ คน แปรญัตติ

ขัดข้อบังคับ ตนจึงต้องถือตามมติน้ีเป็นเด็ดขาด และขอย้ำาว่า ไม่ได้รวบรัดการประชุมเพ่ือลงมติ          

และไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนกรณีได้มาร่วมแถลงเปิดคดีนั้น 

ตนได้ช้ีแจงไว้ในเอกสารอย่างละเอียด จึงคิดว่าจะไม่รบกวนเวลาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ทำาอะไรผิด ที่จะนำาไปสู่การถอดถอน และมาในวันนี้เพื่อตามหาความ

ยุติธรรม หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความยุติธรรมกับตนไม่ได้ ตนก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหน

ได้อีก ท้ังน้ี นายสมศักด์ิ ไม่ได้ย่ืนขอแถลงปิดสำานวนภายใน ๗ วัน นับแต่วันแถลงเปิดคดี

จึงถือว่าไม่ประสงค์แถลงปิดคดีด้วยวาจา

 ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อดำาเนิน

กระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำาแหน่ง ก่อนเข้า

สู่วาระการประชุม ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติหารือ ถือข้อสังเกตต่าง ๆ โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติส่วนใหญ่ที่ลุกขึ้น

อภิปราย ได้ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ไม่เข้าชี้แจงด้วยตนเองและไม่ต้องการ

ที่จะให้ตัวแทนตอบข้อซักถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงยังมีการเสนอ

ให้เล่ือนการประชุมออกไปก่อนเพ่ือรอให้นางสาวย่ิงลักษณ์ เข้าตอบข้อซักถาม หรือแม้กระท่ัง

เสนอให้ถามทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพียงฝ่ายเดียวก่อน

 หลังจากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ทางด้านของนายนรวิทย์ หล้าแหล่ง 

ทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ กล่าวชี้แจง ซึ่งนายนรวิทย์ กล่าวว่า ที่นางสาวยิ่งลักษณ์

ไม่มาเป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๕๔ ที่มีเนื้อหาว่า 

ในการตอบข้อซักถามผู้เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุว่าซักถามผู้ถูกกล่าวหา จึงขอใช้ข้อบังคับนี้รวมถึง                                                                                                                   

การหารือกันเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีข้อตกลงกันว่า ผู้ถูกกล่าวหา   

จะต้องมาชี้แจงด้วยตนเอง 
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 ด้านศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร กล่าวว่า ตามข้อบังคับไม่ได้มีข้อใดบังคับ

ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องมาตอบข้อซักถามด้วยตนเอง ส่วนที่จะมาหรือไม่นั้นตามกฎหมาย

เป็นอย่างไรตนไม่อาจชี้นำาได้ และที่ส่งตัวแทนมา ๙ คนจะต้องตกลงว่าใครคือตัวแทนเพียง

คนเดียวที่จะชี้แจง เพื่อความสะดวกและเป็นธรรม หลังจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 

ได้หารือกับสมาชิกในที่ประชุมถึงวิธีการซักถามในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาตอบข้อซักถาม

ด้วยตนเอง ซึ่งในขั้นตอนนี้ นายสมชาย แสวงการ ได้เสนอให้ประชุมลับ หลังเสนอญัตติ                  

ที่ประชุมเห็นควรให้มีการประชุมลับ เพื่อพิจารณาขบวนการซักถามกรณีที่ นางสาวยิ่งลักษณ์

ไม่มาชี้แจงข้อซักถามด้วยตนเอง

 ภายหลังจากการประชุมลับ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพยายามเปิดโอกาสให้         

ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเต็มที่ และแจ้งต่อคณะผู้แทนของ นางสาวยิ่งลักษณ์แล้วว่าสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติยินดีที่จะเลื่อนเวลาออกไปจนถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกา เพื่อให้นางสาวยิ่งลักษณ์ 

เดินทางมาตอบข้อซักถามด้วยตนเอง ส่วนคำาถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ด้วยตนเอง

ก็สามารถขออนุญาตให้ผู้แทนตอบเป็นรายคำาถามได้ แต่คณะผู้แทนกลับให้คำาตอบต่อ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าไม่สามารถติดต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ได้

 ดังนั้น คณะกรรมาธิการซักถาม จึงดำาเนินการตามขั้นตอนซักถามต่อ ซึ่งคำาถาม

ส่วนใหญ่ประสงค์ให้ นางสาวย่ิงลักษณ์ เป็นผู้ตอบด้วยตนเอง คณะกรรมาธิการฯ จึงดำาเนินการ                      

อ่านคำาถามจำานวน ๓๕ ข้อ โดยไม่มีผู้ตอบคำาถาม ทั้งนี้ หลังสิ้นสุดขั้นตอนซักถาม        

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ประธานในที่ประชุม

ขณะนั้น แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำาหนดวันแถลงปิดสำานวนด้วยวาจาซึ่งคู่ความทั้งสองฝ่าย

ได้ยื่นคำาขอปิดสำานวนเข้ามาแล้วตามกรอบเวลา โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอยกเว้น

ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ ๑๕๖ วรรค ๒ ที่กำาหนดให้ประธานต้องนัด         

ประชุมเพ่ือฟังคำาแถลงปิดสำานวน ภายใน ๗ วัน คือวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ ท่ีประชุมจึงมีมติ

เห็นชอบให้ยกเว้นข้อบังคับฯ ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง ๑๖๕ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง 

จากจำานวนผู้เข้าประชุม ๑๖๙ คน ส่งผลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำาหนดวันประชุมเพื่อ

รับฟังคำาแถลงปิดคดีจาก ป.ป.ช. และของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ตามมติดังกล่าว เป็นวันที่ ๒๒        

มกราคม ๒๕๕๘ ส่วนการลงมติถอดถอนหรือไม่ ได้กำาหนดไว้ในวันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘
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 ต่อมาในวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)                          

เพ่ือดำาเนินกระบวนการถอดถอนออกจากตำาแหน่งในขั้นตอนการรับฟังคำาแถลงการณ์

ปิดสำานวนด้วยวาจาระหว่างของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

ผู้กล่าวหา กับนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 

อดีตประธานรัฐสภา ผู้ถูกกล่าวหา โดยศาตราจารย์เกียรติคุณวิชา มหาคุณ คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้แถลงปิดคดีและชี้แจงเหตุผล

การถอดถอน ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา ไม่ได้ยื่นคำาขอแสดงความ        

จำานงที่จะแถลงปิดคดีด้วยวาจาหรือหนังสือภายใน ๗ วันที่จะแถลงเปิดคดี เท่ากับว่า

นายสมศักดิ์ไม่ประสงค์ที่จะมาแถลงปิดคดีด้วยตนเอง

 จากนั้นในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(สนช.) เพื่อพิจารณาดำาเนินกระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี ออกจากตำาแหน่ง ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้เกิดการทุจริตในโครงการ

รับจำานำาข้าว โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงปิดคดีแจ้งข้อกล่าวหาและชี้แจงเหตุผลการถอดถอน

 ทั้งนี้   สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กำาหนดจะลงมติถอดถอนหรือไม่ ในวันที่ ๒๓                

มกราคม ๒๕๕๘ ทั้งนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ 

เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา จากกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการแก้รัฐธรรมนูญ

ประเด็นท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  จากน้ัน จะเป็นการลงมติถอดถอนหรือไม่ นางสาวย่ิงลักษณ์ 

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คดีทุจริตโครงการรับจำานำาข้าว  โดยจะใช้คะแนนเสียง ๓ ใน ๕ 

ของสมาชิกที่มีอยู่ หรือ ๑๓๒ เสียง ซึ่งผู้ถูกถอดถอนจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง ๕ ปี

 ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)        

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน

ในที่ประชุม การประชุมใช้เวลากว่า ๒ ชั่วโมง  เพื่อลงคะแนนลับถอดถอนหรือไม่ นายนิคม 

ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา 

จากกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยมิชอบ 

และนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากกรณีปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต               

โครงการรับจำานำาข้าว โดยที่ประชุมได้มีมติให้ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
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อดีตนายกรัฐมนตรีออกจากตำาแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงถอดถอน ๑๙๐ เสียง ไม่ถอดถอน ๑๘ เสียง 

งดออกเสียง ๘  เสียง และบัตรเสีย ๓  ใบ ซ่ึงเป็นการออกเสียงถึงสามในห้าของสมาชิกสภานิติบัญญัติ                                                                                

แห่งชาติที่มีอยู่ หรือ ๑๓๒ เสียง  ส่งผลให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ถูกตัดสิทธิทางการเมือง ๕ ปี  

อย่างไรก็ตาม  จากคดีดังกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์อาจถูกฟ้องทางแพ่ง เพื่อเรียกค่าเสียหาย                                                                                                                   

นอกจากน้ี หากพบว่ามีความผิดทางอาญาจะต้องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง                                                                                                   

ทางการเมืองดำาเนินการต่อ และสำาหรับนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา                                                                                                     

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงคะแนนเสียงให้ถอดถอน ๙๕ เสียง ไม่ถอดถอน ๑๒๐ เสียง                                                                                             

งดออกเสียง ๔ เสียง และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงคะแนนเสียงให้ถอดถอน ๑๐๐ เสียง ไม่ถอดถอน ๑๑๕ เสียง 

งดออกเสียง ๔ เสียง ซึ่ งมีคะแนนเสียงถอดถอน ไม่ถึงสามในห้าของสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีอยู่ หรือ ๑๓๒ เสียง จึงทำาให้ไม่ถูกถอดถอนทั้งสองท่าน 

ซึ่งหลังจากนี้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแจ้งมติไปยังคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้กล่าวหา  และนางสาวย่ิงลักษณ์ นายนิคม นายสมศักด์ิ                    

ผู้ถูกกล่าวหา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบต่อไป

 ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร กล่าวภายหลังท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีมติเสียงส่วนใหญ่ไม่ถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักด์ิ                         

เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา ออกจากตำาแหน่ง ขณะที่มติเสียงส่วนใหญ่   

ถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกจากตำาแหน่งว่า การลงมติ

ถอดถอนผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองดังกล่าวเป็นการดำาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 

โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติโดยใช้ดุลพินิจอิสระอย่างถูกต้อง คำานึงถึงหลัก

กฎหมายและความยุติธรรม ไม่มีการชักจูงใจแต่อย่างใด พร้อมย้ำาว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                                                                                                                

มีอำานาจพิจารณาถอดถอนตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่กำาหนดให้ทำาหน้าที่แทนสมาชิก

วุฒิสภา และตระหนักถึงความสำาคัญของภาระหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง และไม่มี

แฝงประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนกรณีที่ไม่ลงมติถอดถอนนายนิคม และนายสมศักดิ์ ออกจาก        

ตำาแหน่งนั้น ส่วนตัวเชื่อว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประเมินเห็นว่าความผิด

ของท้ังสองได้ยุติลงตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกท้ังพิจารณาจากหลักฐานข้อเท็จจริงท่ี

ท้ังสองคนได้ชี้แจง ขณะที่กรณีอดีตนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนออกจากตำาแหน่งนั้น ตนเห็นว่า 
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เป็นเพราะสมาชิกมีความเข้าใจหลักฐานที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้สืบไว้ สำาหรับขั้นตอนหลังจากนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะส่งมติการ

ถอดถอนไปยัง ป.ป.ช. และรัฐบาลให้ดำาเนินการขั้นตอนต่อไป ทั้ง ๓ สำานวน

รัฐสภาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๘ 

 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ รัฐสภา โดยสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ร่วมกับสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี ๒๕๕๘ ข้ึน 

ณ บริเวณอาคารรัฐสภา โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมี นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา และคณะผู้บริหารของท้ังสองสำานักงานฯ                                                                                                                         

เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยได้พร้อมใจกันแสดงสัญลักษณ์สำาคัญในการเปิดงานต่อจิ๊กซอ : 

แผนที่ประเทศไทย และการร่วมขับร้องเพลงวันพรุ่งนี้กับนักเรียนโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์

สื่อสารสงเคราะห์ ทั้งนี้ นายสุรชัย กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาตินับเป็นวันสำาคัญของเด็กและ

เยาวชน ที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวังและพลังสำาคัญของประเทศชาติต่อไป

ในอนาคต ขณะเดียวกันช่วงเวลานี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ กำาหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำาหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร 

วุฒิสภา และรัฐสภา รวมท้ังมีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทำาหน้าท่ีศึกษาและเสนอแนะให้เกิด

การปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งต่างล้วนให้ความสำาคัญในการสนับสนุนและพัฒนาเด็ก

และเยาวชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการศึกษาเล่าเรียน สร้างวินัยและการสร้างสรรค์
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สิ่งดีงาม ตลอดจนการเชื่อฟังพ่อแม่ ครูอาจารย์ ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็ต้องรับฟังความเห็น         

และความต้องการของเด็กประกอบ เพ่ือนำาไปเป็นแนวทางแห่งเมตตาธรรม ความสามัคคี และ

ประโยชน์ต่อส่วนรวมสมดังคำาขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ที่ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 

วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ให้ว่า “สามัคคี มีวินัย ร่วมใจพัฒนา นำาพา

ประชาธิปไตย”

 ในโอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ        

คนที่สอง ได้มอบจักรยานให้แก่สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา โดยกล่าวว่า ยินดีสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ทั้งสองสำานักงานฯ 

ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยขอมอบจักรยานเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กปีนี้

 ทั้งนี้ ภายในงานจะเปิดให้เด็ก ๆ เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา พิพิธภัณฑ์รัฐสภา 

กิจกรรมบนเวทีดนตรี การแสดงต่าง ๆ อาทิ วิลแชร์แดนซ์ วงดนตรี “สตอม” การแสดงจาก

นักแสดงเด็กจากค่าย BB Record ซุ้มกิจกรรมแสนสนุกพร้อมรับของขวัญของรางวัลมากมาย 

นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้พบกับดารานักแสดงจากช่อง ๗ นักร้องจากทรู อะคาเดมี                     

แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ ๑๐ ทีมฟุตบอลชุด ซูซูกิคัพ นำาทีมโดย ผู้ฝึกสอน นายเกียรติศักดิ์ 

เสนาเมือง (ซิกโก้) และในส่วนของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดกิจกรรมที่อาคาร

สุขประพฤติ ถนนประชาช่ืนด้วย โดยภายในงานจะมีกิจกรรมและของขวัญมากมายเพ่ือแจกให้

กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติหารือสร้างระบบการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรมในประเทศ 

               

 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมี                                                                             

นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม 

เพื่อพิจารณารายงานความคืบหน้าการดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว โดยนายเจิมศักด์ิ ป่ินทอง 

ประธานกรรมาธิการฯ ช้ีแจงว่า คณะกรรมาธิการต้องสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
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แสดงความคิดเห็นกำาหนดแนวทางปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริง โดยต้องเป็นการแสดงความ

คิดเห็นอย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำา ซึ่งคณะกรรมาธิการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง

ความคิดเห็นผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง ๑๑ เช่น รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย และ

รายการสภาปฏิรูปแห่งชาติเสียงประชาชน ที่ให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและประชาชน

ได้ร่วมกันสะท้อนความเห็นตามประเด็นปฏิรูป หรือตามสถานการณ์ท่ีประชาชนให้ความสนใจ

ในขณะนั้น แล้วนำาความเห็นทั้งหมดมาประมวลว่าจะปฏิรูปได้อย่างไร

 จากนั้น ในช่วงบ่ายมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ เป็นการเปิด

อภิปรายท่ัวไป เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เร่ือง ระบบการเลือกต้ัง       

ที่สุจริตและเป็นธรรมในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยนายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ 

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอว่า การปฏิรูปต้องเปลี่ยนทิศทางการบริหารราชการ

แผ่นดิน โดยยึดหลักการกระจายอำานาจ เพื่อแก้ปัญหาการช่วงชิงอำานาจทางการเมือง 

ขณะเดียวกันสภานิติบัญญัติต้องเข้ามามีบทบาท  อีกทั้งกลไกการเลือกตั้งต้องระบุให้อำานาจ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างชัดเจน โดยปราศจาคการครอบงำาทางการเมือง

 ด้าน นายประชา เตรัตน์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า ปัญหาเลือกตั้ง         

ในปัจจุบันมีส่วนสำาคัญอยู่ ๓ ส่วน ซึ่งในส่วนแรกนักการเมืองจะต้องปฏิรูปตนเองด้วยการ                                                                                                                            

ห้ามการซ้ือสิทธิขายเสียง หากพบว่ามีนักการเมืองกระทำาผิดจริง คณะกรรมการการเลือกต้ัง

ต้องดำาเนินการเอาผิดกับนักการเมืองทันที ส่วนที่สองประชาชนส่วนใหญ่มักมีความคิด

ในแบบผิด ๆ กับการเลือกต้ัง โดยเฉพาะการซ้ือสิทธิขายเสียง ซ่ึงส่ิงสำาคัญจะต้องเร่งรณรงค์    

ให้ประชาชนเข้าใจถึงการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม และในส่วนที่สามคือ ฝ่ายจัดการ

เลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ส่วนตัวเห็นด้วยกับแนวคิดที่ให้กระทรวง
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มหาดไทยมีหน้าท่ีในการจัดการเลือกต้ัง เพราะการท่ีให้กระทรวงมหาดไทยทำาหน้าท่ีดังกล่าว 

เนื่องจากต้องการให้มีการถ่วงดุลอำานาจในการจัดการเลือกตั้ง และอำานาจในการสืบสวน

และดำาเนินคดีกับผู้ที่ทุจริตในการเลือกตั้ง พร้อมยืนยันถึงกรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้ง ระบุว่า แนวคิดที่ให้กระทรวง

มหาดไทยจัดการเลือกตั้ง เปรียบเสมือนการยื่นดาบให้กับโจรนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจาก

ข้าราชการส่วนใหญ่มีความประพฤติที่ดี ไร้การทุจริตคอร์รัปชัน หากคณะกรรมการ

การเลือกต้ังพบว่ามีข้าราชการมีความประพฤติมิชอบให้ดำาเนินการส่ังระงับการทำาหน้าท่ีได้ทันที 

อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้มองว่าการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดการเลือกตั้งเป็นการ  

ยื่นดาบให้กับโจร เพราะถือเป็นการดูถูกกันอย่างร้ายแรง

 ขณะท่ีนายเสรี  สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  กล่าวว่า เบ้ืองต้นต้อง

เข้าใจถึงปัญหาการเลือกตั้งในบ้านเมืองก่อน ดังนั้นเราต้องกำาหนดวิธีได้มาซึ่งของอำานาจ

ของฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ ท่ีผ่านมานักการเมืองส่วนใหญ่มองว่า การได้มาซ่ึงเสียงข้างมาก      

ในสภาผู้แทนราษฎร ถือว่าเป็นกลยุทธ์สำาคัญในการที่จะชนะการเลือกตั้ง รวมทั้งปัญหา

ดังกล่าวยังเป็นบ่อเหตุของการทุจริตการเลือกตั้งด้วย ทั้งนี้ ขอเสนอให้ใช้งบประมาณในการ                                                                                                                                            

หาเสียงการเลือกต้ังให้น้อยท่ีสุด โดยให้คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดสถานท่ีติดป้าย หาเสียง              

เฉพาะจุด พร้อมท้ังจัดสรรเวลาการออกอากาศ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน รวมถึงจัดสรร

เอกสารผู้ลงสมัครการเลือกตั้งให้ประชาชนใด้รับทราบ อีกทั้งหากพรรคการเมืองต้องการ

ข้ึนเวทีปราศรัยเพ่ือหาเสียงน้ัน จะต้องดำาเนินการขออนุญาตกับคณะกรรมการการเลือกต้ังด้วย 

ส่วนการกำาหนดใบเหลืองใบแดงของคณะกรรมการการเลือกตั้งมองว่า ควรให้อำานาจแก่ศาล

เป็นผู้พิจารณาโดยตรงยกเว้นเฉพาะเรื่องที่จำาเป็นเร่งด่วนเท่านั้น นอกจากนี้ ยังเสนอให้มี

การส่งเสริมให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ด้วยการอนุญาตให้เด็กเข้าคูหาเลือกตั้ง

กับผู้ปกครองได้ เพื่อเป็นการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก

 ด้าน นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ สมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ เสนอแนะ      

ปรับดุลอำานาจการเลือกต้ัง เพ่ือทำาให้การเมืองระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน ปราศจากกลุ่มทุน                

โดยวางโครงสร้างการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้ต่างกัน ต้องไม่ให้การเมือง

ระดับชาติครอบงำาการเมืองท้องถิ่น นอกจากนี้ ต้องสร้างการเรียนรู้ทางการเมืองและการ

เลือกตั้งใหม่ด้วย  พร้อมเสนอแนะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด ส่วนหนึ่งมาจาก

การเลือกตั้งของประชาชนในพื้นที่
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ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

รายงานความคืบหน้าการจัดทำารัฐธรรมนูญฯ ต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

              

 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมี                                                                             

นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม โดย

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ศาสตราจารย์บวรศักด์ิ อุวรรณโณ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ            

คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอให้ที่ประชุม

สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เปิดโอกาสให้ตัวแทนของคณะกรรมาธิการฯ ได้รายงานสรุป

ผลการดำาเนินงานในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการ

ยกร่างรัฐธรรมนูญได้ส่งรายงานความคืบหน้าและรายงานการประชุมต่อประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม และให้ข้อเสนอแนะการยกร่าง

รัฐธรรมนูญทุกสัปดาห์เพื่อแจ้งต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ                                                                                                                         

ได้จัดที่นั่งไว้ให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเข้าร่วมฟังการประชุมได้ทุกวัน ขณะเดียวกัน 

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติยังสามารถส่งความเห็นในรูปแบบที่ เป็นทางการในนาม                  

คณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือความเห็นส่วนตัวต่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เป็น

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๒๐ คน ได้  และเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘  

เป็นวันแรกของยกร่างรายมาตราคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเสร็จไป จำานวน ๒๙ มาตรา 

โดยในบททั่วไปในหมวดพระมหากษัตริย์ไม่มีการแก้ไข ยกเว้นมาตรา ๗ ได้เพิ่มเติมกรณี
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ปัญหาหรือการวินิจฉัยกรณีใดตามวรรคหนึ่งที่ไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญกำาหนดไว้ให้

สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด หรือองค์กร

ตามรัฐธรรมนูญ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดได้ ส่วนการพิจารณาในวันนี้เริ่มด้วย          

ส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพของบุคคล โดยคาดว่าจะพิจารณาให้ได้วันละ ๑๘ มาตรา 

ขณะเดียวกัน เมื่อดูจำานวนการยกร่างขณะนี้ในช่วงของบททั่วไปประกอบด้วย หมวด

พระมหากษัตริย์ หมวดสิทธิเสรีภาพ หมวดส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนร่วมในการตรวจสอบ          

และแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐซึ่งเป็นจำานวนไม่ถึง ๑ ใน ๔ ของรัฐธรรมนูญทั้งหมด 

แต่มีจำานวนมากถึง ๘๙ มาตรา จึงมีความกังวลว่าจากที่เดิมจะทำาให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้สั้น 

แต่เมื่อทำาจริงมีความเห็นจำานวนมากเข้ามาเนื้อหาจึงค่อนข้างยาว 

 อย่างไรก็ตาม หลังฟังคำาช้ีแจงของศาสตราจารย์บวรศักด์ิ และการแสดงความเห็น                                                                                                                                          

ของสมาชิกสภาปฏิ รูปแห่ งชาติ แล้ ว  นายเทียนฉาย จึ ง ได้ กำ าหนดให้ตั วแทน

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เข้ารายงานความคืบหน้าต่อท่ีประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ในช่วงที่เป็นระเบียบวาระประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ทุกวันที่มีการประชุมสภาปฏิรูป

แห่งชาติ

สภาปฏิรูปแห่งชาติหารือใช้ระบบสัมปทาน ไทยแลนด์ทรีพลัส ควบคู่กับการศึกษา

ระบบแบ่งปันผลผลิต

                 

 วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยมี                                                                                                                          

นายเทียนฉาย กีระนันท์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานในท่ีประชุม 

เพื่อพิจารณารายงานศึกษาเรื่อง การเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ ๒๑ ของ

คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน ซ่ึงจะเป็นการประกาศเปิดสัมปทาน โดยมีพ้ืนท่ีสัมปทาน จำานวน 

๒๙ แปลง ด้วยระบบสัมปทานแบบเดิม หรือระบบไทยแลนด์ทรีพลัส โดย นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ 

ประธานกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน กล่าวช้ีแจงรายงานการศึกษาว่า ที่ประชุมได้พิจารณาใน 

๓ ประเด็นหลัก คือ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ 

การเปิดสัมปทานเป็นการเร่งรีบหรือไม่ และประเด็นผลกระทบหากมีการยกเลิกสัมปทาน 

ซึ่งคณะกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ เห็นควรให้เปิดสัมปทานรอบที่ ๒๑ แต่ต้องมีการศึกษา

ระบบแบ่งปันผลผลิตเพื่อเป็นทางเลือกให้กับรัฐบาล
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 ทั้งนี้ในที่ประชุมมีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอความเห็นอย่างกว้างขวาง 

อาทิ นายคุรุจิต นาครทรรพ ระบุว่าประเทศไทยมีความจำาเป็นที่จะต้องเปิดสัมปทาน

ปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ เนื่องจากมีการใช้ก๊าซธรรมชาติจำานวนมาก โดยจากการสำารวจ

พบปริมาณพลังงานสำารองเพียงพอต่อการใช้ได้อีก ๗ ปี ขณะเดียวกันการเปิดสัมปทาน

จะทำาให้เกิดการลงทุน และการจ้างงานในภาคธุรกิจพลังงาน รวมทั้งลดภาระการนำาเข้า

พลังงานจากต่างประเทศ และยังสร้างความม่ันคงในธุรกิจพลังงาน รวมถึงรายได้จากค่าภาคหลวง 

และการจัดเก็บภาษี จึงจำาเป็นที่รัฐบาลต้องเร่งส่งเสริมการสำารวจแหล่งปิโตรเลียม รวมทั้ง

ยังต้องศึกษาระบบการแบ่งปันผลผลิตควบคู่กันไปด้วย ขณะท่ีนายประชา เตรัตน์ เสนอให้

ทบทวนสัมปทานรอบที่ ๒๑ ออกไปก่อน เพราะเห็นว่าประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์

อย่างแท้จริง และอาจมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบสัมปทาน ซึ่งรัฐควรแก้ไข

กฎหมายปิโตรเลียมฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จก่อน เพ่ือกำาหนดสิทธิท่ีเท่าเทียมและเกิดความเป็นธรรม         

กับเอกชนทุกราย เช่นเดียวกับนางสาวรสนา โตสิตระกูล ตั้งข้อสังเกตการทำาสัมปทาน

รอบที่ ๒๑ มีผลผูกพันระยะยาวเกินไป ทั้งที่ยังศึกษารายละเอียดไม่รอบคอบ อาจเป็นการ

เอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชนบางบริษัท จึงควรทบทวนการดำาเนินการ เพราะเห็นว่าไทยยังคงมี

เชื้อเพลิงเหลือเพียงพอในระหว่างที่รอการศึกษา สำาหรับนายอลงกรณ์ พลบุตร เห็นว่า

ควรให้เดินหน้าสัมปทานรอบที่ ๒๑ แต่ควรแยกการสัมปทานเป็น ๒ ระยะเพื่อลดความเสี่ยง        

ในการสำารวจแหล่งพลังงาน และควรเลือกดำาเนินการให้แปลงสัมปทานที่มีศักยภาพ 



101

และกำาหนดราคาสัมปทานให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับเอกชน ด้านนายอนุสรณ์ 

แสงน่ิมนวล เห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมาธิการให้เดินหน้าสัมปทาน เน่ืองจากหากการ

ดำาเนินการล่าช้า อาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงทางพลังงาน และเกิดความเส่ียง

ท่ีประชาชนอาจจะต้องแบกรับภาระในเร่ืองราคาพลังงาน เช่นเดียวกับนายมนู เลียวไพโรจน์ 

ที่ปรึกษากรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีความเห็นว่า เห็นด้วยกับระบบสัมปทานแบบเดิม 

คือ ระบบไทยแลนด์ทรีพลัสควบคู่กับการศึกษาระบบแบ่งปันผลผลิต แต่อย่างไรก็ตามเห็นว่า 

ขณะนี้ไทยเหมาะกับระบบสัมปทานแบบเดิมไทยแลนด์ทรีพลัสมากกว่า

 จากนั้น นายอลงกรณ์  พลบุตร โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูป

แห่งชาติ (วิป สปช.) แถลงว่า หลังจากสภาปฏิรูปแห่งชาติส่วนใหญ่ มีมติไม่เห็นด้วยต่อ

ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานเสียงข้างมากและคณะกรรมาธิการวิสามัญ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่จะให้มีการเดินหน้าสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ ด้วย

ระบบไทยแลนด์ทรีพลัสแล้ว ทางคณะกรรมาธิการฯ จะส่งรายงานความเห็นดังกล่าวไปยัง

นายกรัฐมนตรีภายในสัปดาห์นี้ จากนั้นขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติที่จะพิจารณาว่าจะเดินหน้าการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที ่ ๒๑ ต่อไป

หรือไม่ แม้จะมีการประกาศเชิญชวนเอกชนให้มาร่วมลงทุนแล้วก็ตาม แต่ถือเป็นสิทธิของรัฐ  

ที่จะพิจารณายกเลิกได้โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ อย่างไรก็ตาม  ประเด็นนี้คณะกรรมาธิการฯ 

ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ทั้งหมดตั้งแต่แรก และยังสงวนความเห็นไว้ โดยมีเหตุผลเรื่อง

ความมั่นคงด้านพลังงานว่าปริมาณพลังงานที่สำารวจได้จะเหลือใช้ไม่เกิน ๘ ปี และยังไม่มี                                                                                                                           

ความชำานาญการเท่าที่ควรในระบบแบ่งปันผลผลิต ซึ่งในวันพรุ่งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ                                                                                          

ดร. วิษณุ เครืองาม จะมาหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันท์ 

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และประธานคณะกรรมาธิการฯ ทุกคณะจะได้ร่วมประชุมกัน 

ซึ่งจะมีทั้งข้อเสนอปฏิรูปเร็ว และข้อเสนอต่าง ๆ ในการดำาเนินการประสานร่วมกัน
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ตัวแทนรัฐบาลเข้าหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติเพ่ือติดตามความคืบหน้าในการทำางาน 

และกำาหนดทิศทางการทำางานร่วมกัน

 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ รัฐบาลส่งผู้แทน เข้าหารือร่วมกับ นายเทียนฉาย 

กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และศาตราจารย์บวรศักด์ิ อุวรรณโณ รองประธาน

สภาปฏิรูปแห่งชาติ คนท่ีหน่ึง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมท้ัง

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูป ๑๘ คณะ เพ่ือผลักดันแนวทางปฎิรูปให้เห็นผลเป็น

รูปธรรม ภายใน ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑ ปี ที่จะต้องมีการผลักดันกฎหมายท่ีสำาคัญและ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนออกมาโดยเร็ว เช่น ข้อเสนอแนวทางปฎิรูปกฎหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภค โดยจะตั้งวิปประสานงานขึ้นมาทั้ง ๒ ฝ่าย ประชุมทุกวันจันทร์ และวันอังคาร 

เพ่ือให้การทำางานใกล้ชิดกันมากย่ิงข้ึนในการเดินหน้าปฎิรูปประเทศ นอกจากน้ี จะมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำางานต่าง ๆ เช่น ข้อขัดแย้ง              

ระหว่างคณะกรรมาธิการปฎิรูปพลังงาน เร่ืองการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบท่ี ๒๑ 

ซึ่งทางรัฐบาลเห็นว่าการดำาเนินการต่าง ๆ ต้องแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ประเด็นในการ

ปฎิรูป และการบริหารราชการแผ่นดินตามปกติ และที่ต้องแยกออกจากกัน เนื่องจาก

การบริหารราชการแผ่นดิน มีการพิจารณาและวิเคราะห์อย่างเป็นข้ันเป็นตอน มีการดำาเนินการ  

ประเด็นนี้มาเป็นอย่างดี ซึ่งหากจะเกิดผลดีหรือผลเสีย ในฐานะรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบ     

ต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแน่นอน
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ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย 

(vision workshop)

 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย 

(vision workshop) ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซ่ึงจัดโดยคณะกรรมการอำานวยการ

โครงการบูรณาการแนวคิดการปฏิรูป ซ่ึงกำาหนดจัดระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๐ มกราคม 

๒๕๕๘ ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมี                                           

นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี เปิด  

และได้กล่าวเปิดการสัมมนาว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ระดมความเห็นสานพลังสภาปฏิรูป

แห่งชาติออกแบบอนาคตประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วหนึ่งครั้ง แต่ครั้งนี้

เป็นการย้ำาประเด็นต่อสมาชิกฯ ว่าอะไรเป็นวิสัยทัศน์ภิวัฒน์ไทย เน่ืองจากสมาชิกสภาปฏิรูป          

แห่งชาติแต่ละคนต่างมีหลายฐานความคิดจากบริบทของตน ประกอบกับที่ผ่านมา

คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าท่ีต้องเสนอความเห็นประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

แต่ขณะน้ี ได้ส่งความเห็นดังกล่าวไปแล้วจึงต้องกลับมาทำาหน้าที่สำาคัญที่ต้องได้แนวทาง

การปฏิรูปอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทยและเป็นไปตาม                  

เป้าประสงค์ในการขจัดความเหล่ือมล้ำาสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

ซ่ึงสภาปฏิรูปแห่งชาติมีเวลาในการทำางานอีกไม่มาก การสัมมนาในคร้ังน้ีจึงต้องสร้างแนวทาง

ปฏิรูปให้เห็นชัดขึ้น โดยขอใช้ช่ือว่า ต้นปฏิรูป ซ่ึงต้นปฏิรูปต้องมีก่ิงก้านออกมาให้เห็นชัด

จากการสัมมนาคร้ังน้ี ยกตัวอย่างต้นท่ีช่ือว่าการศึกษา ต้องมีก่ิงก้านการปฏิรูปการศึกษา

ให้เห็นควบคู่กับการรับฟัง ความคิดเห็นประชาชนที่ดำาเนินมาโดยตลอด และเมื่อได้ประเด็น

ชัดเจนจากการสัมมนาครั้งนี้แล้ว ประเด็นทั้งหมดจะกลับไปหาประชาชนอีกครั้ง ขณะที่

คณะกรรมาธิการ ๒๓ คณะ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติอาจมีการเพ่ิมหรือลดจำานวนลงหลังการสัมมนา

เพราะสามารถมองเห็นประเด็นที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอทุกคน

อย่ากังวลกับกระแสภายนอกทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหรือแรงต่อต้านจากทางการเมืองที่ต่อไป

อาจมีมากขึ้น



104

 ทั้งนี้ การสัมมนาได้มีการแบ่งกลุ่มสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ออกเป็น ๘ กลุ่ม 

เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการกำาหนดทิศทางและเป้าหมายของประเทศ ซ่ึงต่างมีความคิดเห็นว่า 

ต้องปฏิรูปด้วยการศึกษาที่กระจายให้ทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน มีสถานศึกษาที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงมีมาตรฐาน เช่นเดียวกับสภาพสังคมที่ต้องกระจายการเข้าถึงระบบ

สาธารณูปโภคตามมาตรฐานเดียวกัน การให้ความดูแลคนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและ

ครอบคลุม ขณะที่กลยุทธ์พัฒนาประเทศควรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิด

การพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจท่ีสมดุล มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการเกษตรท่ีเป็นอาชีพหลัก                                                                                                                        

ของคนไทยอย่างเหมาะสม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่วนภาค                    

การเมืองต้องจัดทำาให้มีความเข้มแข็งเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส ขณะท่ี

นักการเมืองเองต้องมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องมี      

ธรรมาภิบาลควบคู่กับศักยภาพ ส่วนในด้านความมั่นคงที่คนไทยเคยขาดสันติสุขในอดีต

เพราะป่วยทางจิตใจนั้น สามารถใช้ศาสนาและการศึกษาช่วยแก้ไขและพัฒนาได ้ สำาหรับ

ด้านส่ิงแวดล้อม ต้องเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้มีป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ อนุรักษ์พ้ืนท่ีควบคู่กับ          

การส่งเสริมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ประชาชนต้องอยู่ดีมีสุขคือ ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน และมีศักด์ิศรี

ในเวทีโลก เพราะได้รับการพัฒนามาอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากน้ี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ                                                                                                                   

บางส่วนเสนอให้มีการกำาหนดเป้าหมายการปฏิรูปประเทศในทุกรอบ ๕ หรือ ๑๐ ปี 

เพื่อให้มีกรอบการเดินหน้าประเทศอย่างชัดเจน

 ต่อมาในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่สองของการสัมมนา           

ได้ผลสรุปสาระสำาคัญเกี่ยวกับการกำาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิรูป ทั้งนี้

ภาพประเทศไทยปี ๒๕๗๕ ท่ีต้องการเห็นคือ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี 

ร่วมกันสร้างสถาบันหลักและสังคมให้มีความเสมอภาคบนพื้นฐานของความปรองดอง 

การเมืองโปร่งใส น่าเชื่อถือ มีเสถียรภาพ ยั่งยืน ขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ จะต้อง

ยืนอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง แบ่งปัน และต้องแข่งขันได้ ทั้งนี้จะต้องสร้างสิ่งเหล่านี้

ภายใน ๒๐ ปี ซ่ึงจะเห็นเป็นรูปธรรมได้ต้องอาศัยยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน คือ ๑. สร้างคนไทยยุคใหม่ 

โดยการสร้างคุณลักษณะใหม่ สร้างความเป็นไทย สร้างคนไทยท่ีเป็นพลเมืองอาเซียน/โลก 

๒. คืนความหน้าอยู่ให้กับสังคมไทย สร้างและฟื้นฟูทุนทางสังคม (ครอบครัว ศาสนา 

วัฒนธรรม) สร้างสังคมเอื้ออาทร แบ่งปัน จัดระเบียบสังคม เคารพกฎหมาย ขับเคลื่อนโดย
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ประชาชน ชุมชน ๓. สร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุดใหม่ มีความเป็นธรรม กระจายทั่วถึง 

มุ่งเศรษฐกิจสีเขียว เช่น ส่ิงแวดล้อม ชีวภาพ ๔. สร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข การพัฒนาในสาขายุทธศาสตร์ การเมืองโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบได้ 

กระบวนการเข้าสู่อำานาจและการตรวจสอบ การกระจายอำานาจสู่ท้องถ่ิน ประชาชนมีส่วนร่วม

อย่างแท้จริง

   ด้าน นายเทียนฉาย ได้กล่าวถึงภาพรวมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วิสัยทัศน์ประเทศไทย (vision workshop) ว่า เป็นการต้ังเป้าหมาย การพัฒนาและการปฏิรูป                    

ประเทศให้ชัดเจนในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ตลอดจนการรองรับการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และในระดับโลก โดยเป้าหมายการทำางานของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ (สปช.) อยู่ในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับช่ัวคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว ๖ ข้อ แต่การมากำาหนดทิศทาง               

อีกน้ันเพ่ือให้เราไปสู่เป้าหมายท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน ขณะเดียวกัน เพ่ือให้การทำางานของ

คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติท้ัง ๑๘ คณะ ปรับเข้าสู่ทิศทางเดียวกันซ่ึงก็ได้มีการจัด

ประชุมกลุ่มย่อยออกเป็น ๘ คณะ เพื่อให้ได้ความเห็นร่วมกันและจะสรุปทั้งหมดให้แล้ว 

เสร็จในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ และความเห็นต่อกรณีที่สมาชิกฯ บางส่วนมองว่า 

การร่างวิสัยทัศน์อนาคตประเทศ ไม่สอดคล้องกับการทำางานร่วมกันของคณะกรรมาธิการ

ทั้ง ๑๘ คณะ และอาจกลายเป็นการเริ่มต้นศึกษาการทำางานใหม่ว่า ไม่ได้เริ่มต้นศึกษาใหม่ 

แต่เป็นการปรับทิศทางและจะมาสรุปผล ซ่ึงหลังจากการสรุปผลแล้วเป็นหน้าท่ีของแต่ละ

คณะกรรมาธิการที่ต้องคิดว่าอะไรเป็นประเด็นที่ต้องปฏิรูป โดยจะนำาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

เพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ พร้อมยืนยันว่า              

การดำาเนินการร่างวิสัยทัศน์ประเทศไทย เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่ได้มีความล่าช้า

ตามหลังการร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนท่ีว่าจะเพ่ิมจำานวนคณะกรรมาธิการหรือไม่น้ัน คิดว่าคงไม่เพ่ิม                     

แต่เป็นการหาทางออกในประเด็นการปฏิรูปบางประเด็น ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันหลาย

คณะกรรมาธิการ โดยหาเจ้าภาพท่ีชัดเจน หรือบูรณาการร่วมกันมากกว่า อย่างไรก็ตาม จากการ

ประเมินภาพรวมการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี ๒ ถือว่าอยู่ในข้ันดีมาก เพราะการ

เตรียมประชุมมักมีข้อจำากัดหลายเร่ือง อาทิ สถานท่ี ส่วนจะมีการเปิดเวทีเสวนาคร้ังท่ี ๓ หรือไม่น้ัน 

ยังไม่ได้มีการกำาหนด เพราะสภาปฏิรูปแห่งชาติยังมีเป้าหมายการทำางานที่ต้องเสร็จก่อน

เดือนเมษายน ๒๕๕๘ หรือก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญตลอดทั้งเดือนเมษายน 
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ดังนั้น ช่วงเวลาสองเดือนเศษหลังจากนี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูป ๑๘ คณะ จะต้องคัดกรอง

ประเด็นที่ต้องเร่งปฏิรูปออกมาก่อน

 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำาวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย 

จะนำาข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย (vision workshop) 

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติยืนยันเดินหน้าปฏิรูปไม่ล่าช้า 

     

 วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูป

แห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงการทำางานของสภาปฏิรูปแห่งชาติท่ีถูกมองว่าล่าช้า โดยกล่าวว่า                                                                                                                 

การทำางานอาจจะไม่ทันใจ แต่ไม่ได้ล่าช้า และในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์

ประเทศไทย (vision workshop) ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ครั้งนี้เป็นการสร้างความ

เข้าใจระหว่างสมาชิกให้ตรงกัน และเตือนให้สมาชิกได้ทราบถึงการทำางานปฏิรูปที่ต้องเร่ง

ทำาให้เป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันเมื่อดูจากกรอบเวลาแล้วนอกจากการปฏิรูป ยังมีภารกิจ

เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ต้องพิจารณาอีกเป็นระยะ ๆ การทำางานของสภาปฏิรูป

แห่งชาติจึงอาจไม่ต่อเน่ืองกันโดยตลอด นอกจากน้ี การทำางานปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

บางเรื่องอาจแล้วเสร็จเป็นรูปธรรม แต่บางเรื่องอาจแล้วเสร็จเพียงโครงสร้าง เนื่องจาก

กระบวนการทั้งหมดต้องใช้เวลาระยะหลายปี จึงต้องมาดูองค์กรที่จะมาสานต่อภารกิจที่

สภาปฏิรูปแห่งชาติวางโครงสร้างไว้ด้วย ในโอกาสนี้ นายเทียนฉาย ได้กล่าวถึงแนวทาง

ของรัฐบาลต่อการพิจารณาสัมปทานแหล่งปิโตรเลียมรอบที่ ๒๑ ว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติ

ได้ทำาหน้าท่ีให้ความเห็นต่อรัฐบาลไปแล้ว ซ่ึงรัฐบาลจะนำาไปประกอบการพิจารณากับความเห็น      

จากแหล่งอื่น ส่วนสภาปฏิรูปแห่งชาติจะไม่มีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอีก ขณะกรณีท่ี   

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เตือนเร่ืองแม่น้ำาบางสาย 

ท่ีไหลเช่ียวน้ัน ตนมองว่าหากเป็นการทำางานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ย่อมไม่ใช่แม่น้ำาท่ีไหลเช่ียว

และบางครั้งยังถูกมองว่าไหลช้าด้วย
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ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ – เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงนามคำารับรอง

การปฏิบัติราชการฯ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติ

หน้าที่เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ และพลตำารวจเอก ชาญชิต เพียรเลิศ ประธานคณะ

อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน

ราชการของรัฐสภา ร่วมลงนามคำารับรองการปฏิบัติราชการของสำานักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระดับองค์กร) โดยมีผู้บริหารสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมในงานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คำารับรองการปฏิบัติราชการ

ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ      

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นการกำาหนดกรอบการบริหารงานของสำานักงานฯ 

ให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการติดตามผลการดำาเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง สามารถพัฒนาองค์กร ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณธรรม และจริยธรรม 

ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติด้วยความเป็นมืออาชีพ พร้อมกับการให้บริการท่ีรวดเร็วและทันสมัย 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมาธิการต่าง ๆ รวมถึงประชาชนด้วย

 ในโอกาสนี้ นายจเร ได้กล่าวมอบนโยบายปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารของ

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า ขอให้ทุกหน่วยงานในสำานักงานฯ เร่งดำาเนินงาน

ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้ โดยมีการวัดระดับความก้าวหน้าและตัวชี้วัดในการดำาเนินงาน

ที่ชัดเจน คำานึงถึงการพัฒนาองค์กรเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติราชการมีความเข้าใจระบบ

การทำางาน อาทิ การใช้จ่ายงบประมาณต้องมีแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนด้วยความโปร่งใส 

พร้อมกับการติดตามผลการทำางานอย่างต่อเนื่อง และที่สำาคัญต้องมีการหารือระหว่างกัน

อย่างสม่ำาเสมออาจจะสัปดาห์ละ ๑ – ๒ คร้ัง ตลอดจนควรมีการวางแผนจัดสัมมนาในทุกๆ 

ไตรมาส เพ่ือปรึกษาหารือภายในหน่วยงาน วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ไข เพราะการหารือ  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะก่อให้เกิดแนวคิดและการพัฒนาที่ทันสมัยให้กับองค์กรในการ

เดินหน้าพัฒนาองค์กรต่อไป
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สภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดแถลงเปิดสำานวนคดี ๓๘ ส.ว. ประเด็นแก้รัฐธรรมนูญฯ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 วันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ                                                                                          

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)                                                                                                                         

เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อพิจารณากำาหนดวันแถลงเปิดคดีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา 

จำานวน ๓๘ คน ออกจากตำาแหน่ง จากกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) ทั้งนี้ ได้นัดแถลงเปิดคดีถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา จำานวน ๓๘ คน ในวันที่ ๒๕ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสามารถย่ืนญัตติ

เพื่อกำาหนดประเด็นซักถามผู้กล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหาได้ จนถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘

 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือถึงกรณี พลตำารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ                

มุกดาธนพงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะเป็น ๑ ในอดีตสมาชิกวุฒิสภา จำานวน  

๓๘ คน ท่ีได้ย่ืนหนังสือคัดค้านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาสรรหา          

ในปี ๒๕๕๑ และ ปี ๒๕๕๔ จำานวน ๑๖ คน ไม่ให้เข้าประชุมและใช้สิทธิถอดถอน ๓๘ ส.ว. 

ประเด็นแก้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติส่วนใหญ่เห็นว่า ไม่ควรตัดสิทธิการทำาหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เป็นอดีต

สมาชิกวุฒิสภาเพราะเป็นการทำาหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา อีกทั้งเห็นว่าไม่มีเหตุผล

ท่ีเพียงพอ และการย่ืนคัดค้านดังกล่าวอาจมีวาระซ่อนเร้น ขณะท่ีศาตราจารย์พิเศษพรเพชร  

ได้วินิจฉัยว่า การคัดค้านดังกล่าวไม่ปรากฏเหตุผลชัดเจน ดังนั้น จึงไม่เป็นบทบัญญัติแห่ง
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กฎหมายที่จะนำามาเป็นข้อห้ามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการเข้าประชุมหรือลงมติ

ถอดถอนได้ ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวได้ยึดหลักการวินิจฉัยเช่นเดียวกับคำานิจฉัย เมื่อวันที่ ๒๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรณีมีผู้ร้องคัดค้านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เคยเป็นสมาชิก

วุฒิสภาสรรหาในปี ๒๕๕๑ และ ปี ๒๕๕๔ ท้ัง ๑๖ คน ไม่ให้เข้าประชุมและใช้สิทธิถอดถอน   

นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา และนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธาน

รัฐสภา

 จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาคำาร้องของ พลตำารวจโท จิตต์ ที่ขอยื่นพยาน

หลักฐานเพิ่มเติมสำาเนาคำาสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ฉบับวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  และสำาเนา 

คำาส่ังศาลรัฐธรรมนูญฉบับวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  เพ่ือประกอบการช้ีแจงของผู้ถูกกล่าวหา

โดยพลตำารวจโท จิตต์ ได้ระบุถึงเหตุผลในการขอยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งได้อ้างอิงถึง

การพิจารณาอำานาจถอดถอนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.)  ที่ทางด้านของ ป.ป.ช. เสียงข้างน้อยในขณะนั้นได้เคยกล่าวไว้ว่า   การดำาเนินการ

ถอดถอน อดีต ๓๘ ส.ว. โดยอาศัยรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.  ๒๕๕๐ ท่ีได้ส้ินสุดไปแล้ว ไม่อาจกระทำา      

ต่อได้ เช่นเดียวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จะบังคับโดยลำาพังไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ได้ส้ินสุดไปแล้ว  ดังน้ัน จึงเห็นว่า ป.ป.ช. ไม่มีอำานาจถอดถอนได้ ด้าน ป.ป.ช. ช้ีแจงว่า เอกสาร

ทั้งสองรายการไม่อยู่ในสำานวน  และในขั้นตอนการพิจารณาของ ป.ป.ช. ก็ไม่ได้ถูกยื่นเข้ามา        

และถูกปฏิเสธ อีกทั้งเอกสารดังกล่าวได้เกิดขึ้นภายหลังถูกชี้มูลแล้ว ป.ป.ช. จึงเห็นว่า

ไม่มีประโยชน์ในการย่ืนหลักฐานเพ่ิมเติม  และไม่อาจทำาได้ เพราะอาจสร้างความสับสนระหว่าง

การพิจารณาคดีได้ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากรับฟังคำาชี้แจงจากทั้ง ๒ ฝ่าย ที่ประชุม          

สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่อนุญาตให้เพิ่มพยานหลักฐาน

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ร่วมกำาหนดแนวทางจัดกิจกรรม

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

 วันท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ นายพีระศักด์ิ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ         

คนที่สอง เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการอำานวยการจัดกิจกรรมกลุ่มมิตรภาพ
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สมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข  

๓๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา ๓ โดยที่ประชุมมีการชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง

กรรมการในคณะฯ การดำาเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ แนวทาง

การดำาเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการแก้ไขระเบียบรัฐสภา ว่าด้วย

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ นอกจากนี้ยังมีแนวทางการ

จัดสรรงบประมาณสำาหรับกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำานวน ๕๙ กลุ่ม 

ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำาไปใช้จ่ายในการเดินทางเยือน     

รัฐสภาต่างประเทศของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ การรับรองการเดินทาง     

เยือนประเทศไทยของคณะผู้แทนรัฐสภาต่างประเทศของประเทศคู่กลุ่ม กิจกรรมของ

กลุ่มมิตรภาพที่จัดภายในประเทศ รวมถึงการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ในวาระต่าง ๆ

ทั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิติบัญญัติระหว่างกลุ่มมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาไทย กับเอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการทูตของประเทศคู่กลุ่มเป็นการเฉพาะ 

รวมทั้งการจัดกิจกรรมในโอกาสสำาคัญต่างๆ เช่น การรับรองบุคคลสำาคัญที่มาเยี่ยมคารวะ 

การจัดเลี้ยงรับรองบุคคลสำาคัญชาวต่างประเทศ เป็นต้น

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short film of parliament 2015 “คน ค(ร)บ”

 วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยสถานี

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการประกวด

ภาพยนตร์ส้ัน Short film of parliament 2015 ในหัวข้อ “คน ค(ร)บ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ 

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมรับรู้เรื่องราวความสามารถของคนพิการ ตลอดจนตระหนัก

ถึงคุณค่าของคนพิการและคนด้อยโอกาสเพื่อปรับมุมมองเดิม ๆ ที่เคยมองกลุ่มคนเหล่านี้

เป็นภาระให้เปล่ียนเป็นความเท่าเทียม ท้ังในแง่โอกาสและการดำารงชีวิตทางสังคมเย่ียงบุคคลท่ัวไป 

โดยนางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า โครงการน้ีเป็นโครงการ

ท่ีเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ัวไป มีส่วนร่วมในการประกวดภาพยนตร์ส้ัน     

สร้างทัศนคติท่ีดีต่อคนพิการและคนด้อยโอกาสทางสังคม ผ่านการเรียนรู้และการแลกเปล่ียน                                                                                                                     
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ความเห็นกับคนพิการ โดยมีหนังสั้นเป็นสื่อกลางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคม

ให้ดีข้ึน เพราะปัจจุบันปัญหาทางด้านความพิการและทัศนคติต่อคนพิการยังเป็นปัญหาสำาคัญ

ที่สังคมยังต้องสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 ด้าน ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

และประธานมูลนิธิเพื่อคนพิการและหอศิลป์ยิ้มสู้ ระบุว่า ต้องการให้ผู้เข้าประกวดจัดทำา

ภาพยนตร์สั้นที่สื่อเนื้อหาใน ๒ มิติคือ สื่อไปยังผู้พิการให้เกิดความศรัทธาในตนเอง มีความ

อดทน สื่อว่าผู้พิการสามารถทำาได้ทุกอย่างและทำาในสิ่งท้าทายได้ ส่วนอีกมิติต้องการให้

ส่ือไปถึงสังคมให้เกิดการรณรงค์และสร้างสภาพแวดล้อมท่ีอำานวยความสะดวกสำาหรับทุกคน     

ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรองรับสังคมผู้สูงอายุของไทยด้วย อย่างไรก็ตาม หากไทยมี

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทุกคนได้ ย่อมจะเป็นจุดแข็งดึงนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกวัยให้เข้ามา

ท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นด้วย

 สำาหรับโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2015  หัวข้อ 

“คน ค(ร)บ” เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ผู้มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ส้ันท่ีปรับเปล่ียนมุมมองเดิม ๆ ท่ีมีต่อคนพิการให้เปล่ียนเป็น

ความเท่าเทียมในสังคม โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินจำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท สามารถ

ส่งโครงเรื่องของภาพยนตร์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบถาม

รายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๐๒ หรือ ๐ ๒๒๔๔ ๒๒๙๖ ในเวลาราชการ    

ดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์  www.tvparliament.net/shortfilm

สภาปฏิรูปแห่งชาติเห็นชอบรายงานการจัดทำาวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคต

ประเทศไทย พร้อมเดินหน้าปฏิรูปสู่ความยั่งยืน

    

 วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีนายเทียนฉาย 

กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุม

เห็นชอบรายงานการจัดทำาวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทยที่คณะกรรมาธิการ

วิสามัญจัดทำาวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย พิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 

๑๙๗ ต่อ ๒ งดออกเสียง ๓ เสียง ซ่ึงเก่ียวกับการปฏิรูป ๓๒ ประเด็น ก่อนท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติ
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จะเดินหน้าปฏิรูปต่อไป โดยเฉพาะประเด็นการเมือง การป้องกันการทุจริต การพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาล มี ๒ วาระ คือ ป้องกันทุจริต โดยสร้างกลไกจัดการปัญหา เอาผิดผู้ทุจริต

อย่างจริงจัง และปฏิรูประบบพรรคการเมือง การเข้าสู่อำานาจด้วยสมัชชาพลเมืองหรือสมัชชา

ประชาชน วางกลไกให้คนดีเข้าสู่สภา ขณะท่ีพรรคการเมืองต้องไม่เป็นของนายทุน ส่วนประเด็น

นิติรัฐและกระบวนการยุติธรรม มี ๒ วาระ คือ ปฏิรูปกิจการตำารวจ กระจายอำานาจบริหาร

และจัดโครงสร้างใหม่ และตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ โดยเน้นเรื่องใช้อำานาจและดุลพินิจ

ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและตรวจสอบ ส่วนวาระ

พัฒนาเพื่อนำาไปสู่ความยั่งยืน จำานวน ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑. แรงงานข้ามชาติ ด้วยการจัด

ให้มีระบบเรื่องแรงงานข้ามชาติ การดูแลสวัสดิการ ๒. ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ ด้วยการ

พัฒนาด้านเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวคู่กับสุขภาพ และยานยนต์ ๓. การวิจัยนวัตกรรม 

๔. การขนส่ง ที่ต้องพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางขนส่งของอาเซียน ๕. การพัฒนา

เศรษฐกิจเชิงพ้ืนท่ี ด้วยการกำาหนดเขตเศรษฐกิจใหม่ ๖. กลไกการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่หน่วยงาน

ภาครัฐ และ ๗. พัฒนาระบบทักษะใหม่และความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม

 จากน้ันท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ อภิปรายท่ัวไป เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

เรื่อง จะทำาอย่างไรให้ประเทศไทยมีกลไกป้องกันและขจัดความทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่มีประสิทธิภาพ โดยนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้นำาเสนอแนวทางการ

ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้วางกรอบการแก้ปัญหาไว้ ๓ หัวข้อ 

คือ การป้องกัน  ปลูกฝัง  และการปราบปราม โดยการป้องกันจะต้องเน้นการให้ประชาชน

และภาคประชาชนสังคมมีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน ขณะที่เรื่องการปลูกฝัง ถือเป็น

เร่ืองสำาคัญท่ีจะต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีต่อต้านการคอร์รัปชัน ตลอดจนการส่งเสริม         

คุณธรรมและจริยธรรมในระบบต่าง ๆ ของสังคม ส่วนการปราบปรามจะต้องเน้นการ

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอให้มีการจัดตั้งศาลชำานาญการ

พิเศษด้านคอร์รัปชันเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว ที่สำาคัญ   

จะต้องปรับปรุงองค์กรอิสระที่ดำาเนินการปราบปรามคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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 ขณะที่  นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวว่า                 

ไม่ว่าพิมพ์เขียวจะดีอย่างไร แต่หากมีการทุจริตอยู่ประเทศก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้  

แนะวางระบบจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบพร้อม        

สนับสนุนตั้งรัฐบาลสีขาว (Clean Government) ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ปลอดคอร์รัปชัน ด้าน

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอให้สื่อสารมวลชน มีส่วนสำาคัญ

ในการช่วยส่งเสริมในการปลูกจิตสำานึกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมระบุว่า การแก้

ปัญหาทุจริตต้องแก้ที่คน  เพื่อนำาไปสู่การสร้างสังคมรักการพอเพียง

 นายสยุมพร ลิ่มไทย สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอแนะให้คณะกรรมการ               

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส่วนกลาง กระจายอำานาจลงไปที่                                                                                                                     

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำาจังหวัด แต่ต้องปรับ                  

กระบวนการสรรหา ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดให้มีความโปร่งใส พร้อมระบุว่า ต้องเพ่ิมอำานาจ 

ป.ป.ช. ในการปราบปรามมากกว่าป้องกันเพียงอย่างเดียว  ส่วนนายเฉลิมชัย เฟื่องคอน 

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เสนอให้ข้าราชการระดับ ๙ ระดับ ๑๐ และระดับ ๑๑ แสดง

บัญชีทรัพย์สินแบบเปิดเผยต่อสาธารณชน เช่นเดียวกับ พลตำารวจโท อาจิณ โชติวงศ์                                                                                                                  

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่เห็นว่าต้องปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ การปฏิบัติต่าง ๆ ในการ

แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคล เป็นกฎหมายอย่างชัดเจนเพื่อยุติวงจรวิ่งเต้นซื้อตำาแหน่งที่ระบาด

ตั้งแต่ส่วนกลางถึงระดับท้องถิ่น พร้อมแนะให้สร้างระบบป้องกันการแทรกแซงจากการเมือง

ในการแต่งตั้งโยกย้าย  ด้านนางพรพันธุ์ บุญยรัตนพันธุ์  เห็นว่า ควรแก้ไขปัญหาการทุจริต

ในบอร์ดผู้บริหารขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งพบปัญหาทุจริตในผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร 

รวมถึงการสืบทอดอำานาจ สร้างเครือข่ายในการปกปิดความผิดเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้นใน

องค์กร

 ท้ังน้ี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ส่วนใหญ่ห่วงการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย                                   

ท่ีมากข้ึน และเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควรปฏิรูปเร่ืองดังกล่าวโดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่

เคร่งครัด มีบทลงโทษเอาผิดที่ชัดเจน 



114

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดงานการปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “พระผู้ให้กำาเนิดประชาธิปไตย”

 วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานการปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “พระผู้ให้                 

กำาเนิดประชาธิปไตย” ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร              

กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ เพื่อเป็นการ

เทิดพระเกียรติวโรกาส ๑๒๐ ปี วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์

ทรงมีพระราชกรณียกิจสำาคัญยิ่งในด้านการวางรากฐานปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของไทย ตลอดจนทรงมีพระราชประสงค์แน่วแน่ที่จะทรงมอบอำานาจการปกครองให้แก่           

ประชาชน โดยทรงเป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ปวงชนชาวไทย ดังนั้น

เพ่ือเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดการปฐกถาพิเศษคร้ังน้ีข้ึน อันเป็นการปลูกฝังค่านิยม 

เสริมสร้างความรัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซ่ึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 ท้ังน้ี ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญฉบับแรก                 

กับอนาคตรัฐธรรมนูญไทย” และ “ประวัติของพระผู้ให้กำาเนิดประชาธิปไตย” โดย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มีใจความว่า พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีย่ิงใหญ่ของประเทศไทย และมี

บทบาทสำาคัญมากในการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย โดยทรงเป็นผู้พระราชทาน

รัฐธรรมนูญฉบับแรกแก่ประชาชนชาวไทย และทรงเป็นนักสันติวิธี โดยทรงสละพระราช

อำานาจ ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น

ระบอบประชาธิปไตย ทำาให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยเป็นไปโดยสันติปราศจาก

การสูญเสีย ตลอดจนทรงมีคุณูปการต่อวงการพระพุทธศาสนา โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง

หนังสือพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ นอกจากน้ีพระองค์ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก         

(UNESCO) ให้ทรงเป็น “บุคคลสำาคัญของโลก” โดยองค์การยูเนสโกได้ยกย่องพระองค์ว่า 

ทรงเป็นบุคคลที่ใช้สันติธรรม เป็นแนวทางการรักษาความสงบของประเทศ
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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช้ีแจงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ พร้อมรับใบอนุญาตช่อง ๑๐

 วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา และนางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ ผู้อำานวยการสถานี       

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เข้าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กรณีขอใบอนุญาตโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล                                          

ประเภทสาธารณะช่องรัฐสภา หมายเลข ๑๐ โดยมี พลโท พีระพงษ์ มานะกิจ 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  และนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสท. เข้าร่วมพิจารณาโดย

คณะกรรมการ กสท. สอบถามถึงความร่วมมือระหว่างสองสำานักงานในการเผยแพร่ข่าวสาร

ผ่านโทรทัศน์รัฐสภา รูปแบบผังรายการ งบประมาณในการบริหารจัดการ รวมท้ังรูปแบบของ

คณะกรรมการบริหารสถานีฯ ซ่ึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา  กล่าวช้ีแจง

การดำาเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาว่า มีภารกิจหลัก

ในการถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภา การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

นิติบัญญัติ เพื่อให้เป็นองค์กรด้านสื่อสารมวลชน ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีความศรัทธาและ

ภาคภูมิใจในความเป็นสื่อนิติบัญญัติ

 ขณะที่ นางสาวโสมอุษา ชี้แจงถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีฯ ว่า 

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการด้าน

นโยบาย โดยไม่มีสัดส่วนของนักการเมืองเข้ามาเป็นคณะกรรมการ มีหน้าที่ในการกำาหนด

ทิศทางรวมไปถึงการกำาหนดนโยบายของสถานีฯ ซ่ึงการทำางานจะเป็นการทำางานร่วมกันของ

ทั้งสองสำานักงานฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการ กสท. เสนอแนะ ให้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึง

นักวิชาการเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการนโยบาย ขณะท่ีการจัดทำาผังรายการควรมีการต้ัง

คณะกรรมการในการตรวจสอบรูปแบบรายการ พร้อมเสนอให้มีรายการเก่ียวกับผู้ด้อยโอกาส 

ให้ความรู้ด้านกฎหมาย รวมท้ังต้องทำาให้กระบวนการนิติบัญญัติใกล้ชิดกับประชาชนมากย่ิงข้ึน 

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ทางผู้บริหารของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

จะต้องนำาเสนอกระบวนการความพร้อมของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ให้สาธารณชนให้รับทราบ รวมทั้งจะเป็นการตอบข้อสงสัยของสื่อมวลชนและประชาชน 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการเป็นทีวีสาธารณะ
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ผู้นำ�บร�ซิลส�บ�นตนเข�รับตำ�แหน่งสมัยที่สอง

	 ประธานาธิบดีดิลมา	 รูสเซฟฟ์	 สาบานตนรับ

ตำาแหน่งผู้นำาบราซิลสมัยที่	 ๒	 อย่างเป็นทางการ	 หลังชนะ

การเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้ว	 โดยเธอยืนยันจะเร่งแก้ปัญหา																																																																																			

เศรษฐกิจและคอร์รัปชันท่ีส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล	

	 วันที่	 ๑	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ประธานาธิบดีดิลมา	

รูสเซฟฟ์	 ผู้นำาบราซิล	 เข้ารับตำาแหน่งผู้นำาบราซิลสมัยที่	 ๒	

อย่างเป็นทางการ	 หลังทำาพิธีสาบานตนต่อสมาชิกรัฐสภา

ในกรุงบราซิเลีย	 พร้อมรับสายสะพายและตราประจำาตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีจากประธานรัฐสภา	 หลังจากนั้นเธอปราศรัย
นางดิลมา	 รูสเซฟฟ์
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หน้าทำาเนียบประธานาธิบดี	 “ปลานัลโต”	 ให้คำามั่นจะเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจและกวาดล้าง

เครือข่ายการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	 โดยจะยกให้เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ	 เพื่อเรียกคืน

ความเชื่อมั่นจากประชาชน

	 บราซิลถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ	 ๗	 ของโลก														

แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเริ่มตกต่ำานับตั้งแต่รูสเซฟฟ์เข้ามารับตำาแหน่ง							

โดยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อปีที่แล้วอยู่เหนือศูนย์เพียงเล็กน้อย	เทียบกับร้อยละ	

๗.๕	เมื่อปี	๒๕๕๓	ในสมัยของประธานาธิบดีลูอิส	อินาซิโอ	ลูลา	ดา	ซิลวา	เป็นผู้นำา

	 นอกจากนี้	 รัฐบาลของเธอเผชิญกับกรณีอื้อฉาวครั้งใหญ่เพียงไม่กี่เดือนก่อน

การเลือกตั้ง	 เมื่อสำานักงานตำารวจและอัยการปฏิบัติการสืบสวนทลายเครือข่ายคอร์รัปชัน

เกี่ยวข้องกับการรับเงินกว่า	 ๓,๐๐๐	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 (ราว	 ๖๖,๐๐๐	 ล้านบาท)	

จากเปโตรบาส	 รัฐวิสาหกิจด้านน้ำามันรายใหญ่ของบราซิลซ่ึงรูสเซฟฟ์เคยเป็นหน่ึงในผู้บริหาร

เจ้าหน้าท่ีบราซิลมีกำาหนดเผยรายช่ือผู้ต้องสงสัย	๓๙	คน	ในเดือนกุมภาพันธ์น้ี	ท่ีอาจเป็นหน่ึง

ในเครือข่ายฉ้อโกงขนาดใหญ่

	 อย่างไรก็ตาม	 การทลายเครือข่ายทุจริตครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถทำาลาย

ฐานเสียงของรูสเซฟฟ์ได้มากนัก	 เธอสามารถเอาชนะการเลือกต้ังประธานาธิบดีท้ังในรอบแรก

เมื่อเดือนตุลาคมและรอบชิงดำาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาได้	 และมีผลคะแนนออกมา

ฉิวเฉียดกับคู่แข่ง

ป�กีสถ�นเสนอกฎหม�ยตั้งศ�ลทห�รรับมือก่อก�รร้�ย

	 รัฐบาลปากีสถานเสนอร่างกฎหมายสองฉบับต่อสภาแห่งชาติ	 ปูทางจัดตั้ง									

ศาลทหารเพื่อดำาเนินคดีก่อการร้ายให้เสร็จรวดเร็ว	 เป็นอีกหนึ่งมาตรการปราบปราม

การก่อการร้ายของรัฐบาล	 หลังกลุ่มตาลีบันเหิมเกริมโจมตีโรงเรียนสร้างความสูญเสียจำานวนมาก

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

	 วันที่	 ๓	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 นายเปร์เวซ	 ราชิด	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กฎหมาย	 ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน	 ปากีสถาน	 ยื่นเสนอร่างกฎหมายสองฉบับ																																																																																																									

ได้แก่	 ร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 ฉบับที่	 ๒๑	 และร่างกฎหมายฉบับแก้ไขป	ี ๒๕๕๘																																																																																																			

ว่าด้วยกองทัพปากีสถาน	 ต่อรัฐสภา	 โดยมีจุดมุ่ งหมายในการจัดตั้ งศาลทหาร	
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เพ่ือเร่งดำาเนินการในคดีก่อการร้าย	 โดยการอภิปรายร่างกฎหมายท้ัง	๒	ฉบับจะมีข้ึนในการประชุม																																																																								

วันจันทร์ท่ี	๕	มกราคม	๒๕๕๘	หลังถูกเล่ือนมาก่อนหน้าน้ี		ร่างกฎหมายดังกล่าวจำาเป็นต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกเสียงส่วนใหญ่	๒	ใน	๓	ของท้ังสภาผู้แทนราษฎรท่ีมี	๓๔๒	ท่ีน่ัง																																																																																																											

และวุฒิสภาที่มี	 ๑๐๔	 ที่นั่ง	 ก่อนจะส่งต่อไปยังประธานาธิบดีเพื่อลงนามและบรรจุเข้าสู่

รัฐธรรมนูญต่อไป

	 การเสนอร่างกฎหมายครั้งนี้	 มีขึ้นหลังการหารือระหว่างฝ่ายการเมืองและ

กองทัพ	 ที่ใช้ระยะเวลาหารือนานหลายวัน	 โดยความเคลื่อนไหวนี้เป็นความพยายาม

ของรัฐบาล	 ท่ีจะยกระดับมาตรการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธให้เด็ดขาดมากย่ิงข้ึน	 โดยการโจมตี

อุกอาจของกลุ่มก่อการร้ายตาลีบัน	ท่ีโรงเรียนแห่งหน่ึงในเมืองเปชวาร์	เม่ือเดือนธันวาคมท่ีแล้ว	

ทำาให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย	๑๕๐	ราย	ในจำานวนนี้เป็นเด็กนักเรียน	๑๓๔	ราย	หลังเกิดเหตุ	

รัฐบาลปากีสถานตื่นตัวมากขึ้นต่อภัยจากการก่อการร้าย	 จึงนำาโทษประหารชีวิตกลับมาใช้

อีกคร้ัง	 และหลังเหตุการณ์ดังกล่าวมีนักโทษในคดีก่อการร้ายถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอ

ไปแล้ว	๗	ราย	
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ประธ�นรัฐสภ�เมียนม�ร์เสนอขึ้นเงินเดือนประธ�น�ธิบดี

	 ประธานรัฐสภาเมียนมาร์เสนอขึ้นเงินเดือน

ประธานาธิบดี ระหว่ า งการประชุมกับบรรดาผู้ นำ า

ประชาสังคมในกรุงย่างกุ้ง	 เน่ืองจากเงินเดือนปัจจุบันไม่เพียงพอ

สำาหรับความรับผิดชอบในตำาแหน่งประธานาธิบดี

	 สำานักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงย่างกุ้ง

ประเทศเมียนมาร์	 เมื่อวันที่	 ๓	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ว่า															

นายฉ่วย	 มานน์	 ประธานรัฐสภาเมียนมาร์	 เสนอให้ขึ้น

เงินเดือนประธานาธิบดีระหว่างการประชุมกับบรรดาผู้นำา

ประชาสังคมในกรุงย่างกุ้งเมื่อวันอังคารที่	 ๓๐	 ธันวาคม	

๒๕๕๗	 ที่ผ่านมา	 โดยประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประธานพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาหรือ

ยูเอสดีพี	 ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเมียนมาร	์ และคาดว่าจะลงสมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดี

สมัยหน้าด้วย	กล่าวว่า	เงินเดือนปัจจุบัน	๕	ล้านจาต	(๔,๘๐๐	ดอลลาร์สหรัฐ)	หรือประมาณ	

๑๕๔,๐๐๐	บาท	ไม่เพียงพอสำาหรับความรับผิดชอบในตำาแหน่งประธานาธิบดี	ซ่ึงเม่ือเทียบกับ						

เงินเดือนที่เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่เข้ามาในประเทศด้วยสัญญาที่ปรึกษาชั่วคราว

มีเงินเดือนอย่างน้อย	๒๕,๐๐๐	ดอลลาร์สหรัฐ	หรือประมาณ	๘	แสนบาท		ผู้เชี่ยวชาญระบบ

การเงินและการธนาคารเท่ากับ	 ๒๕	 ล้านจาต	 ซึ่งเทียบกันไม่ได้กับตำาแหน่งประธานาธิบดี

ที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศ

				 อย่างไรก็ตามโรเบิร์ต	 ซาน	 อ่อง	 นักกฎหมายและนักเคลื่อนไหวเตือนว่า																																																																																																																				

การขึ้นเงินเดือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการเลือกตั้งที่กำาหนดขึ้นอีกไม่นานหรือประมาณ

กลางปี	 ๒๕๕๘	 อาจทำาให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแสดงความไม่เชื่อใจต่อผู้นำา

ประเทศ	ขณะเดียวกัน	เงินเดือนของประธานาธิบดีกำาหนดไว้ที่	๕	ล้านจาต	แต่ประธานาธิบดี

เต็ง	 เส่ง	 ได้รับจริงเพียง	 ๑.๕	 ล้านจาต	 จนถึงเดือนเมษายน	 ๒๕๕๗	 เพราะงบประมาณ

ของรัฐบาลลดลง

นายฉ่วย	มานน์
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				 ด้านฟอน	 มิ้นท์อ่อง	 สมาชิกวุฒิสภา	 ตอบโต้ว่าเงิน	 ๕	 ล้านจาต	 ยังน้อยไป																						

เม่ือเทียบกับผู้นำาคนอ่ืน	ๆ	และว่า	เจ้าหน้าท่ีเมียนมาร์คนอ่ืน	ๆ	ก็ได้รับเงินเดือนสูงซ่ึงทำาให้รายได้												

ของประธานาธิบดีดูน้อยลง	 “สำาหรับหัวหน้ารัฐแล้ว	 ๕	 ล้านจาต	 ถือว่าน้อยมากแม้แต่

พลเอกอาวุโสตานฉ่วยที่เกษียณอายุไปแล้วก็ได้รับเงินบำานาญเดือนละ	 ๑๐	 ล้านจาต”	

อย่างไรก็ตาม	 เขากล่าวเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายของทำาเนียบประธานาธิบดีก็มากและไม่มีการ

ตรวจสอบบัญชี

	 ปัจจุบันนี้รองประธานาธิบดีเมียนมาร์ได้รับเงินเดือน	 ๔	 ล้านจาต	 ขณะที่

ประธานสภาและรัฐมนตรีได้รับเงิน	๓.๕	และ	๓	ล้านจาต	ตามลำาดับ

ประธ�น�ธิบดีศรีลังก� ๒ สมัย แพ้เลือกตั้ง

	 ศรีลังกาจัดการเลือกต้ังประธานาธิบดี	 ผล	 ไมตรีพาลา	 สิริเสนา	 อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขในคณะรัฐบาลประธานาธิบดีราชปักษา	 ชนะ	 มหินทะ	 ราชปักษา	

ผู้เคยดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีติดต่อกันสองสมัย	

	 วันที่	 ๘	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา																				

ได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี	 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งก่อนครบวาระปกติ	 ๒	 ปี	 นายมหินทะ	

ราชปักษา	 ผู้ซึ่งดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีติดต่อกันสองสมัย	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 -	 ๒๕๕๗)									

ได้สมัครเข้าชิงตำาแหน่งอีกครั้งเป็นสมัยที่	 ๓	 ในนามพรรคสหพันธมิตรเสรีภาพประชาชน	

(The	 United	 People’s	 Freedom	 Alliance	 -	 UPFA)	 ในขณะที่พรรคสามัคคีแห่งชาติ	

(The	United	National	Party	 -	UNP)	ซึ่งเป็นผู้นำาพรรคพันธมิตรฝ่ายค้านได้เลือกนายไมตรี

พาลา	 สิริเสนา	 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในคณะรัฐบาลประธานาธิบดี		

ราชปักษาและเลขาธิการพรรคเสรีภาพศรีลังกา	(Sri	Lanka	Freedom	Party	-	SLFP)	เป็นผู้แทน								

เข้าชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีครั้งนี้	 ผลปรากฏว่า	 นายสิริเสนา	 ได้รับชัยชนะอย่างพลิก

ความคาดหมาย	 โดยได้คะแนนเสียงร้อยละ	 ๕๑.๒๘	 ในขณะที่ประธานาธิบดีราชปักษา

ได้คะแนนเสียงร้อยละ	๔๗.๕๘	จากจำานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นร้อยละ	๘๑.๕๒	
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	 นายมหิ นทะ 	 ร าชปั กษา 	 อายุ 	 ๖๙ 	 ปี 																																	

อดีตประธานาธิบดีศรีลังกา	 ๒	 สมัย	 ซ่ึงครองอำานาจ

ในศรีลังกานับ	 ๑๐	 ปี	 ได้ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกต้ัง															

ซ่ึงเป็นการเลือกต้ังท่ีสำาคัญในทศวรรษของประเทศศรีลังกา

แห่งนี้	 โดยการพ่ายแพ้ของเขาได้ยุติทศวรรษแห่งการ

ปกครองซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเริ่มกลายเป็นรัฐบาลอำานาจนิยม	

เต็มไปด้วยการเล่นพรรคเล่นพวกและคอร์รัปชัน

	 ด้านนายสิริ เสนา	 มี เชื้อสายสิงหลซึ่ ง เป็น																										

คนส่วนใหญ่ของประเทศ	 ได้สาบานตนเข้ารับตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีคนใหม่ของศรีลังกา	 (คนที่	 ๗)	 เมื่อวันที่	 ๙	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 นับเป็นผู้นำา

คนแรกในรอบสองทศวรรษที่ได้รับการสนับสนุนจากชาวทมิฬและชาวมุสลิม	 อีกทั้งชาว																

สิงหลที่ เป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ	 ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนภารกิจสำาคัญ

ของประธานาธิบดีศรีลังกาคนใหม่ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มคนท่ีมีมายาวนาน

จนเกิดสงครามกลางเมืองที่รุนแรง	 และสร้างความปรองดองภายในประเทศให้เกิดขึ้นได้	

	 ประธานาธิบดีศรีลังกาคนใหม่ได้ให้คำามั่นสัญญาว่าจะดำาเนินความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศอย่างสมดุลกันโดยเฉพาะกับจีน	 อินเดีย	 ปากีสถาน	 สหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่น	

และยุโรป	 เพ่ือให้ประชาชนชาวศรีลังกาได้รับประโยชน์สูงสุด	 รวมท้ังกระชับความสัมพันธ์กับ

อินโดนีเซีย	เกาหลีใต้	และไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายมหินทะ	 ราชปักษา

นายไมตรีพาลา	 สิริเสนา
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รัฐสภ�เก�หลีใต้ผ่�นร่�งกฎหม�ยจ่�ยค่�ชดเชยเรือเฟอร์รีล่ม

		

	 รัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านร่างกฎหมายชดใช้ให้แก่ครอบครัวของเหย่ือเรือเฟอร์รีล่ม																																																																																																																													

คร่าชีวิตผู้ โดยสารกว่า	 ๓๐๐	 คน	 ร่างกฎหมายดังกล่าวกำาหนดจำานวนค่าชดเชย

ซึ่งจะครอบคลุมทั้งเงินของรัฐ	และเงินบริจาคจากประชาชนรวมทั้งภาคเอกชน

	 วันที่ 	 ๑๒	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 รัฐสภาเกาหลีใต้ผ่านร่างกฎหมายชดใช้																

ให้แก่ครอบครัวของเหยื่อเรือเฟอร์รีเซวอลล่มเมื่อกลางเดือนเมษายนปีที่แล้ว	 ซึ่งคร่าชีวิต													

ผู้โดยสารกว่า	 ๓๐๐	 คน	 ร่างกฎหมายนี้ยังเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการที่ควบคุมโดย

สำานักนายกรัฐมนตรี	 เพ่ือกำาหนดจำานวนค่าชดเชยซ่ึงจะครอบคลุมท้ังเงินของรัฐ	 และเงินบริจาค

จากประชาชนรวมทั้งภาคเอกชน	ทั้งนี้	 เรือเซวอลซึ่งขาดความสมดุลและบรรทุกน้ำาหนักเกิน

พิกัดได้ล่มนอกเกาะจินโด	ทางใต้ของประเทศพร้อมผู้โดยสาร	๔๗๖	คน	เป็นนักเรียน	๓๒๕	คน	

มีนักเรียนรอดตายแค่	๗๕	คนเท่าน้ัน	นอกจากน้ัน	 ผู้เก่ียวข้องในเหตุการณ์เรือล่มถูกดำาเนินคดี																																																

และขึ้นศาลมากกว่า	๕๐	คน	รวมทั้งลูกเรือเฟอร์รีเซวอล	๑๕	คน	ซึ่งเป็นชุดแรกที่เอาตัวรอด																					

ปีนเข้าหาเรือชูชีพ	 พวกเขาถูกกล่าวหาละทิ้งผู้ โดยสารที่ยังคงอยู่ข้างในเรือเฟอร์รี	

ส่วนกัปตันเรือเซวอลถูกศาลพิพากษาจำาคุก	 ๓๖	 ปี	 ในข้อหาประมาทและละเลยหน้าที่

ส่วนลูกเรืออาวุโส	๓	คน	ต้องโทษจำาคุกระหว่าง	๑๕	-	๓๐	ปี
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น�ยกฯ ฝรั่งเศสหนุนตอบโต้ก�รก่อก�รร้�ยอย่�งเข้มข้น

	 นายกฯ	 ฝรั่งเศสเรียกร้องใช้มาตรการต่อต้าน

การก่อการร้ายเข้มข้นมากขึ้นและอาจส่งผลลิดรอนสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนเพื่อแลกกับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

	 วันท่ี	 ๑๓	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 นายมานูเอล	 วาลส์																																																																																				

นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้ใช้มาตรการต่อต้าน

การก่อการร้ายที่มีความเข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุ

คนร้ายใช้อาวุธโจมตีหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์แนวเสียดสี																		

“ชาร์ลี	 เอบโด”	 รวมทั้งห้างสรรพสินค้าของชาวยิวและ							

เจ้าหน้าท่ีตำารวจของฝร่ังเศสเม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมา	 เป็นเหตุ

ทำาให้มีผู้เสียชีวิต	 ๑๗	 คน	 การก่อการร้ายครั้งนี้อาจนำาไปสู่การกวาดล้างการก่อการร้าย

ครั้งใหญ่ที่อาจต้องลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อแลกกับความปลอดภัยที่มากขึ้น

	 ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาซึ่งในเวลาปกติมักขัดแย้งโต้เถียงกัน						

อยู่เสมอต่างลงมติสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่	 พร้อมลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับการปลุกเร้า

ของนายกรัฐมนตรีวาลส์อย่างดังสนั่นต่อเนื่องระหว่างที่เขากล่าวต่อรัฐสภา	 จากนั้นก็ลงมติ

ด้วยคะแนนเสียง	๔๘๘	ต่อ	๑	 นอกจากนี้ยังเปิดทางให้มีการขยายการปฏิบัติการโจมตีทาง

อากาศของฝรั่งเศสต่อกลุ่มหัวรุนแรงไอเอสในอิรักด้วย	 รวมทั้งเรียกร้องให้มีการเพิ่มการเฝ้า

ระวังตรวจตรากลุ่มหัวรุนแรงที่ถูกคุมขัง	 และกล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	

ให้กำาหนดข้อเสนอด้านความมั่นคงขึ้นใหม่

	 ด้านตำารวจฝรั่งเศสได้ตรึงกำาลังทหาร	๑๐,๐๐๐	นาย	เพื่อคุ้มกันสถานที่อ่อนไหว

ซึ่งรวมทั้งโรงเรียนชาวยิวและโบสถ์ยิว	มัสยิดและศูนย์กลางการท่องเที่ยวของฝรั่งเศส	

นายมานูเอล	วาลส์
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ประธ�น�ธิบดีอิต�ลีประก�ศล�ออกจ�กตำ�แหน่ง

	 ประธานาธิบดีจิออร์จิโอ	นาโปลิตาโน	ของอิตาลี

ประกาศลาออกจากตำาแหน่ง	 ให้เหตุผลเรื่องความชราภาพ	

เปิดทางเลือกตั้งผู้นำาคนใหม่

	 วันที่	 ๑๔	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ประธานาธิบดี														

จิออร์จิโอ	นาโปลิตาโน	 วัย	๘๙	ปีของอิตาลีประกาศลาออก	

หลังอยู่ในตำาแหน่งนานเกือบ	๙	ปี	 โดยให้เหตุผลของความ

ชราภาพที่ทำาให้ตัดสินใจสละเก้าอี้ผู้นำาประเทศก่อนที่จะ

สิ้นสุดวาระการดำารงตำาแหน่ง	 นาโปลิตาโน	 ดำารงตำาแหน่ง

สมัยแรกตั้งแต่ปี	 ๒๐๐๖	 และถูกขอให้รับตำาแหน่งเป็นสมัย

ที่สองเมื่อปี	 ๒๐๑๓	 หลังอิตาลีต้องประสบปัญหาขาดเสถียรภาพทางการเมืองเป็นเวลา

หลายปี	 ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของอิตาลีที่ดำารงตำาแหน่งถึงสองสมัย	 การลาออก																							

ของประธานาธิบดีนาโปลิตาโน	 เป็นเร่ืองท้าทายสำาหรับนายกรัฐมนตรีมัตเตโอ	 เรนซี	 ท่ีจะต้อง

ดำาเนินการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ	และการเมืองของประเทศใหม่ทั้งหมด

	 รัฐสภาของอิตาลีและตัวแทนจากแคว้นต่าง	 ๆ	 ๕๘	 แคว้น	 จะต้องร่วมประชุม

ภายใน	๑๕	วัน	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่	โดยผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะได้รับ

ตำาแหน่งคนต่อไป	 มีอดีตนายกรัฐมนตรีโรมาโน	โพรดี	และจูเลียโน	อมาโต	รวมถึงรัฐมนตรี

ด้านเศรษฐกิจ	 ปีแอร์	 คาโล	 พาโดอัน	 รัฐมนตรีกลาโหม	 โรเบอร์ตา	 ปินอตติ	 และอดีตผู้ว่า		

กรุงโรม	วอลเตอร์	วัลโตรนี

	 สำาหรับตำาแหน่งประธานาธิบดีของอิตาลีนั้น	 โดยทั่วไปมีบทบาทเป็นผู้นำาเชิง

สัญลักษณ์ของรัฐ	 โดยที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ใช้อำานาจบริหาร	 แต่ในช่วงวิกฤติทางการ

เมืองประธานาธิบดีจะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยตั้งรัฐบาลชุดใหม่

นายจิออร์จิโอ	นาโปลิตาโน
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โอบ�ม�ประก�ศใช้สิทธิวีโต้รัฐสภ�ห�กเพิ่มม�ตรก�รแทรกแซงอิหร่�น

	

	 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ	 และนายกรัฐมนตรี	อังกฤษเรียกร้องจะใช้สิทธิวีโต้รัฐสภา																							

หากเพิ่มมาตรการแทรกแซงอิหร่านจากความขัดแย้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ 	

ควรใช้กระบวนการเจรจาเพื่อยุติการแก้ปัญหา

	 วันที่	 ๑๖	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 นายกรัฐมนตรีเดวิด	 คาเมรอน	 ของอังกฤษ	 และ

ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 ของสหรัฐอเมริกา	 ได้เรียกร้องมิให้รัฐสภาเพิ่มมาตรการ

แทรกแซงต่อประเทศอิหร่านจากความขัดแย้งเรื่องการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่าน	

พร้อมขู่ที่จะใช้สิทธิในการวีโต้	(สิทธิยับยั้ง)	การผ่านกฎหมายใด	ๆ	ในเรื่องนี้หากจำาเป็น

	 ประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้รัฐสภาอดทนระหว่างที่การเจรจากับอิหร่าน

ยังคงดำาเนินอยู่และกล่าวว่าการเพิ่มมาตรการแทรกแซงมีแต่จะทำาลายโอกาสที่จะยุติ

ความขัดแย้งที่ซับซ้อนและดำาเนินมาอย่างยาวนานด้วยกระบวนการทางการทูต

		 ด้านนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนก็ได้แสดงความเห็นต่อต้านการเพิ่มมาตรการ

การแทรกแซงต่ออิหร่านเช่นกัน	 โดยกล่าวว่า	 พวกเขาเชื่อว่าจะสามารถโน้มน้าวให้อิหร่าน

ยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้สำาเร็จ	 แต่ทุกฝ่ายต้องให้โอกาสแก่กระบวนการเจรจาอย่างเต็มท่ี	

ฉะนั้นจึงไม่ควรเพิ่มมาตรการการแทรกแซงใด	ๆ	ในขณะนี้

นายเดวิด	คาเมรอน นายบารัค	โอบามา
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น�ยกฯ โซม�เลียประก�ศยุบคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งแต่งตั้งใหม่

	 นายกฯ	 โซมาเลียประกาศยุบคณะรัฐมนตรีท่ีเพ่ิงแต่งต้ังใหม่	 เน่ืองจากถูกคัดค้าน

จากรัฐสภาเกี่ยวกับรายชื่อคณะรัฐมนตรี

	 วันที่	 ๑๗	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของโซมาเลียประกาศยุบ		

คณะรัฐมนตรีของเขา	 เพราะถูกคัดค้านจากรัฐสภาเกี่ยวกับรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่เปิดเผย																																																															

เมื่อไม่ถึง	 ๑	 สัปดาห์ที่ผ่านมา	 ทั้งนี้	 นายกรัฐมนตรีโอมาร์	 อับดีราชิด	 อาลี	 ชาร์มาร์เก																																	

ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีเม่ือเดือนท่ีแล้ว	 หลังเกิดความขัดแย้งกับประธานาธิบดี																																													

ฮัสซัน	 เชค	 โมฮามุด	 ที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ	 จะต้องแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่	

ในอีก	๒	 สัปดาห์ข้างหน้า	 โฆษกรัฐสภากล่าวว่า	 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบคณะรัฐมนตรี

ใหม่ที่เขาได้ประกาศเมื่อเร็วๆ	นี้แล้ว	และเขาจะต้องจัดตั้งรัฐบาลใหม่ภายใน	๑๔	วัน

อินโดฯ ห้�มส�ยก�รบินข�ยตั๋วล่วงหน้�เส้นท�งที่ยังไม่อนุมัติ

	 ทางการอินโดนีเซียเตรียมแก้ไขกฎระเบียบควบคุมความปลอดภัยทางการบิน	

ห้ามสายการบินขายต๋ัวล่วงหน้าเส้นทางท่ียังไม่อนุมัติ	 หลังเกิดเหตุการณ์เคร่ืองบินสายการบิน

แอร์เอเชียประสบอุบัติเหตุจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งลำาจำานวน	๑๖๒	คน
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	 วันที่	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๕๗	 นายอิกนาซิอุส	 โจนาน	 รัฐมนตรีว่าการขนส่ง

อินโดนีเซีย	ได้เสนอแก้ไขกฎระเบียบทางการบินต่อรัฐสภา	โดยกล่าวว่ามีการกำาหนดให้มีการ

ตรวจสุขภาพนักบิน	พนักงานบนเครื่อง	และเจ้าหน้าที่ควบคุมการบิน	นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์

เครื่องบินแอร์เอเชียตก	 นอกจากนี้	 เขายังเสนอให้ห้ามสายการบินขายตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า

ก่อนที่จะได้รับอนุมัติเส้นทางบิน	 และเส้นทางใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นเวลา	๔	 เดือน

ก่อนที่สายการบินจะสามารถนำาเครื่องขึ้นบิน

	 อินโดนีเซียประกาศระงับเที่ยวบินของสายการบิน	๕	สายก่อนหน้านี้	 เนื่องจาก

พบว่ามีการทำาผิดกฎระเบียบด้วยการขึ้นบินในเส้นทางที่ยังไม่ได้รับอนุญาต	 นายอิกนาซิอุส	

เปิดเผยว่า	 สายการบินเหล่านี้ถูกระงับเที่ยวบิน	 เนื่องจากบินในเส้นทางในวันที่ไม่ได้รับ													

อนุญาต	 โดยทางการอินโดนีเซียได้ระงับเที่ยวบิน	 ๖๑	 เที่ยวเพื่อรอการอนุมัติครั้งใหม่	

หลังจากท่ีทางกระทรวงระงับเท่ียวบินของสายการบินแอร์เอเชียหลายเท่ียวบินหลังเกิดเหตุ

เที่ยวบิน	๘๕๐๑	ตกเมื่อเดือนที่แล้ว

	 ท้ังน้ี	สายการบินท่ีถูกระงับเท่ียวบิน	ได้แก่	ไลอ้อน	แอร์	ซ่ึงถูกระงับ	๓๕	เท่ียวบิน		

วิงส์	แอร์	ในเครือไลอ้อน	แอร์	ถูกระงับ	๑๘	เท่ียวบิน	การูด้า	อินโดนีเซีย	ถูกระงับ	๔	เท่ียวบิน		

ซูซิ	แอร์	ถูกระงับ	๓	เที่ยวบิน	และทรานส์นูซา	ถูกระงับ	๑	เที่ยวบิน

สภ�ฯ อินโดฯ มีมติให้เลือกตั้งผู้นำ�ท้องถิ่นโดยตรง

	 สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียมีมติให้เลือกตั้งผู้นำาท้องถิ่นโดยตรง	 ตามที่

ประชาชนเรียกร้องให้นำากฎหมายดังกล่าวกลับมาบังคับใช้อีกครั้ง	 เพื่อป้องกันประเทศ

ย้อนกลับไปสู่การปกครองระบอบเผด็จการและการลิดรอนสิทธิของประชาชนตามระบอบ

ประชาธิปไตย
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	 วันที่	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียชุดใหม่มีมติ												

เป็นเอกฉันท์ผ่านกฎหมายท่ีจะให้มีการเลือกต้ังผู้นำาท้องถ่ินโดยตรงอีกคร้ัง	 ซ่ึงเป็นการพลิกกลับ

มติเดิมที่มีมาก่อนหน้าเมื่อวันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๕๗	สภาผู้แทนราษฎรในช่วงรัฐบาลรักษา

การของประธานาธิบดีซูชิโล	 บัมบัง	 ยูโดโยโน	 มีมติให้ความเห็นชอบกฎหมายยกเลิกการ

เลือกตั้งผู้นำาท้องถิ่นทุกระดับ	 โดยให้มาจากการแต่งตั้งของสภาท้องถิ่น	 (Local	 Legislative	

Councils)	 ในคร้ังน้ัน	 ประชาชนได้ออกมาแสดงความไม่พอใจโดยรวมตัวกันด้านหน้ารัฐสภา																																																			

อินโดนีเซียและเผายางประท้วงเพราะเห็นว่า	 กฎหมายดังกล่าวลิดรอนสิทธิของประชาชน

ตามครรลองประชาธิปไตย	 และจะนำาประเทศย้อนกลับไปสู่การปกครองระบอบเผด็จการ

เช่นเดียวกับสมัยประธานาธิบดีซูฮาร์โตที่สภาท้องถิ่นมักแต่งตั้งนายทหาร	 นักการเมืองที่มี

สายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลขึ้นเป็นผู้ทำาท้องถิ่น	 อาทิ	 นายกเทศมนตรี	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	

เม่ือประชาชนมีปฏิกิริยาต่อต้านรุนแรง	 ประธานาธิบดียูโดโยโนจึงได้แถลงว่าจะเสนอกฎหมายใหม่

ให้กับไปเลือกตั้งผู้นำาท้องถิ่นโดยตรงดังเดิม	

	 ต่ อ ม า ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร ใ น ส มั ย รั ฐ บ า ล

ประธานาธิบดีโจโก	 วิโดโด	 ได้นำากฎหมายการเลือกตั้ง

ท้องถิ่นขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง	 โดยเปรียบเทียบข้อดีและ

ข้อเสียระหว่างการเลือกตั้ งโดยตรงกับการมอบอำานาจ

ให้สภาท้องถิ่นแต่งตั้ งขึ้น	 สำาหรับการเลือกตั้ งโดยตรง

มีข้อเสียตรงที่มีค่าใช้จ่ายสูง	 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน	

และปัญหาความขัดแย้งของคู่แข่งขัน	 อย่างไรก็ตาม	 ได้มีมติ

เห็นพ้องกันที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้นำาทุกระดับโดยตรงทั้งหมด	 ตามที่ประชาชนเรียกร้อง

ซึ่งจากผลสำารวจความเห็นล่าสุดพบว่า	 ชาวอินโดนีเซียร้อยละ	 ๙๑	 สนับสนุนการเลือกต้ัง																																																						

ผู้นำาท้องถิ่นโดยตรง	 รวมทั้งประธานาธิบดีวิโดโด	 ผู้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและ

มาจากตำาแหน่งผู้นำาการปกครองระดับท้องถ่ินในตำาแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสุราการ์ตา																																																																																																																																										

(โซโล)	 และผู้ว่าการกรุงจารการ์ตา	 มาก่อนด้วย	 นาย	 Tjahjo	 Kumolo	 รัฐมนตรีว่าการ	

กระทรวงมหาดไทยอินโดนีเซีย	 กล่าวว่า	 มติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 “รักษาอำานาจและ

จิตวิญญาณประชาธิปไตยของประชาชน”	

	 อินโดนีเซียมีการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับหัวหน้าเขตหรืออำาเภอทั่วประเทศ		

จำานวน	๕๐๐	ตำาแหน่ง	และระดับผู้ว่าการจังหวัด	จำานวน	๓๔	ตำาแหน่ง	ซ่ึงภายในปี	๒๕๕๘	น้ี	

จะได้จัดให้มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขึ้นมากกว่า	๒๐๐	หน่วย

นายโจโก		วิโดโด															
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โอบ�ม�แถลงนโยบ�ยประจำ�ปีต่อรัฐสภ�

	

	 ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 แถลงนโยบายประจำาปี	 หรือสเตท	 ออฟ									

เดอะยูเนียน	 ต่อรัฐสภา	 เรียกร้องให้สหรัฐเปิดศักราชใหม่	 หลังจากสหรัฐจมปลักอยู่กับสงคราม

และเศรษฐกิจฝืดเคืองมานาน	 โดยมีนโยบายข้ึนภาษีคนรวยและสถาบันการเงิน	 เพ่ือนำาไปลดภาษี

และเพิ่มสวัสดิการให้กับชนชั้นกลาง	

	 วันท่ี	 ๒๐	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ประธานาธิบดีบารัค	 โอบามา	 ผู้นำาสหรัฐอเมริกา																									

แถลงนโยบายประจำาปี	 หรือสเตท	 ออฟ	 เดอะยูเนียน	 ต่อรัฐสภา	 โดยโอบามาประกาศเปล่ียนหน้า

ของสงครามและเศรษฐกิจฝืดเคืองท่ีสหรัฐอเมริกาเผชิญมาหลายปี	 พร้อมกับเรียกร้องให้เปิดศักราชใหม่

ในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาท่ีนำาไปสู่เศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน	 นอกจากน้ี	 ประธานาธิบดีโอบามา	

ยังเรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา	 การจ่ายเงินที่เท่าเทียมกันสำาหรับผู้หญิง	 และระงับการ

เก็บภาษีชนชั้นกลาง

	 ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามายังย้ำาถึงการยุติมาตรการคว่ำาบาตรคิวบา

ประเทศเพ่ือนบ้านท่ีดำาเนินมาคร่ึงศตวรรษและว่า	 การเปล่ียนนโยบายต่อคิวบาของสหรัฐอเมริกา

เพื่อปิดฉากความไม่ไว้วางใจที่มีมาหลายชั่วอายุคน	 ไม่เพียงแค่นั้น	 โอบามายังประกาศวีโต	

(สิทธิยับย้ัง)	การเคล่ือนไหวใด	 ๆ	ก็ตามท่ีเป็นการเพ่ิมมาตรการคว่ำาบาตรอิหร่านอีก	ผู้นำาสหรัฐอเมริกา

เตือนว่า	 การเพิ่มมาตรการคว่ำาบาตรอิหร่านอาจทำาลายการเจรจาที่มีเป้าหมายเพื่อบรรลุ

ข้อตกลงนิวเคลียร์และการผ่านมาตรการคว่ำาบาตรระลอกใหม่ในสภาแห่งนี้รับรองได้เลยว่า																																																																																																																											

จะทำาให้การทูตล้มเหลว	 ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทำาให้เขาต้องใช้สิทธิยับยั้งมาตรการคว่ำาบาตร
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รอบใหม่ต่ออิหร่าน	 ส่วนกรณีของอิรักกับซีเรีย	 สหรัฐอเมริกาในฐานะผู้นำาจำาเป็นต้อง

หยุดความเหิมเกริมของกลุ่มติดอาวุธไอเอสที่ยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ในอิรักและซีเรีย	

ขณะเดียวกันประธานาธิบดี โอบามายังเรียกร้องปฏิรูประบบยุติธรรมอาญาของ

สหรัฐอเมริกา	 หลังเกิดเหตุตำารวจยิงคนผิวสีในรัฐมิสซูรีและนครนิวยอร์ก	 โอบามาบอกว่า	

ชาวอเมริกันอาจมีความเข้าใจแตกต่างกันเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายไมเคิลบราวน์	 ที่เมือง

เฟอร์กูสันรัฐมิสซูรี	 และนายเอริคการ์เนอร์	 ในนครนิวยอร์ก	 ซึ่งทั้งคู่เป็นชายผิวสีไร้อาวุธ

ที่เสียชีวิตหลังเผชิญหน้ากับตำารวจผิวขาว	 ส่วนประเด็นการค้าประธานาธิบดีโอบามา

เรียกร้องสภาคองเกรสให้อำานาจเขาอย่างเต็มที่ในการเจรจาการค้าข้ามแปซิฟิก

เวเนซุเอล�ขึ้นค่�แรงขั้นต่ำ�พร้อมทั้งปรับอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�

	 ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาแถลงสุนทรพจน์ต่อรัฐสภา	 เดินหน้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา	

พร้อมทั้งปรับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินโบลีวาร์	 ยืนยัน	 หน่วยงาน									

ที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางแก้ไขระบบอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงินต่อไป

	 วันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๘	ประธานาธิบดีนีโกลัส	มาดูโร	โมโรส	แถลงสุนทรพจน์

ประจำาปีต่อรัฐสภา	 ซึ่งผู้นำาเวเนซุเอลาประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำาอีกร้อยละ	 ๑๕	

พร้อมท้ังประกาศปรับอัตราแลกเปล่ียนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินโบลีวาร์	 สำาหรับใช้ในการ

ซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ในระยะนี้	 ว่าสูงสุดอยู่ที่	๖.๓	 โบลีวาร์ต่อ	๑	ดอลลาร์สหรัฐ	ขณะที่อัตรา

แลกเปลี่ยนในตลาดมืดอยู่ที่	 ๑๗๗	 โบลีวาร์ต่อ	 ๑	 ดอลลาร์สหรัฐ	 โดยยืนยันว่า	 หน่วยงาน																		

ที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาทางแก้ไขเรื่องระบบอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองสกุลเงินต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขณะเดียวกัน	 มาดูโร	 ยังรับอย่างตรงไปตรงมา

เป็นครั้งแรกว่า	สถานการณ์ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกแทบ

ไม่มีแนวโน้มหวนกลับคืนไปแตะระดับ	๑๐๐	ดอลลาร์สหรัฐ

ต่อ	๑	บาร์เรลอีก	(	ราว	๓,๓๐๐	บาท	)	ซึ่งจะส่งผลกระทบ

อย่างหนักในระยะยาวต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ	 ท่ีพ่ึงพา

รายได้จากการส่งออกน้ำามันดิบถึงร้อยละ	 ๙๖	 ของสินค้า

ส่งออกทั้งหมดอย่างแน่นอน	 และอาจทำาให้รัฐบาลต้อง

นายนีโกลัส	มาดูโร	โมโรส
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กลับมาใช้นโยบายอุดหนุนราคาน้ำาในประเทศอีกครั้ง	 หลังเคยดำาเนินการมาแล้วครั้งหนึ่ง

เม่ือปี	๒๕๕๖	โดยใช้งบประมาณมากถึง	๑๕,๐๐๐	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	(	ราว	๔๙๕,๐๐๐	ล้านบาท)

											 ท้ังน้ี	 การแถลงสุนทรพจน์ของมาดูโร	 โมโรส	 ทายาทการเมืองคนสำาคัญของอดีต															

ประธานาธิบดีฮูโก้	 ชาวเซ	 ผู้ล่วงลับ	 เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ของเวเนซุเอลาท่ีกำาลังย่ำาแย่	อัตราเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ	๖๔	ส่งผลให้เกิดวิกฤติการณ์ขาดแคลน

สินค้าจำาเป็นหลายชนิด	 โดยเฉพาะอาหารและกระดาษชำาระ	 ด้านนักวิเคราะห์บางส่วนมอง

สุนทรพจน์ของผู้นำาเวเนซุเอลาไม่ต่างอะไรกับนโยบาย	“ประชานิยม”	ขายฝันให้กับประชาชน

ผู้นำ�เยเมนล�ออกหลังกบฏฮูทียึดทำ�เนียบ	

	 ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของเยเมน	 ลาออกจากตำาแหน่ง	 หลังกบฏ				

บุกยึดทำาเนียบ	ทำาให้ประเทศเข้าสู่ความโกลาหล	สหรัฐอเมริกาวิตกอาจเกิดความรุนแรงตามมา	 ส่ังถอน

เจ้าหน้าที่บางส่วนออกจากสถานทูตเพื่อความปลอดภัย	

	 วันท่ี	๒๒	มกราคม	๒๕๕๘	ประธานาธิบดีอับดุล	รับบูห์	

มานซูร์	 ฮาดี	 ของเยเมน	 ลาออกจากตำาแหน่ง	 โดยระบุ

ในหนังสือลาออกว่า	 ไม่อาจอยู่ในตำาแหน่งต่อได้ในขณะท่ี

ประเทศเผชิญภาวะชะงักงัน	 และเชื่อว่าไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายได้	 ไม่สามารถทำาให้ประเทศ

สงบสุขได้	 การลาออกของอับดุล	 รับบูห์	 มานซูร์	 ฮาดี	 มีข้ึน

หลังจากคณะรัฐมนตรีนำาโดยนายกรัฐมนตรีคาลิด	 บาฮาห์	

ยื่นหนังสือลาออก	

	 การตัดสินใจอย่างกะทันหันของทั้งประธานาธิบดี

และรัฐบาล	 มีขึ้นหลังจากกบฏฮูทีสามารถบุกยึดทำาเนียบประธานาธิบดีในช่วงกลางเดือน

มกราคมที่ผ่านมา	 ตามด้วยการยึดทำาเนียบนายกรัฐมนตรี	 หลังจากสามารถควบคุมพื้นที่

ส่วนใหญ่ของกรุงซานอะ	เมืองหลวงได้ต้ังแต่เดือนกันยายน	และนักรบของกบฏฮูที	ยังคงปิดล้อม												

ทำาเนียบเหล่านี้อยู่	 แม้ว่ามีข่าวบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลแล้วว่าจะถอนกำาลังออกไป	

และประธานาธิบดียอมทำาตามข้อเรียกร้องของกบฏ	เพ่ือยุติการต่อสู้ท่ีทำาให้มีผู้เสียชีวิต	๓๕	คน	

และบาดเจ็บ	๙๔	คน

นายอับดุล	รับบูห์	มานซูร์	ฮาดี
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	 ชนวนความขัดแย้งล่าสุด	 เกิดจากกลุ่มฮูทีคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่													

ที่จะใช้ระบบสหพันธรัฐในการปกครองประเทศที่จะแบ่งเป็น	 ๖	 ภูมิภาค	 เพราะวิตกว่า	

จะกระทบต่อฐานอำานาจของพวกเขาในภาคเหนือ	 กลุ่มฮูทีซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม	

นิกายชีอะห์	กลุ่มย่อยไซดี	ลุกฮือต่อสู้เป็นระยะ	ๆ	นับตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	เพื่อเรียกร้องอำานาจ

ปกครองตนเองมากขึ้นในจังหวัดซาดา	ทางภาคเหนือ

	 การล่มสลายของรัฐบาลเยเมนภายใต้การนำาของฮาดีที่ได้รับการสนับสนุน									

จากชาติตะวันตก	 สร้างความหว่ันวิตกให้กับสหรัฐอย่างมาก	 เพราะเยเมนเป็นฐานท่ีม่ันสำาคัญ

ของเครือข่ายอัลไกด้าในคาบสมุทรอาระเบีย	 และเยเมนเป็นพันธมิตรสำาคัญของสหรัฐ	

โดยอนุญาตให้สหรัฐส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน	เข้าไปกำาจัดกลุ่มอัลไกด้าในดินแดนเยเมนได้

	 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากำาลังจับตาสถานการณ์	 และสนับสนุนให้เกิด

การถ่ายโอนอำานาจอย่างสันติ	 พร้อมทั้งขอให้ทุกฝ่ายเคารพข้อตกลงสันติภาพ	 นอกจากนี้

ได้ส่ังถอนกำาลังเจ้าหน้าท่ีบางส่วนออกจากสถานทูตในเยเมนแล้วเพ่ือความปลอดภัย	 แต่ยืนยัน

ยังไม่มีแผนปิดสถานทูต	 ก่อนหน้าน้ีสหรัฐอเมริกาได้ลดเจ้าหน้าท่ีในสถานทูตมาตลอดหลายเดือนน้ี

นับจากกบฏเข้ายึดพื้นที่ในเมืองหลวง
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เก�หลีใต้แต่งตั้งน�ยกฯ คนใหม่

	 ประธานาธิบดีปาร์ค	 กึน-เฮ	 ผู้นำาเกาหลีใต้															

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่	 แทนคนเก่าที่ลาออกไป

เม่ือ	๑๐	เดือนก่อน	หลังอุบัติเหตุเรือเฟอร์รีล่ม	มีผู้เสียชีวิตกว่า	

๓๐๐	คน

	 วันที่	 ๒๓	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ประธานาธิบดี														

ปาร์ค	 กึน-เฮ	 แต่งต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซ่ึงดูเหมือน

ว่าจะเป็นไปเพื่อส่งเสริมคะแนนนิยมที่ตกต่ำาของเธอ

ที่เกิดจากคนใกล้ชิดถูกกล่าวหาด้วยเรื่องอื้อฉาวต่าง	 ๆ	

โดยปาร์ค	กึน-เฮได้แต่งต้ังนายลีวัน-คู	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

พรรครัฐบาล	วัย	๖๔	ปี	แทนนายชุงฮอง-วอน	ที่รักษาการ

เกือบ	๑๐	 เดือน	นายกรัฐมนตรีท่านนี้ยื่นใบลาออกจากตำาแหน่งเมื่อปีที่แล้วเพื่อแสดงความ

รับผิดชอบในเหตุการณ์เรือเฟอร์รีอับปางซ่ึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่า	 ๓๐๐	 คน	 ในเดือนเมษายน									

ปี	 ๒๕๕๗	 พร้อมกันนั้น	 ประธานาธิบดีปาร์คยังได้ปรับคณะรัฐมนตรีและมีแผนการ

ที่จะใช้ทีมที่ปรึกษาด้านนโยบายพิเศษหลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

กับประชาชนที่ย่ำาแย่และขาดความโปร่งใสในการตัดสินใจของรัฐบาล

	 อย่างไรก็ตาม	 ระบบการเมืองของเกาหลีใต้	 อำานาจในการบริหารประเทศรวมศูนย์

อยู่กับประธานาธิบดี	 แต่นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้บริหารประเทศหากประธานาธิบดี

เป็นบุคคลไร้ความสามารถ	ก่อนหน้านี้	ปาร์ค	กึน-เฮ	ตัดสินใจรั้งตัวนายชุงให้อยู่ในตำาแหน่ง								

ถึงเดือนมิถุนายนหลังจากผู้ที่ เธอหมายตาไว้สองคนที่จะเสนอชื่อเข้ารับตำาแหน่งนี้

ต้องล้มเลิกการเสนอชื่อเพราะปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมในอดีตของทั้งสองคน	 นายชุงจะอยู่

ในตำาแหน่งผู้นำาหมายเลข	๒	ต่อไปจนกว่านายลีจะผ่านมติเห็นชอบจากรัฐสภา

นางปาร์ค	กึน-เฮ	
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พรรคฝ่�ยซ้�ยจัดกรีซชนะเลือกตั้ง

	 กรีซเปิดคูหาเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา	 ชัยชนะตกเป็นของพรรคฝ่ายซ้ายจัด															
“ซีริซา”	 ฝ่ายค้าน	 ที่มีนโยบายต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัด	 แต่ยังมีคะแนนเสียงไม่มากพอ								
ที่จะกุมอำานาจเบ็ดเสร็จในรัฐสภา	
	 วันที่	 ๒๕	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 	 กรีซเปิดคูหาเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา	 จากผลการ
นับคะแนนหน้าคูหา	หรือเอกซิตโพล	 (exit	 poll)	 ระบุว่า	พรรค	 “ซีริซา”	ฝ่ายซ้ายจัดของกรีซ													
ที่มีแนวคิดต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัด	 ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติ	
ชนะการเลือกต้ังสมาชิกรัฐสภาของกรีซ	 โดยได้เก้าอ้ีในสภาถึง	๑๕๐	ท่ีน่ัง	ขาดอีกเพียงท่ีน่ังเดียว

ก็จะครองเสียงเด็ดขาดในสภา

	 ผลเอกซิตโพล	 ระบุว่า	 พรรคซีริซาได้คะแนนเสียงระหว่าง	 ๓๖	 -	 ๓๘	 %																								
ของคะแนนโหวตท้ังหมด	ขณะท่ีพรรครัฐบาลพรรค	“ประชาธิปไตยใหม่”	(เอ็นดี)	ฝ่ายอนุรักษนิยม	

ตามมาเป็นท่ีสอง	๒๖	-	๒๘	 %	ส่วนพรรคขวาจัดอย่าง	“โกลเดน	ดอว์น”	และพรรคสายกลาง	
“เดอะริเวอร์”	เป็นที่สาม	
	 หลังทราบผลเอกซิตโพล	 นายอเล็กซิส	 ซีปราส	 หัวหน้าพรรคซีริซา	 วัย	 ๔๐	 ปี																																																																																																																							
ผู้เคยให้คำามั่นในนโยบายหาเสียงว่าจะยกเลิกมาตรการรัดเข็มขัดหลายประการซึ่งเป็น
เงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มทรอยกา	 ซึ่งประกอบด้วย	 ธนาคารกลางยุโรป	 (อีซีบี)	
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	(ไอเอ็มเอฟ)	และสหภาพยุโรป	(อียู)	และจะมีการเจรจากันใหม่	
	 ด้านนายแอนโตนิส	ซามาราส	นายกรัฐมนตรี	 ซึ่งกำาลังจะพ้นตำาแหน่ง	กล่าวว่า	
ชาวกรีซได้ออกเสียงแล้วและก็เคารพการตัดสินใจของประชาชน	 ทั้งนี้	 ผลการเลือกตั้งครั้งนี้
ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากหลายฝ่ายที่เชื่อว่า	 ชัยชนะของพรรคซีริซาจะเป็นการกระตุ้น
พรรคฝ่ายซ้ายจัดทั่วยุโรปที่มีแนวคิดเช่นเดียวกับพรรคซีริซา	 และตลาดหุ้นในประเทศต่าง	ๆ	
กังวลว่า	 หากไม่ใช้มาตรการรัดเข็มขัดกรีซอาจผิดชำาระหนี้สาธารณะ	 และอาจต้องออกจาก
กลุ่มผู้ใช้สกุลเงินยูโร	 หรือยูโรโซน	 แม้พรรคซีริซาจะยืนยันว่า	 พวกเขายังต้องการใช้เงินยูโร

ต่อไปก็ตาม

นายอเล็กซิส	ซีปราส
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ฝรั่งเศสแก้กฎหม�ยยกระดับสถ�นะสัตว์

	 รัฐสภาฝรั่งเศสเห็นชอบร่างแก้ไขกฎหมายให้สัตว์มีสถานะเป็น	 “สิ่งมีชีวิต														

ที่มีความรู้สึก”	จากเดิมที่เป็นเพียง	“วัตถุ”	ที่ครอบครองได้	

	 วันที่	 ๒๙	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 รัฐสภาฝรั่งเศสมีมติผ่านร่างกฎหมายแก้ไข

สถานภาพทางกฎหมายของสัตว์ในประมวลกฎหมายอาญา	 หลังตกเป็นประเด็นที่มีการ									

ถกเถียงกันอย่างดุเดือดมากว่า	 ๑	 ปี	 โดยแก้ไขจากเดิมที่เคยถูกบัญญัติไว้ตั้งแต่สมัย

จักรพรรดินโปเลียน	เม่ือปี	๒๓๔๗	ว่า	หมายถึงสัตว์ท่ีใช้แรงงานในฟาร์ม	มีสถานะเช่นเดียวกับสินค้า

หรือเฟอร์นิเจอร์	 ที่สามารถถูกเป็นเจ้าของได้	เปลี่ยนนิยามใหม่เป็น	“สิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก”

	 ด้านองค์กรเอฟเอ็นเอสอีเอ	 ซึ่งเป็นองค์กรด้านการเกษตร	 แสดงความกังวล

ต่อเร่ืองน้ีเช่นเดียวกับนักการเมืองบางกลุ่ม	 โดยระบุว่า	 กฎหมายน้ีจะทำาให้เกิดความเสียหาย											

ต่ออุตสาหกรรมการเกษตร	 โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เพาะพันธุ์สัตว์	 ขณะที่ตัวแทนกลุ่ม

ฟาวเดชัน	ออฟ	เธอร์ตี	มิลเลียน	เฟรนด์ส	ผู้ผลักดันประเด็นนี้	มองว่า	นับเป็นความก้าวหน้า

ของประเทศในทางหนึ่ง	 ซึ่งล้าหลังกว่าเพื่อนบ้านในกลุ่มสหภาพยุโรป	 (อียู)	 อย่างมาก	

และหวังว่ากฎหมายนี้จะช่วยหยุดพฤติกรรมการกระทำาทารุณสัตว์	
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ 

	 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ช้ี	 “บวรศักด์ิ”	 เข้าใจคลาดเคล่ือน

ระบบเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเป็นระบบประธานาธิบดี	 ขออภัย	 “สมบัติ”	 แล้ว	

“อาณันย์”	 เสนอต้องร่างให้ตีความน้อยที่สุด	 ป้องกันสับสน	 ส่วนข้อเสนอหาคนกลาง									

แก้วิกฤตต้องนิยามความหมายให้ชัดเจน
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	 วันท่ี	 ๕	มกราคม	๒๕๕๘	 พันตรี	อาณันย์	วัชโรทัย																																																																															

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ในฐานะกรรมาธิการปฏิรูป

การเมือง	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เปิดเผยถึงการประชุม									

คณะกรรมาธิการฯ	 ท่ีได้เชิญศาสตราจารย์บวรศักด์ิ	 อุวรรณโณ	

ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 เข้าชี้แจงในสาระ							

สำาคัญของการยกร่างรัฐธรรมนูญว่า	 เป็นการพูดคุย

และชี้แจงเชิงวิชาการในประเด็นข้อเสนอเรื่องที่มา

นายกรัฐมนตรีจากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน	 ตามท่ี																																																																																																																			

ศาสตราจารย์สมบัติ	ธำารงธัญวงศ์	ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง	นำาเสนอต่อคณะกรรมาธิการ

ยกร่างรัฐธรรมนูญ	 ซึ่งในประเด็นที่คุยกันคือ	 เรื่องความเข้าใจต่อระบบบริหารของรัฐบาล

สหรัฐอเมริกาที่ประธานาธิบดีสามารถเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาคองเกรสได้	 หากนำาระบบ

เลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงมาใช้	 อาจถูกมองว่านายกรัฐมนตรีจะมีอำานาจคล้ายกับ

ประธานาธิบดี	 ส่ิงท่ีได้ช้ีแจงเป็นเร่ืองทางวิชาการต่อระบบการปกครองท่ียังเข้าใจกันคลาดเคล่ือน	

เม่ือศาสตราจารย์บวรศักด์ิและศาสตราจารย์สมบัติได้ช้ีแจงกันเป็นท่ีเข้าใจ	 ศาสตราจารย์บวรศักด์ิ						

จึงได้กล่าวขออภัยต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังกล่าว

	 พันตรี	 อาณันย์	 กล่าวด้วยว่า	 สำาหรับข้อเสนอต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ																

ได้ให้ความเห็นไปว่า	 รัฐธรรมนูญต้องเขียนบทบัญญัติที่ทำาให้เกิดการตีความได้น้อย

หรือไม่จำาเป็นต้องตีความเพ่ือป้องกันการสับสนต่อการบังคับใช้	 รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ต้องทำาได้บ้าง	 เพื่อลดโอกาสของการใช้รัฐธรรมนูญเพื่อกลั่นแกล้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	 และเพื่อ

ปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้ทันสมัย	เป็นกติกาที่สังคมสามารถปรองดองสมานฉันท์อยู่ร่วมกันได้	

ส่วนข้อเสนอการแก้ไขวิกฤตการเมืองด้วยการเปิดให้มีคนกลางเข้ามาบริหาร	จำาเป็นอย่างยิ่ง

ที่รัฐธรรมนูญต้องเขียนความหมายของสถานการณ์วิกฤตให้มีความชัดเจน	 โดยต้องใช้เป็น

ช่องทางในยามฉุกเฉิน	แต่ต้องปิดช่องไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้เป็นบันไดหลัก

พันตรี	อาณันย์	วัชโรทัย																																																																															



138

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เตรียมลงพื้นที่รับฟัง						

ความเห็นประชาชน	ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน	๒๕๕๘

	 วันท่ี	๗	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๖.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	อาคารรัฐสภา	๑	

นายวันชัย	 สอนศิริ 	 โฆษกกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 และ																																	

นายอลงกรณ์	 พลบุตร	 เลขานุการกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการฯ	 ครั้งที่	 ๔	 ว่า	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ

เตรียมลงพื้นที่รับฟังความเห็นของประชาชน	 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน	

๒๕๕๘	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นได้มีการประสานงาน

กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว	 และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง	 (กกต.)	 เข้าร่วม

ดำาเนินการด้วย	 โดยเชื่อว่าการลงพื้นที่รับฟังความเห็นจะทำาให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวต่อ

การปฏิรูปเพิ่มขึ้น
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ประชุมเพื่อพิจารณา

แนวทางการดำาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองของชาติ	 หวังเตรียมเชิญ									

คู่ขัดแย้งหารือแลกเปลี่ยนความเห็น	 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการนำาความสมานฉันท์ปรองดอง

กลับคืนมา

	 วันจันทร์ที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๓.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ	

หมายเลข	 ๒๒๐	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 มีการประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง	

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 โดยมีศาสตราจารย์สมบัติ	 ธำารงธัญวงศ์	 ประธานกรรมาธิการฯ	 เป็นประธาน

ในการประชุม	 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดอง

ของชาติ	 โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานร่วมกัน

เพ่ือขับเคล่ือนการสร้างความปรองดองแห่งชาติ	เช่น	ศาสตราจารย์พิเศษเอนก	เหล่าธรรมทัศน์	

ประธานกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	นายประชา	เตรัตน์													

ประธานกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	

สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 นางถวิลวดี	 บุรีกุล	 ประธานอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟัง
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นายบุญเลิศ	 คชายุทธเดช	

ความคิดเห็นของประชาชน	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 นายประสาร	 มฤคพิทักษ์	 ประธาน											

อนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ 	 การปรองดอง	 และการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชน	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 พลเอก	 ธีรเดช	 มีเพียร	 ประธานอนุกรรมาธิการ

ด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	พลโท	บุญธรรม	โอริส	รองผู้อำานวยการ

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

	 ซ่ึงภายหลังการประชุมฯ	 นายบุญเลิศ	 คชายุทธเดช	

โฆษกคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ															

ได้แถลงว่า 	 ที่ประชุมได้ เชิญตัวแทนหน่วยงานของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์

เพื่อการปฏิรูป	 (ศปป.)	 และกรรมาธิการศึกษาแนวทาง

การสร้างความปรองดอง	 เข้าร่วมประชุมและแลกเปล่ียน	

ความเห็นและรับทราบการทำางานของแต่ละฝ่าย

	 พร้อมกันน้ี	 ท่ีประชุมมีการเสนอว่าหากจะแก้ไข																																															

ปัญหาความขัดแย้ งที่ จะนำ า ไปสู่ ความสมานฉันท์ปรองดองกัน ได้อย่ า งแท้ จริ ง

และใช้เวลาไม่นาน	 ต้องมุ่งไปที่ผู้นำาที่มีบทบาทสำาคัญอันเป็นคู่ขัดแย้ง	 ประกอบด้วย

ตัวแทนพรรคการเมือง	 ๒	 พรรคใหญ่	 คือ	 พรรคเพ่ือไทย	 พรรคประชาธิปัตย์	 รวมถึง																																																																												

องค์กรมวลชนที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวต่อสู้ 	 คือ	 กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย

ต่ อ ต้ า น เ ผ ด็ จ ก า ร แ ห่ ง ช า ติ 	 ( น ป ช . ) 	 ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ พ ร ร ค เ พื่ อ ไ ท ย	

และคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 (กปปส.)	 ที่มีความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์	

โดยต้องเชิญผู้นำาทั้ง	 ๔	 นี้มาพบและหารือแลกเปลี่ยนความเห็นกัน	 ซึ่งจะมอบหมายให้

ศาสตราจารย์พิเศษเอนก	เหล่าธรรมทัศน์	เป็นผู้เช่ือมประสานท้ัง	๔	ฝ่ายโดยเร็วท่ีสุดและหวังว่า

การหันหน้าเข้าหากันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่นำาความสมานฉันท์ปรองดองกลับคืนมา
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คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

	

	 คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 พิจารณารายงาน												

คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำาวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศ	 ในการกำาหนด

ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศในอีก	 ๒๐	 ปีข้างหน้า	 ก่อนนำาเข้าท่ีประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ในวันที่	๒๖	มกราคมนี้

	 วันที่	 ๒๑	 มกราคม	๒๕๕๘	 เวลา	 ๑๓.๓๐	 นาฬิกา	

ณ	 ห้องประชุมกรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๒๑๖	 ชั้น	 ๒	

อาคารรัฐสภา	 ๒	 นายเทียนฉาย	 กีระนันทน์	 ประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ 	

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการฯ	 คร้ังท่ี	 ๕										

เพื่อกำาหนดเรื่องที่จะบรรจุระเบียบวาระการประชุม

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	ในวันท่ี	๒๖	-	๒๗	มกราคม	น้ี	ประกอบด้วย											

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทำาวิสัยทัศน์

และออกแบบอนาคตประเทศไทยภายหลังการประชุม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย	 คร้ังท่ี	 ๒	 โดยมีการนำาเสนอวาระการปฏิรูป	

ท้ังส้ิน	 ๔๙	 วาระ	 ๑๗๐	 ประเด็นย่อย	 ครอบคลุม	 ๑๑	 ด้าน	 เป็นการกำาหนดยุทธศาสตร์

การปฏิรูปที่จะนำาไปสู่เป้าหมายต่อการทำางานของคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ทั้ง	๑๘	คณะ	เพื่อปรับเข้าสู่ทิศทางเดียวกันในภาพประเทศไทยในอีก	๒๐	ปีข้างหน้า	

	 นอกจากนี้	 ยังมีการพิจารณาการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็น									

ของสมาชิกในประเด็นจะทำาอย่างไรเพ่ือขจัดความเหล่ือมล้ำาและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 รวมท้ังการพิจารณาญัตติด่วน	 เร่ือง	 การแก้ไขปัญหา

ยางพารา	 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่	 และการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นายเทียนฉาย	กีระนันทน์
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	มีมติตัดเน้ือหาห้ามส่ือเสนอข่าว	Hate	speech	

หวั่นเป็นการคุกคามสื่อ

	 วันที่	 ๒๒	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเผยผล																								

การพิจารณาหมวดสิทธิเสรีภาพของส่ือมวลชน	 ระบุ	 ตัดเน้ือหาท่ีห้ามส่ือเสนอข่าวสารท่ีสร้าง

ความเกลียดชังให้กับคนในชาติออก	 เกรงอาจถูกครหาเป็นการคุกคามสิทธิสื่อ	 พร้อมเผย											

ยังไม่มีมติเรื่องบทลงโทษนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเนื่องจากต้องพิจารณา

อย่างรอบคอบ	

	 นายคำานูณ	 สิทธิสมาน	 โฆษกคณะกรรมาธิการ									

ยกร่างรัฐธรรมนูญ	 กล่าวถึงผลการพิจารณาหมวดที่ว่าด้วย

สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน	โดยที่ประชุมให้มีการตัดเนื้อหา

ที่ห้ามสื่อนำาเสนอข่าวสารที่สร้างความเกลียดชังให้กับคน

ในชาติ	 หรือ	 Hate	 Speech	 ออก	 เนื่องจากถูกกำาหนดไว้

ในหมวดสิทธิเสรีภาพของบุคคลแล้ว	 จึงไม่จำาเป็นต้อง

บัญญัติไว้ในหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน	 อีกทั้ง

กลัวว่าจะเกิดข้อครหาว่าข้อความดังกล่าวเป็นการคุกคาม

สิทธิสื่อ	 และป้องกันนักการเมืองใช้กฎหมายดังกล่าว

เป็นเคร่ืองมือในการปิดก้ันส่ือ	 ท้ังน้ี	 การป้องกันไม่ให้เกิดความเกลียดชังกันระหว่างคนในชาติ	

ศาสนาหรือการใช้ถ้อยคำารุนแรง		มีการบัญญัติไว้ไม่น้อยกว่า	๓	มาตรา

นายคำานูณ	สิทธิสมาน
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	 นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติในส่วนของศาล

ปกครอง	 โดยเปิดช่องทางให้ยื่นเอาผิดการทุจริตในคดีที่ไม่เข้าข่ายความผิดทางอาญา	

กำาหนดให้มีแผนกวินัยทางการคลังและงบประมาณในศาลปกครองกลางและศาลปกครอง

สูงสุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตด้วย	

	 โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 ยังได้กล่าวถึงการพิจารณา																																							

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยว่า	

ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่จะเพิ่มเติมในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการอนุวัติตามอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต	 แต่ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 เน่ืองจากบางประเด็นขัดแย้งกับหลักการในการร่าง	

รัฐธรรมนูญ	 เช่น	 การยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 และสมาชิกวุฒิสภา	

กรณีการแจ้งบัญชีทรัพย์และหนี้สินอันเป็นเท็จ	 ได้กำาหนดให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์	 แทนการยื่น										

ต่อศาลฎีกา	 ส่วนเรื่องของบทลงโทษในคดีต่าง	 ๆ	 ของนักการเมืองที่เกี่ยวกับการทุจริต	

ที่มีการเสนอให้ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตนั้น	 เห็นว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบ	

จึงยังไม่มีมติในเรื่องดังกล่าว	

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เตรียมเสนอ

มาตรการกำากับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีคุณภาพสัญญาณในเกณฑ์มาตรฐาน	

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี	 หลังเสนอกำาหนดอัตราค่าโทรตามระยะเวลาการใช้งานจริงเป็นวินาทีแล้ว

	 วันที่ 	 ๒๖	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 มีการประชุม																																																																												

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	

ที่มีนางสาวสารี	 อ๋องสมหวัง	 เป็นประธานการประชุมฯ											

พิจารณารายงานเรื่อง	 การกำาหนดอัตราค่าบริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามระยะเวลาการใช้งานจริงเป็นวินาที	

โดยคณะกรรมาธิการมีมติเห็นชอบให้กำาหนดมาตรการ

และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยการศึกษาแนวทางการปฏิรูป																								

นางสาวสารี	 อ๋องสมหวัง
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เพื่อปรับปรุงการกำากับกิจการโทรคมนาคมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 ให้มีประสิทธิภาพ	 พร้อมศึกษา

ความเป็นไปได้ในการให้ผู้ประกอบการคืนเงินหรือให้เป็นเครดิตค่าใช้บริการหากมีการ

เอาเปรียบผู้บริโภคโดยปัดเศษวินาทีเป็นนาที	 และเห็นควรกำากับดูแลบริการข้ามแดน

อัตโนมัติด้วยการส่งข้อความเตือนผู้ใช้บริการให้ทราบ

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการฯ	 เห็นด้วยให้มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับ															

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	 อาทิ	 กำากับดูแลโรมมิ่งด้วยการแจ้งเตือนผู้ใช้	 รวมถึง	 กสทช.	

ควรประชาสัมพันธ์แจ้งอัตราค่าบริการ	 และวิธีใช้งาน	 การใช้บริการอินเทอร์เน็ต	 การกำากับ

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีคุณภาพสัญญาณ	 มาตรฐาน	 และครอบคลุมทุกพื้นที่	 รวมถึง														

ผู้ประกอบการต้องไม่คิดค่าบริการหากไม่มีผู้รับสายแต่เข้าสู่ระบบฝากข้อความเสียง

หรือ	SMS	ทั้งที่ผู้ใช้บริการไม่ได้สมัคร

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ประชุม														

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น	สภาปฏิรูปแห่งชาติ
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	 วันที่	 ๒๘	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ณ	 ห้องประชุมกรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๓๐๘																	

ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	๒	มีการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น	สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	ครั้งที่	๔/๒๕๕๘	

	 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติกำาหนดประเด็นการหารือแลกเปลี่ยน															

ความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถ่ิน	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	ดังน้ี	๑.	เห็นด้วย

กับการกระจายอำานาจ	และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น	๒.	เห็นด้วย											

กับรูปแบบการบริหารราชการใน	 ๓	 ระดับ	 คือ	 ราชการส่วนกลาง	 ราชการส่วนภูมิภาค	

และราชการส่วนท้องถิ่น	๓.	เห็นชอบกับการตรวจสอบ	กำากับดูแล	 และถ่วงดุล	๔.	รูปแบบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีเท่าที่จำาเป็น	 ไม่มากเกินไป	 ๕.	 การปกครองท้องถิ่น

รูปแบบพิเศษ	ให้มีการปรับปรุงเร่ืองการบริหารการเงิน	การคลัง	๖.	การแก้ปัญหาประสิทธิภาพ														

ในการทำางานเพื่อแก้ปัญหาการทุจริต	

	 ส่วนเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน	ณ	จังหวัดภูเก็ต	ในระหว่างวันที่	๑๕	–	๑๗	

กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	ท่ีประชุมมีมติให้นำาไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการฯ	คร้ังต่อไป	

	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมยังได้พิจารณาข้อร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากการ													

ใช้อำานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ	กรณีท่ีนางสุมาลี	โสมาบุตร	และคณะ	ถูกผู้อำานวยการกองการศึกษา	

เทศบาลตำาบลลำาปลายมาศ	 อำาเภอลำาปลายมาศ	 จังหวัดบุรีรัมย์	 กลั่นแกล้งเพื่อบีบบังคับ

ให้ลาออกจากงาน	 เน่ืองจากผู้ร้องและคณะเป็นพยานในการสอบสวนการทุจริตการเลือกต้ัง

นายกเทศมนตรีตำาบลลำาปลายมาศของคณะกรรมการการเลือกต้ัง	 โดยท่ีประชุมมีมติมอบหมาย

ให้คณะอนุกรรมาธิการการกำากับดูแล	 ติดตาม	 และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	พิจารณาต่อไป

คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	 นวัตกรรมและทรัพย์สิน

ทางปัญญา	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 พิจารณาร่างข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปก่อนนำาเสนอ

ต่อท่ีประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 พร้อมระบุ	 การปฏิรูประบบทรัพย์สินทางปัญหามีความจำาเป็น	

เนื่องจากเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับระบบการศึกษา	กฎหมาย	และการบริหารราชการแผ่นดิน



146

	 วันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๕๘		คณะกรรมาธิการปฏิรูป

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	 นวัตกรรมและทรัพย์สิน

ทางปัญญา	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ที่มีนายศักรินทร์	 ภูมิรัตน	

เป็นประธานกรรมาธิการฯ	 ได้พิจารณาร่างข้อเสนอแนวทาง

การปฏิรูปใน	 ๔	 แผนงาน	 อาทิ	 การกำาหนดนโยบาย

เพ่ือเน้นการสร้างสมรรถนะและความสามารถ	 การปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิจัย	 นวัตกรรม

และทรัพย์สินทางปัญญา	การใช้	Strategic	 Industries	และ									

Mega	 Project	 ในการเพิ่มขีดความสามารถ	 การพัฒนา	 ระบบการศึกษา	 และอาชีพ

ของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระยะยาว	

ทั้งนี้	 จะมีการรวบรวมข้อมูลและนำาเสนอต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

	 นอกจากนี้	ที่ประชุมได้เชิญนางมาลี	โชคล้ำาเลิศ	อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา	

กระทรวงพาณิชย์	 ร่วมชี้แจงภาพรวม	 ปัญหา	 และอุปสรรคของระบบการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ	ตลอดจนแนวทางการแก้ไข	โดยนางมาลี	กล่าวว่า	ปัจจุบัน	

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้

ให้แก่ประเทศ	 จึงจำาเป็นจะต้องมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้า	 เพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน

	 อย่างไรก็ตาม	 ที่ประชุมกรรมาธิการฯ	 ได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะในการ																																																																																																																					

ให้สิทธิพิเศษสำาหรับคำาขอจดทะเบียนของคนไทย	 การให้ความคุ้มครองและส่งเสริมทรัพย์สิน									

ทางปัญญาของทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เป็นมาตรฐานสากล	 ซึ่งการปฏิรูป

ระบบทรัพย์สินทางปัญญามีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกลไกระบบอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	

การศึกษา	กฎหมาย	และการบริหารราชการแผ่นดิน	จำาเป็นต้องทำาการปฏิรูปไปพร้อมกัน

	

นายศักรินทร์	ภูมิรัตน
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 รับยื่นหนังสือ														

จากคณะตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำาบลสาคอบน	อำาเภอมายอ	จังหวัดยะลา
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	 วันท่ี	๕	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณห้องโถง	อาคารรัฐสภา	๑																					

พลเอก	 ยุทธศักดิ์	 ศศิประภา	 ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา	 รับยื่นหนังสือจาก

คณะตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำาบลสาคอบน	อำาเภอมายอ	จังหวัดยะลา	เพื่อขอขอบคุณ

ที่ช่วยสนับสนุนและผลักดันด้านการกีฬาสู่	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 พร้อมทั้งมอบ

ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่	๒๕๕๘	

	 ทั้งนี้ 	 พลเอก	 ยุทธศักดิ์ 	 ศศิประภา	 ได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลสาคอบน	 ที่ตระหนักถึงความสำาคัญของการกีฬาอันเป็นกลไกสำาคัญในการแก้ไข

ความไม่สงบใน	 ๓	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และขอให้กำาหนดเป็นมาตรการภายในพื้นที่						

เพื่อสร้างความปรองดองและความสงบ	 รวมทั้งขอให้ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่

อย่างสม่ำาเสมอ	 โดยเร่ิมจากกีฬาฟุตบอลและขยายไปยังกีฬาอ่ืน	 ๆ	 พร้อมท้ังขอความร่วมมือ

จากหน่วยงานความมั่นคง	 แม่ทัพภาคที่	 ๔	 ในการผลักดันให้ประสบผลสำาเร็จมากยิ่งขึ้น	

นอกจากนี้	 ยังได้มีการวางแนวทางในเบื้องต้น	 เริ่มจากการปรับปรุงสนามกีฬา	 เตรียมการ

แข่งขัน	 และขอรับการสนับสนุนในด้านต่าง	 ๆ	 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรัก	 สามัคคี	

และความปรองดอง	 ให้เกิดข้ึนภายในพ้ืนท่ี	 ๓	 จังหวัดชายแดนภายใต้	 และในตอนท้าย																							

พลเอก	 ยุทธศักด์ิ	 ได้กล่าวว่า	 จะนำาข้อเสนอไปให้คณะกรรมาธิการฯ	 ดำาเนินการพิจารณา

และขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมเพื่อความสงบสุขในชายแดนภาคใต้
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม	 ชุมชน	 เด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ														

และผู้ด้อยโอกาส	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ร่วมกับคณะทำางานด้านเด็ก	 เครือข่ายภาคประชาสังคม							

คณะทำางานวาระทางสังคม	 สถาบันวิจัยสังคม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 คณะกรรมการ

พิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม	 ในคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย	 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 และองค์การยูนิเซฟ	 ร่วมกันจัดโครงการ

สัมมนาเรื่อง	“เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็ก	:	สวัสดิการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม”

	 วันที่	 ๙	 มกราคม	๒๕๕๘	 เวลา	 ๐๘.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ	

หมายเลข	๒๑๓	-	๒๑๖	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๒	คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม	ชุมชน	เด็ก	

เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ร่วมกับคณะทำางานด้านเด็ก	
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เครือข่ายภาคประชาสังคม	 คณะทำางานวาระทางสังคม	 สถาบันวิจัยสังคม	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม	

ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	 และองค์การ

ยูนิเซฟ	 ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเรื่อง	 “เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็ก	 :	 สวัสดิการพื้นฐาน	

เพื่อการพัฒนาอย่างเท่าเทียม”	 โดยมี	 นางอุบล	 หลิมสกุล	 รองประธานกรรมาธิการปฏิรูป

สังคมฯ	 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ	 ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 ยงยุทธ	 ยุทธวงศ์	

รองนายกรัฐมนตรี	ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา	

	 จากนั้ น 	 นายอานันท์ 	 ปั นยารชุน 	 ทู ตยู นิ เซฟ	 ได้ กล่ า วคำ าแถลง																																																																																																																								

เร่ือง	 “เงินอุดหนุนเล้ียงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า	 :	 สวัสดิการพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาอย่างเท่าเทียม”	

และการสัมมนาในหัวข้อ	 “เงินอุดหนุนเล้ียงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า	 เพ่ือการพัฒนาอย่างเท่าเทียม	

โดยมี	 นางศีลดา	 รังสิกรรพุม	 จากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ	 อภิปรายเรื่อง	 “ความจำาเป็น

ของเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้าจากประสบการณ์การทำางาน”	 ดร.	 สมชัย	 จิตสุชน	

จากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย	 อภิปรายเร่ือง	 “ข้อเสนอเร่ืองเงินอุดหนุนเล้ียงดูเด็กเล็ก”	

นางสุนี	 ไชยรส	 รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	 อภิปรายเรื่อง	 “แนวทางขับเคลื่อน																																																																																																																

นโยบายและกฎหมายสำาหรับเงินเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า”	 และดำาเนินรายการโดย	

นางสาวราณี	 หัสสรังสี	 คณะทำางานวาระทางสังคม	 สถาบันวิจัยสังคม	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

	 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมอบหนังสือจุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

เพื่อการสร้างอนาคตประเทศไทย

	 วันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๘	ณ	บริเวณห้องโถง	อาคารรัฐสภา	๑	ศาสตราจารย์

บวรศักดิ์	 อุวรรณโณ	 ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 นายมานิจ	 สุขสมจิตร	

รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 และนายมีชัย	 วีระไวทยะ	 กรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ	 มอบหนังสือจุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปเพื่อการสร้างอนาคตประเทศไทย	

ให้แก่นายยอดพจน์	 วงศ์รักมิตร	 รองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายงานด้านบริหาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท	บางจากปิโตรเลียม	จำากัด	(มหาชน)	และนายวิเชียร	พงศธร								

กรรมการผู้จัดการใหญ่	 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์	 มาร์เก็ตติ้ง	 จำากัด	 (มหาชน)	 เพื่อนำาข้อมูล

การทำางานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 รวมถึงการกำาหนดสาระสำาคัญในการปฏิรูป							

ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปจัดทำาและเผยแพร่	 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร

กับประชาชนอีกทางหน่ึง	 เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการและสารัตถะของรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

ประเทศ	 ท่ีกำาลังยกร่างอยู่ขณะน้ี	 ท้ังน้ี	 หากประชาชนมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการ



152

ยกร่างรัฐธรรมนูญ	สามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะมาได้ทางไปรษณีย์	ตู้ปณ.	๙	ปณฝ.

รัฐสภา	กทม.	๑๐๓๐๕	หรือทางอีเมล์	cdc2014@parliament.go.th	

	 นอกจากนี้	 ทางคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังได้จัดทำาซอฟท์แวร์

การ์ตูนแอนิเมชันเพื่อให้ประชาชนเข้าใจในเนื้อหาสาระของการยกร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้

ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เปิดตัวหนังส้ัน	

“ครูพันธุ์ใหม่”	 หวังปลุกจิตสำานึกปฏิรูปการศึกษาของประเทศ	 พัฒนาต่อยอดทางการศึกษา

ให้ดีขึ้น		

		 วันที่	 ๑๕	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 นายตวง	 อันทะไชย	 ประธานคณะกรรมาธิการ														

การศึกษาและการกีฬา	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 	 แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้น	

เร่ือง	 “ครูพันธ์ุใหม่”	 ซ่ึงเป็นภาพยนตร์เร่ืองแรกของประเทศไทยท่ีสร้างจากการรวบรวมความคิดเห็น

จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ัวประเทศในวงการศึกษา	โดยการจัดเสาวนา	๔	ภาค	เพ่ือรับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดทำากรอบแนวความคิดในการปฏิรูปการศึกษา	 เพื่อบัญญัติไว้ร่างรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	....

	 ภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว	ได้นำาค่านิยม	๑๒	ประการ	ซ่ึงเป็นนโยบายด้านการศึกษา

ของ	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 และพลเรือเอก	 ณรงค์	 พิพัฒนาศัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	มาสร้างเป็นคุณสมบัติหรือคำานิยามของครูพันธุ์ใหม่
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คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ศึกษาดูงาน

ด้านการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	จังหวัดตาก

	 วันท่ี	๑๙	มกราคม	๒๕๕๘	คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

นำาโดย	พลโท	ชาญชัย	 ภู่ทอง	ประธานคณะกรรมาธิการฯ	ศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถ่ิน																																																																																																																														

รูปแบบพิเศษ	 โดยรับฟังข้อมูลจากนายสุวัฒน์	 พรมสุวรรณ	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก								

ดร.	 เทอดเกียรติ	 ชินสุรนันท์	 อดีตนายกเทศบาลนครแม่สอด	 นายชัยวัฒน์	 วิทิตธรรมวงศ์									

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด	 พร้อมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ	 เกี่ยวกับ

ความคืบหน้าการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด	 ความพร้อมของเทศบาลนครแม่สอดในการ

ยกฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด	 การจัดเก็บภาษีศุลกากร	

สภาพการค้าชายแดน	และการผ่านแดนของคนต่างด้าวบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด	

ณ	เทศบาลนครแม่สอด	จังหวัดตาก		
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คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการการศาสนา	ศิลปะ	วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

ร่วมกับ	คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา	จัดสัมมนาเรื่อง	“อานิสงส์ของการสวดมนต์”

	 วันที่	๒๔	มกราคม	๒๕๕๘	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ	หมายเลข	๓๐๖	–	๓๐๘		

ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 ๒	 คณะกรรมาธิการการศาสนา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	

ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 จัดสัมมนา	 “อานิสงส์

ของการสวดมนต์”		โดย	นายสมพร	เทพสิทธา	ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา	

กล่าวว่า	 การสัมมนาคร้ังน้ีต้องการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในหลักธรรม																											

ของศาสนา	 รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติธรรม	 และเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางศาสนา	

เนื่องจากปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 กระแสโลกาภิวัตน์	
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อิทธิพลของระบบทุนนิยม	 และบริโภคนิยม	 อาจทำาให้ประชาชนจำานวนไม่น้อย	 โดยเฉพาะ

เยาวชนห่างเหินพระพุทธศาสนา	 ทำาให้เกิดภาวะวิกฤตทางศีลธรรม	 คุณธรรม	 จริยธรรม	

จิตสำานึก	และค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์

	 ขณะท่ี	ศาสตราจารย์บวรศักด์ิ	อุวรรณโณ	รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ	คนท่ีหน่ึง	

และประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	 กล่าวบรรยายเรื่องอานิสงส์ของการสวดมนต์	

ด้วยการอธิบายถึงประวัติทางพระพุทธศาสนาและความหมายของบทสวดต่าง	 ๆ	 พร้อมระบุว่า							

การสวดมนต์เป็นการทำาให้ผู้สวดเกิดความสุข	 สร้างเมตตาในจิตท้ังในตัวผู้สวดเองและผู้ฟัง																																																																																																											

ทำาให้เกิดมโนสุจริต	 วจีสุจริต	 มีศีลเป็นภาวนา	 และยังเป็นการให้ทาน	 แม้พระสงฆ์

หากเป็นผู้สวดย่อมจะได้ท้ังศีล	สมาธิ	และปัญญา	ดังน้ัน	การสวดมนต์เป็นการสร้างบุญท่ีไม่ต้อง

เสียเงิน	 เป็นการทำาให้เกิดสติ	 จึงทำาได้ทุกเวลา	 เป็นการช่วยตั้งสติเมื่อสวดในเวลาตื่นนอน	

หรือให้สติเม่ือสวดช่วงก่อนเข้านอนและขณะน้ีการสวดมนต์นับเป็นกระแส	 (Trend)	 ของโลก	

เป็น	 Buddhist	 Meditation	 หากทุกคนได้สวดมนต์ทำาสมาธิย่อมมีจิตใจดีและส่งผลให้ผิวพรรณดี								

ตามไปด้วย	 ทั้งนี้	 ขอเชิญชวนทุกคน	 โดยเฉพาะเยาวชนและผู้อยู่ในวัยหนุ่มสาว	 ใช้เวลา

ในการสวดมนต์ทำาสมาธิเกิดเป็นอาณาปานสติคือมีจิตเป็นสมาธิ	 ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาล

ทั้งต่อตนเองและสังคม	บ้านเมืองเกิดความสงบสุข	นอกจากนี้	ศาสตราจารย์บวรศักดิ์	ได้ตอบ

ข้อถามของผู้ร่วมสัมมนาด้วยว่า	บทสวดมนต์ที่ช่วยให้บ้านเมืองสงบสุข	คือ	บทมงคลสูตร

คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

รับฟังปัญหาการเลี้ยงหอยนางรมในจังหวัดระยอง
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	 วันที่	 ๒๔	 มกราคม	 ๒๕๕๘	 ที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่	 ๑	

ระยอง	 ต.เพ	 อ.เมือง	 จ.ระยอง	 คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	นำาโดย	ศาสตราจารย์สนิท	อักษรแก้ว	รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ	

คนที่สี่	พร้อมด้วย	พลเรือเอก	ธราธร	ขจิตสุวรรณ	เลขานุการคณะกรรมาธิการ	และประธาน

คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	 และคณะ	

เดินทางมาร่วมรับฟังปัญหาการเลี้ยงหอยนางรมในคลองลาวน	 หมู่	 ๑	 ต.ชากพง	 อ.แกลง	

จ.ระยอง	 โดยมีนายสิทธิชัย	 สวัสด์ิแสน	 นายอำาเภอแกลง	 นายภุชงค์	 สฤษฎีชัยกุล	 ผู้อำานวยการ

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่	 ๑	 ระยอง	 และนายเกริกยศ	 ศรีประสิทธิ์	

ประธานชมรมผู้เลี้ยงหอยนางรมคลองลาวน	ให้การต้อนรับ

	 นายเกริกยศ	 ศรีประสิทธิ์	 ประธานชมรมผู้เลี้ยงหอยนางรมคลองลาวน																			

ได้ขอความเป็นธรรมจากกรณีจังหวัดระยองออกประกาศเรื่องการจัดระเบียบการเพาะเลี้ยง

หอยนางรมในร่องน้ำาคลองลาวนที่ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมที่รุกล้ำาลำาน้ำาในที่

สาธารณประโยชน์คลองลาวนต้องดำาเนินการรื้อถอนแปลงหอย	ด้านนายสิทธิชัย	สวัสดิ์แสน	

นายอำาเภอแกลง	 ได้กล่าวถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีผู้มาซ้ือท่ีดินติดรอบบริเวณคลองลาวน											

เพ่ือทำาธุรกิจรีสอร์ต	 มีการปิดทางเดินท่ีชาวประมงและผู้เล้ียงหอยนางรมเข้าออกมานาน

ทำาให้เกิดปัญหากับชาวบ้าน

	 ท้ังน้ี	ศาสตราจารย์สนิท	อักษรแก้ว	รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ	คนท่ีส่ี	กล่าวว่า											

ที่ดินที่มีปัญหาอยู่รอบบริเวณคลองลาวนซึ่งเจ้าของรายใหม่ได้ซื้อที่ดินจากเจ้าของเดิม	

และได้มีการปิดทางเดินของกลุ่มประมงและผู้เล้ียงหอยนางรมจนไม่สามารถเข้าออกได้ตามปกติ	

เร่ืองน้ีต้องเชิญเจ้าของท่ีดินมาเจรจากรณีกลุ่มประมงและผู้เล้ียงหอยนางรม	 ขอให้เปิดทางเดิน

ตามปกติ	แต่หากเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมก็จะหาทางต่อสู้ต่อไป

คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม	 ชุมชน	 เด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ																																										

และผู้ด้อยโอกาส	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 จัดการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง	 “คนน่าน

กับการปฏิรูปประเทศไทย”
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	 วันที่	๒๕	มกราคม	๒๕๕๘	ที่โรงแรมน่านคีรีธารา	อำาเภอเมืองน่าน	จังหวัดน่าน	

นายอุกฤษณ์	พึ่งโสภา	ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน	 เป็นประธานในการเปิดเวทีเสวนาและรับฟัง

ความคิดเห็นเรื่อง	 “คนน่านกับการปฏิรูปประเทศไทย”	 จัดโดยคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม	

ชุมชน	 เด็ก	 เยาวชน	 สตรี	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 ร่วมกับ										

สถาบันพัฒนาองค์กร	 ชุมชน	 มูลนิธิสัมมาชีพ	 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	

และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน	

	 การจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทาง											

ในการกระจายอำานาจและสร้างความเข้าใจร่วมกันบนพื้นฐานที่ว่ากระบวนชุมชน

จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการดำาเนินการเพ่ือเสนอแนวทางในการจัดความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง

อำานาจใหม่	 เน้นให้ชุมชนเกิดการเข้าใจโครงสร้างในแนวดิ่งและแนวราบ	 โดยรูปแบบ

ของการดำา เนินการ	 ชุมชนจะมีส่ วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น	 เพื่อให้ชุมชน	

กลุ่มองค์กรชุมชน	 ผู้นำาหมู่บ้านได้รับรู้และมีส่วนร่วม	 โดยมุ่งเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์

เร่ืองกระจายอำานาจ	 และเพ่ือให้เกิดการประสานงานสร้างความเข้าใจร่วมกันกับภาคีเครือข่าย	

บริบทการขับเคลื่อนของแต่ละพื้นที่ในการทำาหน้าที่ติดตามการจัดทำารัฐธรรมนูญ	 ป้องกัน

การตกหล่นในข้อเสนอของชุมชน	 โดยมุ่งหวังว่าการจัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในคร้ังน้ี	

จะเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อนำาเสนอแนวทางการประสานงานให้องค์กรชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน

สร้างความเข้าใจแนวทางการกระจายอำานาจอย่างสมดุลและร่วมกันออกแบบเพื่อนำาเสนอ

ต่อการปฏิรูป
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		 นอกจากนั้น	 กิจกรรมในงานยังประกอบด้วย	 การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง	

พลังเครือข่ายคนน่านจัดการตนเองกับการปฏิรูปประเทศไทย	 เวทีเสวนาอนาคตคนน่าน																		

และอนาคตประเทศไทย	 การนำาเสนอวีดิทัศน์ผลการดำาเนินงานเครือข่ายคนน่าน

จัดการตนเอง	การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะ	คนน่านกับการปฏิรูปประเทศไทย	

และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น	 และปิดการสัมมนาโดยนายอำาพล	 จินดาวัฒนะ	

ประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคม	 ชุมชน	 เด็ก	 เยาวชน	สตรี	 ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	

สภาปฏิรูปแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจ	 การเงินและการคลัง	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ																		

รับยื่นหนังสือจากรักษาการเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

	 วันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๐๙.๔๕	นาฬิกา	ณ	ห้องโถง	อาคารรัฐสภา	๑								

นายสมชัย	 ฤชุพันธ์ุ	 ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจ	 การเงินและการคลัง	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	

รับยื่นหนังสือจากนายอำาพล	 ทองรัตน์	 รักษาการเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ์	 (สรส.)	เรื่อง	ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ	และร่าง	พ.ร.บ.	พัฒนารัฐวิสาหกิจ

แห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	 (ฉบับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์)	 เพื่อนำาไปเป็นแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาและปรับปรุงแก้ไขการประกอบกิจการของรัฐวิสาหกิจให้ปลอดจากการแทรกแซง

ของนักการเมืองและนายทุน	 โดยนายสมชัย	 ได้กล่าวว่า	 จะนำาเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม										

คณะกรรมาธิการฯ	เพื่อนำามาแก้ไขความเดือดร้อนต่อไป
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คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาปฏิรูปแห่งชาติ

	 ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองและประธานกรรมาธิการป้องกัน											

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	 รับหนังสือจากประธาน									

คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ

	 วันที่	๒๗	มกราคม	๒๕๕๘	เวลา	๑๐.๐๕	นาฬิกา	ณ	ห้องโถง	อาคารรัฐสภา	๑	

นายพงศ์โพยม	 วาศภูติ	 ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น	 สภาปฏิรูปแห่งชาติ	

และนายประมนต์	 สุธีวงศ์	 ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	รับยื่นหนังสือจากพลเอก	สำาเริง	พินกลาง	ประธาน

คณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของชาติ	 เรื่อง	 ขอให้ยุบรวมองค์กร		

ปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณของรัฐ	 เป็นไปตามระเบียบ

และกฎหมาย	 มิให้เกิดการทับซ้อนกันและให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการ	 โดยทางภาคีเครือข่ายฯ	

ได้ขอรวบรวมข้อมูลการทุจริตต่าง	 ๆ	 ท่ีทางเครือข่ายได้รวบรวมและลงตรวจสอบให้หลาย	 ๆ	 พ้ืนท่ี	

มอบให้แก่คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง	เพื่อนำาไปเป็นข้อมูลประกอบการปฏิรูปประเทศ	ดังนี้	

	 ๑.	 ขอให้นำาข้อมูลไปประกอบการปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อปฏิรูปประเทศ	 แก้ไข

กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร

	 ๒.	 ขอให้นำาข้อมูลและข้อเท็จตามที่ทางกลุ่มได้เสนอ	 เพื่อประกอบการแก้ไข

ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	ตามที่เห็นสมควร

	 ๓.	 ขอให้พิจารณายุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ที่เป็นปัญหาอุปสรรค							

ในการบริหารราชการแผ่นดิน	 เพ่ืออำานวยประโยชน์สูงสุดให้ประชาชน	 แก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล

ในท้องถิ่น	ปัญหาการทับซ้อนการใช้อำานาจและงบประมาณแผ่นดิน
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	 คอลมัน์รัฐสภาต่างแดนประจำาเดือนกุมภาพันธ์	 ขอนำาท่านผู้อ่านมารู้จักกับ
ระบอบการปกครองของประเทศบรูไนดารุสซาลาม	 (Brunei	 Darussalam)	 ประเทศเพื่อนบ้าน

ของไทย	และเป็นรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(อาเซียน)	มีท้ังหมด																									

๑๐	 ชาติสมาชิก	 นอกจากนี้บรูไนยังมีความใกล้ชิดกับรัฐสภาไทยในฐานะที่ เป็นหนึ่ง

ในประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนด้วยกัน	ซ่ึงมีสมาชิกท้ังหมด	๙	ประเทศ	ด้วยภูมิประเทศ

ที่มีพื้นที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ชายฝั่งทางด้านเหนือ																																																																																																												

จรดทะเลจีนใต้	 พรมแดนทางบกท่ีเหลือจากน้ันถูกล้อมรอบด้วยรัฐซาราวักของมาเลเซียตะวันออก	

มีพื้นที่	๕,๗๖๕	ตารางกิโลเมตร	โดยพื้นที่ร้อยละ	๗๐	เป็นป่าไม้เขตร้อน	บรูไนจึงมีภูมิประเทศ

ที่สวยงามและมีความน่าสนใจทั้งทางด้านวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว	
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	 บรู ไนดารุสซาลามสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยเมื่อวันที่ 																										

๑	 มกราคม	 ๒๕๒๗	 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบรูไน	 มีความใกล้ชิดและดำาเนินด้วยดี											

มาโดยตลอด	 มีการแลกเปล่ียนการเยือนระดับราชวงศ์และผู้นำาระดับสูงอยู่เสมอ	 ท้ังสองฝ่าย											

มีทัศนคติที่ดีต่อกัน	 ไม่เคยมีความบาดหมางทางประวัติศาสตร์และมักเป็นพันธมิตร

ในเรื่องต่าง	ๆ	 ทั้งในกรอบอาเซียนและกรอบสหประชาชาติ

ระบอบการปกครอง

	 บรูไนดารุสซาลามปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	

โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี	 ฮัสซานัลโบลเกียห์	 มูอิซ

ซัดดิน	 วัดเดาละห์	 (His	 Majesty	 Sultan	 HajiHassanal	

Bolkiah	 Mu’izzaddin	 Waddaulah)	 ทรงเป็นสมเด็จ											

พระราชาธิบดีองค์ท่ี	 ๒๙	 เป็นองค์พระประมุขของประเทศ

ต้ังแต่วันท่ี	๕	ตุลาคม	๒๕๑๐	รัฐธรรมนูญฉบับวันท่ี	๑	มกราคม	

๒๕๒๗	 กำาหนดให้สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นอธิปัตย์	 คือ

เป็นท้ังประมุขและนายกรัฐมนตรี	 สมเด็จพระราชาธิบดี

องค์ปัจจุบันยังทรงดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 และผู้นำา

ทางศาสนาอิสลามแห่งเนการาบรูไนดารุสซาลาม	

การเมืองการปกครอง

	 นับจากการพยายามยึดอำานาจเมื่อปี	 ๒๕๐๕	 โดยพรรคประชาชนบอร์เนียว	

(Borneo	 People’s	 Party)	 บทบาทของพรรคการเมืองได้ถูกจำากัดลงอย่างมาก	 ปัจจุบัน

มีพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงพรรคเดียวคือ	 พรรค	 Parti	 Perpaduan	

Kebangsaan	 Brunei	 (PPKB)	 หรือ	 Brunei	 National	 United	 Party	 (แยกตัวออกมาจาก

พรรค	 Parti	 Kebaangsaan	 Demokratic	 Brunei	 (PKDP)	 เมื่อปี	 ๒๕๒๘)	 มีความสัมพันธ์

ฮัจญี	ฮัสซานัลโบลเกียห์	มูอิซซัดดิน	วัดเดาละห์
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ที่ดีกับรัฐบาล	 แต่ไม่มีบทบาทมากนัก	 ทั้งนี้	 รัฐบาลเห็นว่า	 บรูไนไม่มีความจำาเป็นต้องมี								

พรรคการเมือง	 เนื่องจากประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น	 หรือขอความช่วยเหลือ

จากข้าราชการของสมเด็จพระราชาธิบดีได้อยู่แล้ว

	 การเมืองเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่สำาคัญเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีทรงประกาศ	

เม่ือวันท่ี	๑๕	กรกฎาคม	๒๕๔๗	 ให้ฟ้ืนฟูสภานิติบัญญัติข้ึนอีกคร้ัง	พร้อมกับทรงแต่งต้ังสมาชิก

จำานวน	๒๑	คน	(รวมท้ังพระองค์เอง)	สภา	ฯ	เปิดสมัยการประชุมคร้ังท่ี	๑	เม่ือวันท่ี	๒๕	กันยายน	

๒๕๔๗	 และเมื่อวันที่	 ๒๙	 กันยายน	 ๒๕๔๗	 สมเด็จพระราชาธิบดีได้ลงพระปรมาภิไธย

ในพระราชบัญญัติต่าง	ๆ	เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๐๒	ซึ่งจะนำาไปสู่การจัดการ

เลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติ	จำานวน	๑๕	คน	จากสมาชิกท้ังหมด	๔๕	คน	(สมเด็จพระราชาธิบดี																																																																																																																													

แห่งบรูไน	 จะทรงคัดเลือกสมาชิกจำานวน	 ๓๐	 คน)	 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ

สร้างประชาธิปไตยของบรูไน	 พัฒนาการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากต่างประเทศ	

นักวิชาการ	รวมทั้งพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ยังเคลื่อนไหวอยู่	

	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 พฤษภาคม	 ๒๕๔๘	 สมเด็จพระราชาธิบดีทรงประกาศปรับ														

คณะรัฐมนตรีครั้งสำาคัญในรอบ	 ๒๒	 ปี	 โดยทรงแต่งตั้งมกุฎราชกุมารอัล	 มูห์ทาดี	 บิลลาห์	

ให้ทรงดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางการ

สืบทอดอำานาจในการบริหารประเทศในอนาคต	นอกจากนี้	ได้มีการจัดตั้งกระทรวงพลังงาน

ขึ้นใหม่เพื่อทำาหน้าที่ดูแลการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน	 การปรับเปลี่ยน

รัฐมนตรีประจำากระทรวงต่าง	 ๆ	 ๔	 กระทรวง	 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจที่มีความ

ชำานาญและผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเข้าดำารงตำาแหน่งสำาคัญในคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก	สะท้อน

ให้เห็นว่า	 สมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนให้ความสำาคัญต่อภาคเศรษฐกิจ	ภาคพลังงาน	รวมทั้ง	

การพัฒนาประเทศให้เป็นมุสลิมสายกลางมากขึ้น	 เพื่อให้บรูไนเจริญทัดเทียมประเทศอื่น	

เพิ่มการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสามารถแข่งขันได้มากขึ้นในบางภาคเศรษฐกิจ
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ความเป็นมาของรัฐสภา

	 ตามประวัติศาสตร์บรูไน	 ระบุว่า	 มีสภาที่ทำาหน้าที่เช่นเดียวกับสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติในปัจจุบันอยู่นานแล้ว	 ในช่ือว่า	 สภารัฐบรูไน	 ท้ังน้ี	 เพ่ือจะเข้าใจความเป็นมาของ

สภารัฐบรูไนจำาเป็นต้องย้อนกลับไป	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๔๙	 เมื่อสุลตานฮาชิม	ญะลีลุล	อะลัม	

อะกอมัดดีน	 (Sultan	Hashim	 Jalilul	 Alam	Aqamaddin)	 และอังกฤษได้ลงนามความตกลง

เพิ่มเติมจากความตกลงดินแดนในอารักขา	พ.ศ.	๒๔๓๑	โดยความตกลงดินแดนในอารักขา														

ได้ให้ความยินยอมในเรื่องเขตอำานาจทางกฎหมายของบรูไนเหนือความสัมพันธ์

กับต่างประเทศท่ีถูกอังกฤษยึดไป	 และด้วยความตกลงเพ่ิมเติมเม่ือปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙	 ทำาให้บรูไน

ยอมรับระบบผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์	 (Resident	 System)	 จึงมีผู้สำาเร็จราชการ

แทนพระองค์เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในบรูไน	 ท้ังน้ี	มาตรา	๑	ของความตกลงดังกล่าวได้กำาหนดว่า	

ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์จะเป็นตัวแทนและผู้แทนของรัฐบาลแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภายใต้ข้าหลวงใหญ่เพื่อดินแดนในอารักขาของอังกฤษในบอร์เนียว	 และคำาแนะนำา

ของผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ทุกประเด็นต้องนำาไปปฏิบัติในบรูไน	 เว้นแต่เรื่องที่กระทบ

ต่อศาสนา	 เพ่ือท่ีจะสร้างให้เป็นระบบเดียวกันกับระบบท่ีมีอยู่แล้วในรัฐมาเลย์อ่ืนท่ีอยู่ภายใต้

อารักขาของอังกฤษ

	 ข้อความในมาตรา	 ๑	 ของความตกลงเพิ่มเติมเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙	 ทำาให้																		

ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ได้รวบอำานาจทั้งหมดเอาไว้	 และแม้ว่าบรูไนจะมีสถานะ	

เป็นเพียงดินแดนในอารักขาแต่ได้สูญเสียเอกราชภายในทั้งหมด	 อย่างไรก็ตาม	 อังกฤษเอง

ได้ปกครองและดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ภายใต้อำานาจขององค์สุลต่าน	สภารัฐบรูไนจึงกลายเป็น									

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำาหรับผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อใช้เป็นสถานที่สำาหรับรับฟัง

ความต้องการและเรื่องราวร้องทุกข์ของคนท้องถิ่น

	 เมื่อย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเป็นเวลานับร้อยปีจะพบว่า	 อังกฤษไม่ได้เป็น																																																																																																																									

ผู้จัดตั้งสภารัฐบรูไน	 แต่สภาในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ได้มีอยู่ก่อนหน้าสภารัฐที่จัดตั้งขึ้น

โดยอังกฤษเป็นเวลานาน	 ท้ังน้ี	 รัฐสุลต่านบรูไนมี	syura	หรือรูปแบบของสภาท่ีปรึกษาซ่ึงขุนนาง

และบุคคลชั้นสูงของรัฐได้รับเชิญให้เข้าร่วมและอภิปรายประเด็นปัญหาของรัฐ	 แม้ว่าสภา

ของรัฐสุลต่านที่มีอยู่นั้นไม่ได้ดำาเนินการอย่างเป็นทางการในช่วงก่อนยุคผู้สำาเร็จราชการ
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แทนพระองค์	 โดยสภาทำาหน้าที่ในการนำาประเด็นที่มีความสำาคัญอย่างสูงสุดให้สุลต่าน

เป็นผู้เห็นชอบขั้นสุดท้าย	 การรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการในการประชุมรายวันของขุนนาง

และเจ้าหน้าที่จะมีขึ้นที่ท้องพระโรงของสุลต่าน	 (Lapau)	 ทั้งนี้	 เมื่อผู้สำาเร็จราชการแทน

พระองค์ได้เข้ามาบริหารบรูไนเป็นคร้ังแรก	 เขาได้ปรับปรุงสภาท่ีปรึกษาเดิมให้มีความทันสมัย	

โดยจัดแบ่งหน้าที่	และความรับผิดชอบของสภารัฐบรูไนให้เป็นทางการขึ้น

	 ในปี	พ.ศ.	๒๔๔๙	เมื่อสุลต่านฮาชิมสิ้นพระชนม์	ผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์

ต้องยุ่งยากกับการเรียกประชุมสภาเพ่ือกำาหนดองค์ประกอบของสมาชิกสภา	 อย่างไรก็ดี	

รัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของบรูไนเดิม	 กลับมีประโยชน์ต่อผู้สำาเร็จราชการ

แทนพระองค์ในการแต่งต้ังสมาชิกสภา	โดยสภาสมัยแรกประกอบด้วยสมาชิก	จำานวน	๑๐	คน							

ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของรัฐธรรมนูญบรูไนเดิม	 การประชุมสภาครั้งแรกมีขึ้น

เม่ือวันท่ี	๒๙	มิถุนายน	 พ.ศ.	๒๔๕๐	วาระสำาคัญท่ีสุดในการประชุมคร้ังน้ันคือ	การสังคายนาสิทธิ

การถือครองที่ดินในรัฐ	และสิทธิความเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนบุคคล

	 ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	๒๕๐๒	สุลต่าน	ฮัจญี	อุมัร	อาลี	ไซฟุดดีน	ซะอ์ดุล	คอยริ	วัดดีน	

(Haji	Omar’Ali	Saifuddien	Sa’adul	Khairi	Waddien)	ได้ยื่นเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งผู้สำาเร็จ

ราชการแทนพระองค์ได้ตอบรับข้อเสนอนั้น	 ดังนั้น	 ความตกลงบรูไนฉบับปี	 พ.ศ.	 ๒๕๐๒	

จึงได้มีการลงนาม	 และนำามาใช้แทนสนธิสัญญาฉบับปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙	 สาระสำาคัญของ

ความตกลงบรูไนฉบับใหม่นี้อยู่ที่อังกฤษได้ยินยอมให้บรูไนมีรัฐบาลปกครองตนเองภายใน

ประเทศ

	 สุลต่าน	ฮัจญี	อุมัร	อาลี	ไซฟุดดีน	ซะอ์ดุล	คอยริ	วัดดีน	(Haji	Omar’Ali	Saifuddien	

Sa’adul	Khairi	Waddien)	ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เม่ือวันท่ี	๒๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๐๒	

โดยมีองค์กรสูงสุด	 (Supreme	executive	authority)	ซึ่งสุลต่านเป็นผู้แต่งตั้ง	สภารัฐแบบเก่า

ถูกยุบ	 และแทนที่โดยคณะกรรมการบริหาร	 (Executive	 Committee)	 และสภานิติบัญญัติ	

ด้วยเหตุนี้	สภานิติบัญญัติแห่งรัฐในปัจจุบันจึงได้ถือกำาเนิดขึ้น
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	 สภานิติบัญญัติสมัยแรกประกอบด้วย	 สมาชิกโดยตำาแหน่ง	 ๘	 คน	 สมาชิก															

ที่ได้รับการแต่งตั้ง	๖	คน	สมาชิกฝ่ายตัวแทนอาณานิคม	(non	-	official	member)	๓	คน	และ

สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งโดยเลือกจากสภาตำาบล	๑๖	คน	 โดยสภานิติบัญญัติปฏิบัติหน้าที่

ในการควบคุมการเงินและผ่านกฎหมาย	 การจัดเก็บภาษีและการใช้จ่ายเงินของรัฐจะต้อง

ผ่านความเห็นชอบจากสภาก่อน	ทั้งนี้	ภายหลังเหตุการณ์ก่อกบฏในปี	พ.ศ.	๒๕๐๕	จึงมีการ

ทบทวนเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสภานิติบัญญัติ

	 ในปีถัดมา	สภานิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิก	๒๑	คน	โดยสมาชิกจำานวน	๑๐	คน																		

ได้รับการแต่งตั้งโดยตรง	 ๖	 คน	 เป็นสมาชิกโดยตำาแหน่ง	 และอีก	 ๕	 คน	 เป็นสมาชิกฝ่าย

ตัวแทนอาณานิคม	 (unofficial	member)	ซึ่งแต่งตั้งโดยสุลต่าน	สภานิติบัญญัติมีการประชุม

ต่อเนื่องจนถึงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 จากนั้นสภานิติบัญญัติได้ถูกระงับไป	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗									

บรูไนได้รับเอกราชจากอังกฤษ	 รัฐบาลบรูไนได้ปรับโครงสร้างเป็นระบบคณะรัฐมนตรี																																																																																																				

ที่เป็นทางการโดยมีองค์สุลต่านเป็นนายกรัฐมนตรี	 และเป็นผู้นำาของสภาทั้งสี่	 ได้แก่	

คณะรัฐมนตรี	 สภานิติบัญญัติ	 สภาองคมนตรี	 และสภาศาสนา	 โดยสุลต่านเป็นผู้แต่งตั้ง

สมาชิกของแต่ละสภา

	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 สภานิติบัญญัติกลับมาประชุมอีก																							

เป็นครั้งแรกในรอบ	 ๒๐	 ปี	 โดยมีสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดี	

จำานวน	 ๒๑	 คน	 โดยสภานิติบัญญัติชุดนี้ ได้ เห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	

ในบางมาตรา	สภานิติบัญญัติชุดดังกล่าวได้ถูกยุบสภาไปเม่ือวันท่ี	๑	กันยายน	ของปีถัดมา	และ

สภาชุดใหม่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่	 ๒	 กันยายน	 ในปีเดียวกัน	 มีสมาชิกจำานวน	 ๒๙	 คน	
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โดยสภาชุดใหม่นี้ได้มีการประชุมในเดือนมีนาคมของทุกปี	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 จากนั้น
เม่ือวันท่ี	๑	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๔	สมาชิกสภาจำานวน	๒๔	คน	ได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่ง
เป็นเวลา	๕	ปี
	 ปัจจุบันสภานิติบัญญัติบรูไนรู้จักกันทั่วไปในนาม	 LegCo	 (Legislative	 Council)	
เป็นเวทีซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจะได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะรัฐมนตร	ี
เพื่อหารือประเด็นต่าง	 ๆ	 รวมทั้งรับฟังปัญหาที่ประเทศกำาลังเผชิญจากคณะรัฐมนตรี	
และผู้แทนอื่น	ๆ	จากภาคสังคม	
	 สภานิติบัญญัตินอกจากจะเป็นกลไกในการมอบนโยบายให้แก่คณะรัฐมนตรี								
นำาไปปฏิบัติแล้ว	 ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณะรัฐมนตรีและผู้แทนประชาชนได้แถลงผลงาน
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล	 รวมถึงการอภิปรายนโยบายที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาหรือยังไม่ได้นำาไปปฏิบัติ

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
	 ปัจจุบันสมาชิกสภานิติบัญญัติบรูไนมีจำานวน	 ๓๖	 คน	 ประกอบด้วย	 สมาชิก
โดยตำาแหน่ง	๑๔	คน	ได้แก่	สมเด็จพระราชาธิบดี	ซึ่งดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	 มกุฎราชกุมารดำารงตำาแหน่ง
รัฐมนตรีอาวุโสประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 พระเจ้าพ่ียาเธอ/พระเจ้าน้องยาเธอ	 ดำารงตำาแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้า	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา	 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการสื่อสาร	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากร	 รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลังประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศและการค้า	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการศาสนา	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม	เยาวชน	และการกีฬา		
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	 สมาชิกที่เป็นบุคคลชั้นสูง	 (พระราชวงศ์)	 จำานวน	 ๓	 คน	 สมาชิกซึ่งเป็นตัวแทน

แต่ละเขตการปกครอง	 จำานวน	 ๙	 คน	 โดยเป็นระดับผู้นำาหมู่บ้าน	 (KetuaKampong)	 หรือ

ผู้นำาเขตย่อย	 (Penghulu	 Mukim)	 สมาชิกซึ่งเป็นบุคคลซึ่งประสบความสำาเร็จในภาคธุรกิจ	

จากสาขาต่าง	 ๆ	 จำานวน	 ๗	 คน	 ประธานสภานิติบัญญัติ	 เลขาธิการสภานิติบัญญัติ	 และ

รองเลขาธิการฯ	รวมจำานวน	๓	คน

	 อย่ างไรก็ดี 	 แม้สมาชิกสภานิติบัญญัติทั้ งหมดจะมาจากการแต่ งตั้ ง																																	

แต่รัฐธรรมนูญของบรูไนได้กำาหนดคุณสมบัติของสมาชิกนิติบัญญัติไว้ว่า	 บุคคลดังกล่าว	

(นอกเหนือจากผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์)	 ต้องเป็นพลเมืองของบรูไนดารุสซาลาม	 และ

มีอายุไม่ต่ำากว่า	๒๑	ปี

	 นอกจากนั้น	 รัฐธรรมนูญยังได้ระบุเกี่ยวกับบุคคลที่ขาดคุณสมบัติเป็นสมาชิก

สภานิติบัญญัติ	 ดังนี้	 คือ	 ผู้ที่ไม่มีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระราชาธิบดี	 ผู้ที่ถูกตัดสิน

ให้เป็นบุคคลวิกลจริต	ผู้ท่ีถูกศาลบรูไนดารุสซาลามพิพากษาตัดสินโทษประหารชีวิต	จำาคุก	หรือ

ปรับเป็นเงิน	๑,๐๐๐	 เหรียญบรูไน	หรือมากกว่าน้ัน	 ท้ังน้ี	ยกเว้นบุคคลท่ีได้รับการอุทธรณ์แล้ว					

บุคคลท่ีถูกตัดสินโทษปรับโดยไม่เก่ียวข้องกับความไม่ซ่ือสัตย์	 ฉ้อโกง	 หรือประพฤติผิดศีลธรรม																																																																																																															

ผู้ที่ได้รับการอภัยโทษ	 ผู้ที่พ้นจากโทษจำาคุกไปแล้ว	 ๓	 ปี	 หรือมากกว่านั้น	 ผู้ที่ได้รับ

การพิจารณาจากสมเด็จพระราชาธิบดีว่าไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมาย	

	 นอกจากที่กล่าวมาบุคคลที่ขาดคุณสมบัติยังครอบคลุมถึงผู้ที่ยังไม่พ้นสถานภาพ

บุคคลล้มละลาย	 ผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นมุสลิม	 (murtad)	 ตามกฎหมายอิสลาม			

ขาดคุณสมบัติเนื่องจากการกระทำาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติ	

โดยได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง
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เอกสิทธิ์ของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

	 ๑.	 สมาชิกสภานิติบัญญัติทุกคนสามารถพูดหรือแสดงความคิดเห็นของตน								

ในสภานิติบัญญัติหรือในคณะกรรมาธิการต่าง	ๆ	ได้อย่างเสรีในหัวข้อต่าง	ๆ	นอกเหนือจาก

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำาให้เสื่อมเสียซึ่งสิทธิ	 สถานะ	ตำาแหน่ง	อำานาจ	เอกสิทธิ์	อำานาจ

อธิปไตย	 หรือพระราชอำานาจของสมเด็จพระราชาธิบดี	 ผู้สืบราชบัลลังก์	 คู่สมรส	 หรือ

พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อ่ืน	 หรือหลักปรัชญาการปกครองระบอบราชาธิปไตยอิสลามมาเลย์	

(National	 Philosophy	 of	 Malay	 Islamic	 Monarchy)	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 หรือที่เป็น

ความผิดทางอาญาภายใต้พระราชบัญญัติการปลุกปั่นให้ขัดขืนอำานาจปกครอง	(หลักปรัชญา

การปกครองระบอบราชาธิปไตยอิสลามมาเลย์	 National	 Philosophy	 of	 Malay	 Islamic	

Monarchy	 หรือหลักปรัชญา	 MIB	 เป็นระบบท่ีรวบรวมอิทธิพลของวัฒนธรรมมาเลย์ท่ีเข้มแข็ง	

การเน้นความสำาคัญของศาสนาอิสลามในชีวิตประจำาวันและการปกครอง	 และให้ความเคารพ

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 หลักปรัชญาดังกล่าวนี้ถือเป็นปรัชญาแห่งเสรีภาพในการนับถือ

ศาสนาซึ่งบุคคลสามารถนับถือศาสนา	และปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีของตน)	

	 ๒.	ความถูกต้องสมบูรณ์ของกระบวนการพิจารณาในสภานิติบัญญัติ 																				

หรือในคณะกรรมาธิการต่าง	ๆ	จะไม่ถูกตั้งคำาถามหรือถูกตรวจสอบโดยศาลใด	ๆ

	 ๓.	สมาชิกสภานิติบัญญัติไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อกระบวนการ

พิจารณาใด	ๆ	ก็ตาม	ในชั้นศาลในเรื่องที่ได้กล่าวไปแล้ว	หรือได้ออกเสียงไปแล้ว	โดยที่ผู้นั้น

ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาดังกล่าวของสภานิติบัญญัต	ิ หรือในคณะกรรมาธิการ

สภานิติบัญญัติ

	 ๔.	สมาชิกสภานิติบัญญัติไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อกระบวนการ

พิจารณาใด	ๆ	ในชั้นศาล	ในเรื่องที่ได้ประกาศหรือภายใต้อำานาจของสภานิติบัญญัติ

สมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติ

	 สมาชิกสภานิติบัญญัติจะอยู่ในตำาแหน่งตามพระประสงค์ของสมเด็จพระราชาธิบดี	

และสิ้นสุดสมาชิกภาพ	 เมื่อมีการยุบสภานิติบัญญัติ	 หรือตำาแหน่งว่างลงตามเงื่อนไข								

ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	ได้แก่
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	 ๑.	 สมาชิกผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์

	 ๒.	เขียนหนังสือลาออกจากตำาแหน่งโดยยื่นแก่เลขาธิการสภานิติบัญญัติ

	 ๓.	ขาดการประชุมสภานิติบัญญัติ	 ๒	 ครั้งต่อเนื่องกันโดยไม่ได้รับอนุญาต										

จากประธานสภานิติบัญญัติก่อนการประชุมจะส้ินสุดลง	ยกเว้นกรณีของสมาชิกโดยตำาแหน่ง

	 ๔.	หากมีเหตุทำาให้เขาไม่ได้เป็นสมาชิกของสภานิติบัญญัติ	เพราะขาดคุณสมบัติ

ตามมาตรา	๓๐	ของรัฐธรรมนูญ

	 ท้ังน้ี	 หากปรากฏว่าสมาชิกสภาฯ	 คนใดไม่มีความสามารถ	 หรือควรถูก

ปลดจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติ	 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีหรือ

สภานิติบัญญัติเห็นว่ามีเหตุผลที่ดีและเพียงพอ	 สมาชิกคนดังกล่าวย่อมไม่สามารถเข้าร่วม

ในกระบวนการของสภานิติบัญญัติจนกว่าสมาชิกผู้น้ันจะได้รับการแถลงจากสมเด็จพระราชาธิบดี	

หรือสภานิติบัญญัติว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

	 หากสมาชิกสภานิติบัญญัติได้รับการประกาศจากสมเด็จพระราชาธิบดีว่า	 ไม่มี

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	 สภานิติบัญญัติย่อมไม่มีอำานาจที่จะแถลงซ้ำาในเรื่อง

เดียวกัน	โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสมเด็จพระราชาธิบดีก่อน

	 นอกจากนั้น	 สมเด็จพระราชาธิบดีหรือสภานิติบัญญัติอาจระงับการปฏิบัติ

หน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติ	 เป็นการชั่วคราว	 รวมทั้งสิทธิ	 และเอกสิทธิ์ของสมาชิก

สภานิติบัญญัติ	 หากสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสภานิติบัญญัติเห็นว่า	 มีเหตุผลท่ีดีและเพียงพอ	

หลังจากนั้นสมาชิกดังกล่าวจะไม่สามารถนั่งอยู่ในสภาฯ	 หรือมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ									

ของสภาฯ	 จนกว่าจะสิ้นสุดการระงับการเป็นสมาชิกชั่วคราวโดยสมเด็จพระราชาธิบดี	
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หรือโดยสภานิติบัญญัติ	 ซ่ึงหากสมาชิกถูกระงับการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติโดยสมเด็จ

พระราชาธิบดี	 สภานิติบัญญัติจะไม่มีอำานาจในการยกเลิกการระงับการเป็นสมาชิกชั่วคราว	

โดยปราศจากความเห็นชอบของสมเด็จพระราชาธิบดีก่อน	 ท้ังน้ี	 บุคคลใดก็ตามท่ีออกจากการ

เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติอาจได้รับแต่งต้ัง	 หรือรับเลือกเป็นสมาชิกอีกคร้ัง	 หากมีคุณสมบัติครบ

ตามท่ีกำาหนด

สมัยประชุมสภานิติบัญญัติ

	 การประชุมสภานิติบัญญัติที่มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประธานในที่ประชุม							

จะมีขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี	 ทั้งนี้	ช่วงระยะเวลากว่า	๑๒	เดือน	จะไม่มีการประชุมใด	ๆ	

ระหว่างการประชุมสภาคร้ังสุดท้ายในสมัยแรก	 และวันท่ีกำาหนดให้เป็นวันประชุมสภาคร้ังแรก									

ในสมัยถัดไป	 ซึ่งการประชุมสภานิติบัญญัติแต่ละสมัยนั้น	 จะจัดขึ้นในเวลาและสถานที่

ตามสมเด็จพระราชาธิบดีทรงกำาหนดเป็นคราว	 ๆ	 ไป	 โดยมีการประกาศแจ้งในราชกิจจานุเบกษา

องค์ประชุม

	 ๑.	 ไม่ถือว่าสภานิติบัญญัติขาดคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยสาเหตุ 																		

ท่ีตำาแหน่งของสมาชิกบางคนว่างลง	 และยังไม่มีการแต่งต้ังบุคคลอ่ืนแทนในตำาแหน่งท่ีว่างน้ัน	

ทั้งนี้	 กระบวนการต่าง	 ๆ	 ทางนิติบัญญัติยังมีผลแม้ว่าจะขาดบุคคลที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง

เพื่อเข้าร่วมการประชุม	หรือลงมติในสภานิติบัญญัติก็ตาม

	 ๒.	หากในการประชุมสภานิติบัญญัติ	สมาชิกคนใดได้ทักท้วงผู้ทำาหน้าที่ประธาน																		

การประชุมว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมน้อยกว่า	 ๑	 ใน	 ๓	 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมด																																																																																																																		

ผู้ทำาหน้าที่ประธานการประชุมอาจสั่งให้มีการเลื่อนการประชุมได้	 ตามบทบัญญัติของ

ระเบียบข้อบังคับการประชุม

การเข้าร่วมประชุมของผู้ที่มิใช่สมาชิก

	 เม่ือใดก็ตามท่ีสมเด็จพระราชาธิบดี	 หรือประธานสภานิติบัญญัติมีความประสงค์

ที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของบุคคลใดก็ตามในประเทศบรูไนดารุสซาลาม	 ที่เกี่ยวข้องกับ

กิจการบ้านเมือง	ที่กำาลังเตรียมเข้าสู่สภานิติบัญญัติ	สมเด็จพระราชาธิบดี	หรือประธานสภา

นิติบัญญัติอาจเรียกตัวบุคคลดังกล่าวให้เข้าร่วมการประชุมสภาเพ่ือวัตถุประสงค์น้ัน	ๆ	ตามแต่กรณี
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การปิดสมัยประชุมและการยุบสภา

	 สมเด็จพระราชาธิบดีอาจปิดสมัยประชุม	 หรือยุบสภานิติบัญญัติเมื่อไรก็ได้								

โดยการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	พระองค์จะทรงยุบสภานิติบัญญัติเม่ือหมดวาระ	๕	 ปี	

นับจากวันประชุมสภาครั้งแรก	 หลังจากที่มีการจัดตั้งองค์ประชุมครั้งแรก	 หรือการจัดตั้งองค์

ประชุมใหม่	เว้นแต่จะมีการยุบสภาเร็วขึ้น

กระบวนการตรากฎหมาย

	 ผู้ที่มีสิทธินำาเสนอร่างกฎหมาย	 ได้แก่	 สมาชิกของสภานิติบัญญัติ	 โดยนำาเสนอ

ร่างกฎหมาย	 หรือเสนอญัตติเพ่ืออภิปราย	 หรือเสนอคำาร้องแก่สภานิติบัญญัติ	 โดยร่างกฎหมาย	

ญัตติหรือคำาร้อง	 จะนำาเข้าสู่การอภิปราย	 และถอนออกไปตามข้อกำาหนดในระเบียบข้อบังคับ

ของสภานิติบัญญัติ	 ท้ังน้ี	 ร่างกฎหมายท่ีจะต้องได้รับการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติก่อนน้ัน

เป็นร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

	 ๑.	 เนื้อหาเกี่ยวกับการพิมพ์ธนบัตร	 หรือการจัดตั้งธนาคาร	 หรือการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว

	 ๒.	เนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีที่มีผลผูกพันต่อสมเด็จพระราชาธิบดี							

จากสนธิสัญญา	หรือข้อตกลงที่ทำากับรัฐอื่น

	 ๓.	เนื้อหาที่เกี่ยวกับการป้องกัน	หรือความมั่นคงของรัฐ

	 ๔.	เนื้อหาที่มีผลกระทบโดยตรง	 หรือโดยอ้อมต่อสิทธิ	 หน้าที่	 ดุลพินิจของศาล	

อำานาจ	เอกสิทธิ์	อธิปไตย	 หรือพระราชอำานาจของสมเด็จพระราชาธิบดี	รัชทายาท	คู่สมรส	

หรือพระบรมวงศานุวงศ์

	 ๕.	เนื้อหาที่มีผลกระทบโดยตรง	 หรือโดยอ้อมต่อจุดยืน	 หรือคุณประโยชน์ของ

ปรัชญาแห่งชาติ	(Melayu	Islam	Beraja)	หรือที่รู้จักกันว่า	ราชาธิปไตยอิสลามมลายู

	 ๖.	 เนื้อหาซึ่งจะทำาให้	 หรือส่งผลกระทบโดยตรง	 หรือโดยอ้อมต่อสถานะ

ทางการเงิน	หรือหน่วยเงินของบรูไนดารุสซาลาม

	 ๗.	เนื้อหาซึ่งจะทำาให้	 หรือส่งผลกระทบโดยตรง	 หรือโดยอ้อมต่อการชำาระหนี้

ทั้งหมด	หรือชำาระหนี้แบบเป็นงวด	ๆ	ของบรูไนดารุสซาลาม

	 ๘.	เนื้อหาซึ่งจะทำาให้	 หรือส่งผลกระทบโดยตรง	 หรือโดยอ้อมต่อการดูแล

กองทุนรวม	การคิดเงินจากกองทุนรวม	หรือการยกเลิกการคิดเงินนั้น
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	 ๙.	เนื้อหาซึ่งจะทำาให้	 หรือส่งผลกระทบโดยตรง	 หรือโดยอ้อมต่อการจ่ายเงิน

เข้ากองทุนรวม	หรือการจ่าย	 หรือถอนเงินออกจากกองทุนรวมโดยไม่คิดเงินจากการดำาเนิน

ธุรกรรมน้ัน	 หรือการเปล่ียนแปลงแก้ไขในการจ่าย	 จำาหน่าย	 หรือถอนเงินเช่นว่าน้ัน	 ไม่เช่นน้ัน

ก็ต้องปรับลดลง

	 ๑๐.	เนื้อหาซึ่งจะทำาให้	 หรือมีผลกระทบโดยตรง	 หรือโดยอ้อมต่อเงินที่ได้รับ								

จากกองทุนรวม	 หรือการดูแล	 หรือการจำาหน่ายเงินกองทุนรวม	 หรือการตรวจบัญชี

ของบรูไนดารุสซาลาม

	 ๑๑.	เนื้อหาซึ่งจะทำาให้	 หรือส่งผลกระทบโดยตรง	 หรือโดยอ้อมต่อการยืมเงิน	

หรือการให้หลักประกันโดยบรูไนดารุสซาลาม	 หรือการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง						

กับภาระทางการเงินของบรูไนดารุสซาลาม

	 ๑๒.	เนื้อหาซึ่งจะทำาให้	 หรือส่งผลกระทบโดยตรง	 หรือโดยอ้อมต่อภาระภาษี	

หรือค่าธรรมเนียมใด	ๆ

	 ท้ังน้ี	 การให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายตามท่ีกล่าวมาข้างต้นของสมเด็จพระราชาธิบดีน้ัน	

อาจเกิดข้ึนก่อนได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระราชาธิบดี	 และหากให้ความเห็นชอบ

ในขณะที่สภานิติบัญญัติกำาลังประชุมอยู่	 ต้องให้ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน

รัฐมนตรี

	 ในการประชุม เพื่ อพิ จารณาร่ า งกฎหมาย	 ประธานสภานิติบัญญัติ 																													

หรือรองประธานสภานิติบัญญัติ	 สามารถเล่ือน	 หรือพักการประชุมเพ่ือขอรับคำาแนะนำาจากสมเด็จ

พระราชาธิบดีเกี่ยวกับร่างกฎหมายได	้ ทั้งนี้	 อยู่ภายใต้ดุลพินิจของประธานสภานิติบัญญัต	ิ

หรือรองประธานสภานิติบัญญัติ

การเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ

	 ๑.	 เม่ือสภานิติบัญญัติได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติแล้ว	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ัน						

ย่อมมีผลเป็นกฎหมาย	 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่ร่างกฎหมายนั้นได้ผ่านการพิจารณาจาก

สภานิติบัญญัติ 	 หรือในรูปแบบที่มีการแก้ ไขเพิ่ม เติมจากสมเด็จพระราชาธิบดี 	

ท้ังน้ี	 หากสมเด็จพระราชาธิบดีให้ความเห็นชอบจะลงนาม	 และประทับตราแผ่นดินในร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนั้น
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	 ๒.	กรณีที่สมเด็จพระราชาธิบดีแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติภายหลังที่ผ่าน

ความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแล้ว	 สมเด็จพระราชาธิบดีย่อมไม่จำาเป็นต้องสอบถาม

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นกลับไปยังสภานิติบัญญัติ

	 ๓.	กฎหมายที่ได้รับการเห็นชอบโดยสมเด็จพระราชาธิบดี	 จะมีผลบังคับ									

แห่งกฎหมายในวันที่ได้รับการเห็นชอบ	 หรือหากได้รับการประกาศใช้เป็นกฎหมายดังกล่าว	

หรือกฎหมายอื่น	ก็จะมีผลแห่งกฎหมาย	ณ	วันที่นั้น

การประกาศใช้กฎหมาย

	 กฎหมายทุกฉบับต้องมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา	โดยภายในเวลา	๗	วัน

นับแต่วันที่ร่างกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 หรือนับแต่วันที่ร่างกฎหมายได้รับการ

รับรองจากสมเด็จพระราชาธิบดี	ร่างกฎหมายจะต้องส่งให้แก่	 สภานิติบัญญัติ	ไม่ว่าจะมีการ

ประชุมหรือไม่ก็ตาม

การลงมติ

	 การลงมติเรื่องที่สภานิติบัญญัติพิจารณาจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก														

โดยประธานสภานิติบัญญัติ	 รองประธานสภานิติบัญญัติ	 หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติผู้ทำาหน้าท่ี

ประธานในการประชุม	 จะลงคะแนนเสียงเพ่ือใช้เป็นเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีคะแนนเสียงสองฝ่าย

มีจำานวนเท่ากัน

	 หากในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ	 โดยสภานิติบัญญัติมีมติไม่รับร่าง									

พระราชบัญญัติฉบับใด	 มติน้ันย่อมถูกอ้างถึงในภายหลังในฐานะท่ีเป็นมติคัดค้าน	 ในกรณีเช่นน้ี																			

จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่า	 หากสภานิติบัญญัติมีมติคัดค้าน

ร่างพระราชบัญญัติ	 ให้ประธานสภานิติบัญญัตินำาข้ึนทูลเกล้าฯ	 ถวายรายงานสมเด็จพระราชาธิบดี	

ภายใน	 ๑๔	 วันนับแต่วันที่คัดค้านมติดังกล่าว	 เพื่อให้สมเด็จพระราชาธิบดีทรงรับทราบ

เหตุผลในการมีมติคัดค้านนั้น

	 เม่ือสมเด็จพระราชาธิบดีได้พิจารณารายงานของประธานสภานิติบัญญัติเก่ียวกับ

มติดังกล่าว	 แม้ว่าจะเป็นมติคัดค้านก็ตาม	 ย่อมประกาศว่าร่างพระราชบัญญัตินั้นมีผลทาง										

กฎหมายในฐานะที่เป็นพระราชบัญญัติไม่ว่าจะโดยรูปแบบกระบวนการตรากฎหมาย	

หรือด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมตามท่ีสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเห็นว่าเหมาะสม	 โดยพระราชบัญญัติน้ัน

มีผลนับแต่วันที่ประกาศไว้ในพระราชกิจจานุเบกษา
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ข้อบังคับ 

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ                             

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ข้อ ๗๖ ข้อ ๗๗ และข้อ ๒๑๙ 

ของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ         

จึงตราข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก     

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ คําว่า 

 “ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก                        

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 “สภา” หมายถึง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 “ประธานสภา” หมายถึง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 “กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญ                                  

ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติต้ังข้ึน และให้หมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการท่ีคณะกรรมาธิการต้ังข้ึนด้วย 

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   

 “ประธานคณะกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการจริยธรรม                 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 “รองประธานคณะกรรมการ” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการจริยธรรม   

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 “การประชุม” หมายถึง การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการประชุม

คณะกรรมาธิการ รวมทั้งการประชุมอื่นใดซึ่งเป็นหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 

 ข้อ ๔ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติรักษาการตามข้อบังคับนี้

หมวด ๑ 

จริยธรรม

 

ส่วนที่ ๑ 

อุดมคติของสมาชิกและกรรมาธิการ

 

 ข้อ ๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ทั้งสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

 ข้อ ๖  สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม 

และรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

 ข้อ ๗ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติ                    

และประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ

และประชาชนเป็นสําคัญ 
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ส่วนที่ ๒ 

การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 

 ข้อ ๘ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น

โดยสุจริต เท่ียงธรรม มีความเป็นอิสระ มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ

และเสียสละเพ่ือประโยชน์ ของส่วนรวมและประเทศชาติ มีสํานึกในบทบาทหน้าท่ี และดํารงไว้

ซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของสภา 

 ข้อ ๙ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับ                

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด 

 ข้อ ๑๐ ในการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใดเข้าสู่ตําแหน่ง

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องพิจารณาให้เป็นไปตามระบบ

คุณธรรม และคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 

 ข้อ ๑๑ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องรักษาความลับในการประชุมที่กระทํา

เป็นการลับ โดยไม่นําไปเปิดเผยแก่ผู้ใดหรือในทางใด เว้นแต่เป็นการต้องปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย หรือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ข้อ ๑๒ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพ                

ส่วนบุคคลของสมาชิก กรรมาธิการ และผู้อ่ืน ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือ

เสียดสีบุคคลใด หรือนําเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปราย หรือแสดงความเห็นในที่ประชุมสภา 

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ หรือที่อื่นใด 

 ข้อ ๑๓ สมาชิกและกรรมาธิการพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่อันอาจจะก้าวก่าย

การปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกและกรรมาธิการอ่ืน และต้องไม่กระทําการใดอันเป็นการนอกเหนือ

อํานาจหน้าที่ 

 ข้อ ๑๔ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยมุ่ง          

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ข้อ ๑๕ สมาชิกและกรรมาธิการพึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง และไม่ใช้หรือไม่บิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือวิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิด         

ความเสียหาย เพ่ือให้ผู้อ่ืน หรือประชาชนเข้าใจผิด หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอ่ืนใด 
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 ข้อ ๑๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องไม่กระทําการใดหรือปฏิบัติการใด              

ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัดกับข้อบังคับนี้ 

 ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อน           

แล้วแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว 

จึงปฏิบัติตามนั้น 

ส่วนที่ ๓ 

จริยธรรมต่อประชาชน

 

 ข้อ ๑๗ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องประพฤติและปฏิบัติตนเพื่อให้เป็น             

ที่เชื่อถือศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ประชาชน 

 ข้อ ๑๘ สมาชิกและกรรมาธิการต้องให้ความสําคัญในการรับฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะของประชาชน ทั้งต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 

เสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 

ส่วนที่ ๔ 

จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตน

 

 ข้อ  ๑๙ สมาชิ กและกรรมาธิ ก า รพึ ง เป็ นแบบอย่ า งที่ ดี ใ นการ รั กษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ของ                     

ความเป็นชาติไทย 

 ข้อ ๒๐ สมาชิกและกรรมาธิการพึงแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับ          

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เกียรติและเคารพต่อท่ีประชุมสภา และสํารวมกิริยา

วาจาในบริเวณรัฐสภา 

 ข้อ ๒๑ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ       

และกฎหมาย อย่างเคร่งครัด และจักต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม 

 ข้อ ๒๒ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องไม่ประกอบอาชีพ วิชาชีพ ดําเนินธุรกิจ

หรือกระทํากิจการใดอันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการเป็นสมาชิกหรือกรรมาธิการ
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  ข้อ ๒๓ สมาชิ กและกรรมาธิ ก า รพึ ง ร ะวั ง ในการคบหาสมาคมหรื อ                                

ให้การสนับสนุนบุคคล ซ่ึงมีความประพฤติหรือมีช่ือเสียงในทางเส่ือมเสีย ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย 

หรือผู้แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ อันอาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของ

การเป็นสมาชิกหรือกรรมาธิการ 

 ข้อ ๒๔ สมาชิกและกรรมาธิการพึงระมัดระวังการปฏิบัติงาน การปฏิบัติหน้าที่

หรือกระทําการใดของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิก และผู้ช่วยดําเนินงานของ

สมาชิกที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ หรือ

บุคคลใกล้ชิดอื่นใดมิให้มีการกระทําใดๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาชิก กรรมาธิการ หรือสภา

  ข้อ ๒๕ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องไม่แสวงหาประโยชน์โดยอาศัยตําแหน่ง

หน้าที่ และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน และ

จะต้องดูแลให้คู่สมรสและบุตรของสมาชิก และกรรมาธิการปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

หมวด ๒ 

การส่งเสริมและควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรม

 

 ข้อ ๒๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการจริยธรรม                   

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปน้ี 

 (๑) รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ประธานสภามอบหมายจํานวนหนึ่งคน 

เป็นประธานคณะกรรมการ 

 (๒) ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาทุกคณะ เป็นกรรมการ 

 ให้คณะกรรมการเลือกรองประธานคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการ 

และตําแหน่งอื่น ตามความจําเป็น 

 ให้สํ านักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่ งปฏิบัติหน้าที่ สํ านักงานเลขาธิการ                              

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

 ข้อ ๒๗ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด 

 (๒) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมและรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี  
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 (๓) พิจารณาคําร้องขอท่ีประธานสภาส่งให้ตามข้อ ๗๖ ของข้อบังคับการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 (๔) รับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับจริยธรรมจากสมาชิก ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

บุคคล หรือหน่วยงานใด กรณีที่มีการกล่าวหาว่าสมาชิก หรือกรรมาธิการกระทําผิด

ตามข้อบังคับ 

 (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้ เมื่อได้วินิจฉัย

แล้วให้คําวินิจฉัย เป็นที่สุด 

 (๖) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการใด ๆ อันอยู่ใน       

อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมท้ังมอบให้คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานดังกล่าว  

ทําการแทน แล้วรายงาน ให้คณะกรรมการทราบ 

 (๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามีมติมอบหมาย 

 ข้อ ๒๘ กรรมการพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) ขาดจากสมาชิกภาพของการเป็นสมาชิก 

 (๔) พ้นจากตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา 

 (๕) อายุของสภาสิ้นสุดลง 

 (๖) ถูกลงโทษตามข้อ ๓๓ 

 ข้อ ๒๙ ภายใต้บังคับข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองท่ีได้รับการร้องเรียน

เก่ียวกับจริยธรรมของสมาชิกหรือกรรมาธิการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีรับคําร้อง

จากเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หากมีความจําเป็น

ไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการขอขยายเวลา

ต่อประธานสภาได้ไม่เกินสามสิบวัน 

 ข้อ ๓๐ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับคําร้อง การรับเร่ืองร้องเรียน การนําเร่ือง

เข้าสู่การพิจารณา และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภา

กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสภา 
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 ข้อ ๓๑ วิ ธีพิ จารณาของคณะกรรมการอย่ างน้อยต้องมีสาระสํ าคัญ                                     

ในการให้โอกาสผู้ร้อง และผู้ถูกร้องได้รับทราบการพิจารณา การแสดงพยานหลักฐาน                    

และความเห็นของตนก่อนการวินิจฉัย การให้สิทธิผู้ร้องและผู้ถูกร้องขอตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

พร้อมขอสําเนาเอกสาร และการเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านกรรมการ 

 ข้อ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้ว ให้รายงานต่อสภา ในรายงาน

ดังกล่าว คณะกรรมการต้องสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งความเห็นว่า

สมาชิกหรือกรรมาธิการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือไม่ อย่างไร ข้อใด และ

ควรดําเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อให้สภาพิจารณา โดยให้เป็นการประชุมลับ 

 ข้อ ๓๓ ในกรณีที่สภาเห็นว่ามีหลักฐานและข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่าสมาชิก

หรือกรรมาธิการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้สภามีมติว่ากล่าวตักเตือน หรือ        

ตําหนิ หรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์ 

 ในกรณีที่สภามีมติว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับอันเกี่ยวกับ

มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้สภาดําเนินการตามวรรคหนึ่งและให้ประธานสภา       

ส่งเร่ืองให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่อไป และแจ้งให้         

ที่ประชุมสภาทราบ

 มติของสภาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ เว้นแต่มติของสภาตามวรรคสอง ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สามในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

 ข้อ ๓๔ ในการพิ จ า รณาว่ ากา รฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อบั งคั บนี้                                   

เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อบังคับอันเก่ียวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ 

ให้พิจารณาจากพฤติกรรม ความจงใจ หรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 

ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม และเหตุอื่น อันควรนํามาประกอบ

การพิจารณา 

 ข้อ ๓๕ ในกรณีที่มีคําร้องขอให้สมาชิกผู้ใดพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๒ 

ของรัฐธรรมนูญ เพราะเหตุที่สมาชิกผู้นั้นกระทําการอันเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของ  

การเป็นสมาชิกหรือมีพฤติการณ์ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก และ
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ประธานสภาได้ส่งเรื่องมายังคณะกรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการพิจารณาคําร้องดังกล่าว

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับคําร้องจากประธานสภา 

 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาคําร้องตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว ให้เสนอรายงานต่อ

ประธานสภา เพื่อให้ประธานสภาจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและมีมติโดยเร็ว 

 มติของสภาที่ให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า         

สองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

 ข้อ ๓๖ สมาชิกและกรรมาธิการจักต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้        

และเคารพต่อมติ หรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการและสภา          

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

           ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

                        ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แหล่งที่มา  

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๑ง หน้า ๙ - ๑๔ วันทีี่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘
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	 หากใครเคยผ่านไปแถวย่านสะพานเฉลิมวันชาติ	 คงจะเห็นร้านค้าเล็ก	 ๆ									

ที่ตั้งอยู่ชิดติดกับวัดบวรนิเวศวิหาร	 ซึ่งเป็นสถานที่ทำาเสาธง	 และธงชาติ	 ขนาดต่าง	 ๆ	 กัน	

นอกจากน้ียังทำาแผ่นป้ายตราสัญลักษณ์	 หรือป้ายพระปรมาภิไธย	 ท่ีใช้สำาหรับงานเฉลิมฉลอง

ในวันสำาคัญ	 เช่น	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ	 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์	 ซ่ึงหลายคน	 ต้ังข้อสังเกตว่า	

ชื่อสะพานเฉลิมวันชาติ	 ทำาไมถึงมีความเชื่อมโยงกับแหล่งขายธงชาติในปัจจุบัน	 ทั้งยังเป็น

แหล่งขายธงชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอีกด้วย		

	 ย้อนกลับไปในช่วงสมัยรัชกาลท่ี	 ๘	 บริเวณสะพานเฉลิมวันชาติท่ีเป็นช่วงรอยต่อ								

ระหว่างวัดบวรนิเวศวิหาร	 กับถนนดินสอ	 ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะไปองค์การสหประชาชาติ

ถูกสร้างขึ้นและเชื่อมด้วยสะพานที่มีชื่อว่า	 “เฉลิมวันชาติ”	 ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของร้าน

ขายธงไตรรงค์	 หรือธงชาติไทยร้านแรก	 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหัวมุม	 สี่แยกสะพานเฉลิมวันชาติ		
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และผู้ที่เป็นเจ้าของร้านคือ	 หลวงวิสิทธิบรรณาการ	 อดีตข้าราชการกระทรวงวังในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๗	ต่อมาหลวงวิสิทธิ	ฯ	ได้ลาออกจากการเป็น

ข้าราชการในสมัยรัชกาลที่	 ๘	 และออกมาเป็นพ่อค้าขายธงชาติอยู่ริมคลองบางลำาพู	 ใกล้ๆ							

วัดบวรนิเวศวิหาร	 โดยการเช่าท่ีวัดบวร	 ฯ	 และเปิดเป็นร้านแรกทำาเสาธง	 และขายธงร้านแรก		

ที่มีชื่อว่า		ร้านคลังเสาธง	

	 เส้นทางชีวิตของหลวงวิสิทธิบรรณาการผู้เป็นเจ้าของร้านทำาเสาธง	 และขายธงเร่ิมต้น						

จากการพ้นโทษเนรเทศ	 ท่ีอำาเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 ซ่ึงสาเหตุท่ีชีวิตของท่านต้องผันตัวเอง								

ไปอยู่ที่แม่สอด	 เนื่องจากช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 ได้ถูกรัฐบาลในสมัยนั้น

สั่งลงโทษด้วยการให้ปลดออกจากราชการและถูกสั่งเนรเทศถึง	 ๙	 ปี	 จากข้อหาที่ว่ากระด้าง

กระเด่ืองต่อรัฐธรรมนูญ	 แต่ท้ายท่ีสุดแล้วหลวงวิสิทธิบรรณาการก็ได้รับการลดโทษเหลือเพียงปีเศษ																																																																																																																										

จากน้ันจึงได้ย้ายกลับมาอยู่กับครอบครัวท่ีกรุงเทพ	 ฯ	ซ่ึงช่วงเวลาขณะท่ีกลับมาอยู่กรุงเทพ	ฯ	นั้น																																																																																																																																				

หลวงวิสิทธิ	 ฯ	 มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยจะแข็งแรง	 โดยคุณหมอที่ทำาการรักษาได้ให้

คำาแนะนำาโดยให้ออกกำาลังกาย	 ท่านจึงคิดว่าการออกกำาลังกายเฉย	 ๆ	 ไม่ได้ประโยชน์อะไร																									

จึงหันมาคิดประดิษฐ์เสาธง	และทำาธงชาติขาย	ซึ่งถือได้ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ประกอบอาชีพนี้

เล้ียงครอบครัวและส่งต่อมายังลูกหลานจนถึงปัจจุบัน	หลังจากท่ีหลวงวิสิทธิบรรณาการเสียชีวิตลง	

บุตรชายของท่านคือ	คุณภานุวัตร	สิทธิสุข	จึงได้เปลี่ยนชื่อร้านคลังเสาธงใหม่	เป็นร้านเสาธงชาติ									

แต่ใช้ช่ือร้านน้ีได้ไม่นานเน่ืองจากบุตรชายอีกคนของหลวงวิสิทธิ	 ได้ขอช่ือร้านไปเปิดสาขาท่ี																					
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 คุณภานุวัตร	 จึงเปลี่ยนชื่อร้านใหม่อีกครั้ง	 เป็นร้าน

“ธงบรรณาการ”	ซึ่งมีที่มาจากการได้รับยศอันสูงสุดของ	หลวงวิสิทธิบรรณาการ

	 สำาหรับการทำาธงชาติไทยในปัจจุบัน	 ตามพระราชบัญญัติธง	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๐	

จนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	ได้มีการกำาหนดขนาดและสีธงไตรรงค์	หรือธงชาติไทย	 มีขนาดเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า	กว้าง	๖	ส่วน	ยาว	๙	ส่วน	ด้านกว้างแบ่งเป็น	๕	แถบ	ตลอดความยาวของผืนธง	

ตรงกลางเป็นแถบสีน้ำาเงินแก่	 กว้าง	 ๒	 ส่วน	 ต่อจากแถบสีน้ำาเงินแก่ออกไปท้ังสองข้างเป็นแถบ

สีขาวกว้างข้างละ	๑	ส่วน	ต่อจากแถบสีขาวออกไปท้ังสองข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ	๑	ส่วน	 ซ่ึง

วิธีพิจารณาค่าสี	 เฉดสี	 ระดับสี	 ของธงไตรรงค์	 ธงชาติไทย	 มีสีที่ถูกต้องตามมาตรฐานสี

ที่ได้กำาหนดค่าสีธงชาติไทย	ตามโครงการ	“ธงไตรรงค์	ธำารงไทย”	จัดโดย	สำานักงานเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ของชาติ	สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	คือ	สีธงชาติไทยจะต้องเป็น	สีแดง
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คือ	แดงสด	หรือภาษาคนผสมงานสีเรียกว่า	“แดงร้อย”	สีขาว	คือขาวบริสุทธิ์	ปราศจากเม็ดสี	

และสีน้ำาเงิน	คือ	น้ำาเงินขาบ	หรือสีน้ำาเงินโบราณ	ซึ่งหมายถึงสีน้ำาเงินแก่หรือเข้มอมม่วงหรือ

เจือม่วง	 ปัจจุบัน	 กระทรวงวัฒนธรรมและสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่

ให้คำาแนะนำาในการจัดทำาธงชาติและสีธงชาติให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมายโดยผู้ผลิต

และจำาหน่ายธงชาติต้องไม่ดัดแปลงจนผิดไปจากลักษณะและสีท่ีควรจะเป็น	 ปัจจุบันถนนดินสอ	

ยังคงเป็นที่ตั้งของร้านธงบรรณาการ	ที่ยังคงผลิตและจำาหน่ายธงชาติไทย	ตลอดจนแผ่นป้าย

ตราสัญลักษณ์	 ที่ตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน	 เพราะเป็นแหล่งซื้อขายธงที่เป็นหนึ่งเดียวของ

ประเทศไทยที่ผูกพันกับชุมชนย่านบางลำาภู	นั่นเอง

ข้อมูล :		 ชุมชนสะพานวันชาต.ิ	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘,	

จาก	https://www.facebook.com/media/set/?set=a.128537027171026...3

	 ประวัติธงชาติไทย.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘,	

จาก	http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=4	

	 พิพิธภัณฑ์ธงสยาม.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘,	

จาก	http://www.siamflag.org	

	 ภิญโญ	ศรีจำาลอง.	ผู้ผลิตธงชาติไทยเป็นคนแรก.	สืบค้นเม่ือวันท่ี	๒๘	กุมภาพันธ์	

๒๕๕๘,	จาก	http://www.t-h-a-i-l-a-n-d.org/thaiflag/newsite/detail.php?id=115

	 สิริลักษณ์	จินตนะดิลกุล.	สะพานเฉลิมวันชาต.ิ	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	

๒๕๕๘,	จาก	travel.sanook.com
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	 ราชวงศ์จักรี	 เป็นราชวงศ์ที่ปกครองประเทศไทยมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๓๒๕																

โดยมี	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 เป็นผู้ทรงสถาปนาราชวงศ์																

และยุคของราชวงศ์นี้เรียกว่า	“ยุครัตนโกสินทร์”	

         		 ที่มาของชื่อและสัญลักษณ์ประจำาราชวงศ์จักรี 

	 ชื่อของราชวงศ์จักรีมีที่มาจากบรรดาศักดิ์	 “เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์” 	

ตำาแหน่ง	 สมุหนายก	 ซึ่งเป็นตำาแหน่งทางราชการที่พระองค์เคยทรงดำารงตำาแหน่งมาก่อน

ในสมัยกรุงธนบุรี	คำาว่า	 “จักรี”	นี้พ้องเสียงกับคำาว่า	 “จักร”	และ	“ตรี”	ซึ่งเป็นเทพอาวุธของ

พระนารายณ์	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้สร้างพระแสงจักรและพระแสงตรีไว้	 ๑	 สำารับ	 และกำาหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำา									

ราชวงศ์จักรีสืบมาจนถึงปัจุบัน

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	 องค์ปฐมกษัตริย์												

แห่งราชวงศ์จักรี	 ทรงรับอัญเชิญจากเหล่าเสนาอำามาตย์ราษฎรทั้งหลายขึ้นเถลิงถวัลย

ราชสมบัติ	 และทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงตั้งแต่วันที่	 ๖	 เมษายน	

พ.ศ.	๒๓๒๕	และนับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	๒๔๖๒	 เป็นต้นมา	ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสแสดง
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กตเวทิตาคุณต่อพระมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกรัชกาล	 ในวันที่	 ๖	 เมษายน	

ของทุกปี	 และด้วยรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ปฐมกษัตริย์และพระมหากษัตริย์						

ทุกพระองค์ในพระราชวงศ์จักรี	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๑๖	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	๑	–	๔	ข้ึน	

เพื่อประดิษฐานให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการได้ถวายบังคมพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า	

โดยเร่ิมแรกได้ประดิษฐานพระบรมรูป	ณ	พระท่ีน่ังดุสิตมหาปราสาท	ต่อมาโปรดเกล้าฯ	ให้ย้ายไปท่ี											

พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท	 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๑๗	 และย้ายไปประดิษฐาน	 ณ	 พระที่นั่งศิวาลัย

มหาปราสาท	ใน	พ.ศ.	๒๔๒๕	

	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ	 ให้ซ่อมแซมพระพุทธ

ปรางค์ปราสาท	 ณ	 วัดพระศรีรัตนศาสดารามใหม่	 พระราชทานนามว่า	 “ปราสาทพระเทพบิดร”																																																																																																																										

โปรดเกล้าฯ	ให้อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๑	–	๕	มาประดิษฐาน	

ณ	 ปราสาทพระเทพบิดร	 และมีประกาศพระบรมราชโองการให้ตั้งการพระราชพิธีถวายบังคม

พระบรมรูปในวันที่	๖	เมษายน	โดยทรงโปรดเกล้าฯ	ให้เรียกวันที่	๖	เมษายน	ว่า	วันจักรี	

	 ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ												

ให้สร้าง	 “สะพานพุทธยอดฟ้า”	 ข้ามแม่น้ำาเจ้าพระยา	 เชื่อมฝังกรุงเทพฯ	 และธนบุรี	 โดยมี

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประดิษฐาน	อยู่บริเวณ

เชิงสะพานฝังกรุงเทพฯ	 เพื่อเป็นปฐมบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสฉลอง

พระนครครบรอบ	๑๕๐	ปี	 ได้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเมื่อวันที่	๖	 เมษายน	พ.ศ.	๒๔๗๕	

เป็นครั้งแรก	 หลังจากนั้นในวันจักรีจะมีพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระมหากษัตริย์
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แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในอดีตทุกพระองค์	 ณ	 ปราสาทพระเทพบิดร	 พร้อมกับพิธีถวาย

บังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช	ณ	เชิงสะพานพุทธยอดฟ้าด้วย	

	 เน่ืองในวาระแห่งการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ	๒๐๐	ปี	เม่ือ	พ.ศ.	๒๕๒๕	

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ถวายพระสมัญญานาม	 “มหาราช”	 แด่พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 และต่อมาเปล่ียนการเรียกวันจักรี	 เป็น	 วันพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

	 พระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี 

 รัชกาลที่ ๑	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ	พระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช	(ครองราชย์	๒๗	พรรษา	พ.ศ.	๒๓๒๕	–	๒๓๕๒	พระชนมายุ	๗๔	พรรษา	)

	 รัชกาลที่ ๒	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอิศรสุนทรฯ	 พระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย	(ครองราชย์	๑๕	พรรษา	พ.ศ.	๒๓๕๒	–	๒๓๖๗	พระชนมายุ	๕๘	พรรษา)

 รัชกาลที่ ๓	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฎาบดินทร์ฯ	 พระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว	(พระมหาเจษฎาราชเจ้า)	(ครองราชย์	๒๖	ปี  พ.ศ.	๒๓๖๗	–	๒๓๙๔	พระชนมายุ	

๖๔	พรรษา	)

	 รัชกาลท่ี  ๔	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ	พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

(ครองราชย์	๑๖	ปี 	พ.ศ.	๒๓๙๔	–	๒๔๑๑	พระชมมายุ	๖๖	พรรษา	)

	 รัชกาลท่ี  ๕	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ	 พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวมหาราช	(พระปิยมหาราช)	(ครองราชย์	๔๒	ปี 	พ.ศ.	๒๔๑๑	–	๒๔๕๓	พระชนมายุ	

๕๘	พรรษา	)

	 รัชกาลที่  ๖ 	 พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราวุ ธฯ	

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	(พระมหาธีรราชเจ้า)	(ครองราชย์	๑๖	ปี 	พ.ศ.	๒๔๕๓	–	๒๔๖๘	

พระชนมายุ	๔๖	พรรษา	)

	 รัชกาลท่ี ๗	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ	พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ครองราชย์	๙	ปี 	พ.ศ.	๒๔๖๘	–	๒๔๗๗	พระชนมายุ	๔๘	พรรษา)

	 รัชกาลท่ี  ๘ 	 พ ร ะบาทสม เด็ จพ ระปร เมนทรมหาอานั นทมหิ ดลฯ																													

พระอัฐมรามาธิบดินทร	(ครองราชย์	๑๒	ปี 	พ.ศ.	๒๔๗๗	–	๒๔๘๙	พระชนมายุ	๒๑	พรรษา)
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	 รัชกาลที่ ๙	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 มหาราช				

(ครองราชย์	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	๒๔๘๙	จนถึงปัจจุบัน)

	 ประเทศไทยมีการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 พระมหากษัตริย์												

ในพระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ได้ปกครองบ้านเมืองด้วยความผาสุก	 ตั้งมั่นอยู่ใน

ทศพิธราชธรรม	สามารถนำาพาประเทศชาติรอดพ้นวิกฤติการณ์ต่าง	ๆ 	มาได้ด้วยพระปรีชาสามารถ																																																																																																																					

ท้ังน้ี	 เพ่ือเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์	 ปฐมบรมกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่

แห่งราชวงศ์จักรี	 ในวันที่	 ๖	 เมษายน	 ของทุกปี	 ประชาชนชาวไทยจะจัดพานพุ่มดอกไม้ไป

ถวายสักการะท่ีพระบรมราชานุสรณ์หรือสถานท่ีท่ีราชการกำาหนด	 หรือจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ																																																																																																																								

ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนา	 จัดนิทรรศการ	 ฯลฯ	 เพื่อให้ประชาชน	 เยาวชนได้ทราบถึง														

พระราชประวัติ	 และพระราชกรณียกิจที่มีคุณต่อแผ่นดินของทุกพระองค์	 ผู้ทรงปกป้อง

และคุ้มครองรักษาผืนแผ่นดินอันเป็นที่รักของเราให้อยู่รอดปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองมาจน						

ถึงทุกวันนี้
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